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บ๊ิกตูโอดไปนอก/สธ.เช� อเอาอยู
ไทยโพสต • “บิ๊กตู” เสียดายไมไดอยูไทย

วันเปดประเทศ วอนทุกฝายปฏิบัติตามมาตร                                                         

การเครงครัด อยาสนุกเกินเหตุ สั่งหน�วย

งานที่เกี่ยวของรับผิดชอบใหดีที่สุด “อนุทิน” 

ยันระบบสาธารณสุขพรอมรองรับ ปลัด สธ.                                                  

ยํ้ามาตรการบุคคลปองกันสูงสุดตลอดเวลา                                                             

ทุกกิจการยึดมาตรการ COVID Free Setting 

ลดเสี่ยงล็อกดาวนซ้ํา

เม� อวันที่ 31 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลา                                                          

โหม กลาวกอนเดินทางไปรวมการประชุม

ระดับผูนําในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุ                                                        

สัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยน 

แปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: COP) 

สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว สหราชอาณา 

จักร ระหวางวันที่ 31 ต.ค.-3 พ.ย.64 วา 

เสียดายวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งเปนวันเปดประเทศ

ตนไมไดอยู  แตไดสั่งการกําชับกับทุกหน�วย

งานที่รับผิดชอบใหดีที่สุด สิ่งสําคัญที่สุดคือ

ความรวมมือของคนไทยทุกคนตองมีสวน

รวม เพราะมีการเคล� อนไหวไปมา มีการ

ประพฤติปฏิบัติตนตามวิถี  

“จึงตองเตือนกันวาเวลาน้ีไมใชวาระ                                                               

ปกติ จะสนุกสนานกันเลยเถิดไมได  ฉะนั้น  

ตองมีกติกากันอยูแลว รัฐบาลไมไดอยากไป

หามอะไรตางๆ เพียงแตถาไมทํา

ฉีดวัคซีนทะลุ75ล.โดส

สงขลาวิกฤตติดเช้ือพุง

ขอสอบรั่วพอยันลูก

ญี่ปุนเลือกตั้ง

วัดคะแนนนิยม รบ.

อดีตสูปจจุบัน 

ปฏิรูปตํารวจ (1)

ไทยโพสต • ติดเชื้อรายใหม 8.8 พัน

ราย  ดับ 47 ราย กรุงเทพฯ ปวยใหม

แค 630 ราย ฉีดวัคซีนทะลุ 75 ลาน

โดส เชียงใหมติดเชื้อเพิ่ม 378 ราย 

มท.ยายรองผูวาฯ เชียงรายมาชวยพอ

เมืองเชียงใหมสู โควิด   สงขลาจอวิกฤต 

ติดเชื้อพุง 583 คน ไตขึ้นอันดับ 2 ของ

ประเทศ “นพ.สุภัทร” เผยชายแดนใตติด

ยกครอบครัวและชุมชนขยายวงกวาง 

เม� อวันที่ 31 ตุลาคม ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติด                                    

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ                                 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาด

ในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 

8,859 ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 

8,516 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 8,247 ราย, มาจากการ

คนหาเชิงรุก 269 ราย, มาจากเรือนจํา                                                      

330 ราย, เปนผูเดินทางไทยโพสต • รัฐบาลเปดเก็บตกคนละครึ่ง

เฟส 3 อีก 1.1 แสนสิทธิ เริ่มลงทะเบียน 

1 พ.ย.นี้ “บิ๊กตู” สั่งยกเคร� องดูแลเร� องรอง

เรียน ปชช. สอดคลองยุคโควิดและเปดประ                                                        

เทศ ปธ.หอการคาไทยเช� อไมกลับไปล็อก

ดาวนอีก ขออัดงบกระตุน ศก. ดาน พท.เผย

เกษตรกรหนี้ทวม จี้รัฐเรงเยียวยา

กรุงเทพฯ • คิกออฟเปดสมัยประชุมสภา

แลว เริ่ม 1 พ.ย.นี้ ฝายคานปนกระแส อยู

ในโหมดอันตรายมาก หลังศึกงัดขอบิ๊กตู-                                                            

ธรรมนัสยังไมจบ อาจทําองคประชุมลม-ราง 

กม.สะดุด ฮือฮาผลโพลสวนดุสิต “พิธา-กาว

ไกล” มาอันดับหนึ่งคนหนุนนั่งนายกฯ ประชาชนเห็นดวยถึงเวลา

เลือกตั้งใหม ลูกหาบโทนี่โชวงานถนัดปองอุงอิ๊ง ไลทุบไชยันต 

ที่พรรคเพ� อไทย นายยุทธพงศ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม 

พรรคเพ� อไทย แถลงขาวกรณีที่นายไชยันต ไชยพร อาจารยประ 

จําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โพสตขอความทาง      

เฟซบุกถึง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานที่ปรึกษาการมีสวน

รวมและนวัตกรรม พรรคเพ� อไทย กรณีขอสอบเอนทรานซรั่วเม� อป 

2547 วาขอใหนายไชยันตเคารพการตัดสินใจของ น.ส.แพทองธาร

ราชประสงค • สารพัดม็อบชุมนุมกอนวัน                                                        

เปดประเทศ เจอฝนถลมอยางหนักจนเกือบ                                                         

กรอย “รุง” นําทีมราษฎรประสงคแถลง 

การณเรียกรองยกเลิกมาตรา 112 พรอม

ปลดปลอยเพ� อนในเรือนจํา ลงทุนกรีดแขน

เปนเลข 112 ยอมรับ 3 พ.ย.อาจตองเขา

หองขังอีกรอบแตพรอมสูตอ

เม� อวันอาทิตย ชวงเวลา 16.00 น.                                             

มีการจัดการชุมนุมขึ้นในหลายพื้นที่ โดย                              

พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก รองผูบัญชา 

การตํารวจนครบาล (รอง ผบช.น.) แถลง

ถึงการเตรียมความพรอมรับมือของกลุม

ราษฎรและกลุมธรรมศาสตรและการชุม                                                            

นุม ในกิจกรรม “ราษฎรประสงคยกเลิก 112” 

วา บช.น.ไดจัดเตรียมแผนและยุทธวิธี โดย

กําชับใหตํารวจปฏิบัติภายใตกรอบของกฎ 

หมาย เพราะปจจุบันยังคงมีขอหามตามกฎ 

หมายเกี่ยวกับการหามชุมนุมทางการเมือง

อานตอหนา 14

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564  แรม  11  ค่ํา  เดือน  11  ปฉลู

อานตอหนา 14

อานตอหนา 3

อานตอหนา 16

อานตอหนา 3

ปที่ 26 ฉบับที่ 9120

อิสรภาพแหงความคิด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 
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สั่งปรับ‘สมดุล’

แกปญหาปชช.

ยุคหลัง‘โควิด’

‘ปนัสยา’กรีดแขน

จ้ีเลิก‘มาตรา112’

ปลอยเพ� อนในคุก
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2 ในประเทศ

พรอม!!เปดประเทศไปดวยกัน

นนี้ 1 พฤศจิกายน 2564 ถือเปนการเปดประเทศอยาง

เปนทางการตามถอยแถลงของ พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา นายกรัฐมนตรี ซ่ึงประกาศเดินหนาเปดประเทศ

แบบปลอดภัย (Smart Entry) ดวยนโยบายทยอยเปดรับผูท่ี

เดินทางมาจากประเทศท่ีมีความเส่ียงตํ่าวา ไดรับวัคซีนโควิด-

19 ครบตามขอกําหนดแบบไมกักตัวหรือจํากัดพื้นที่ จํานวน 

46 ประเทศ และเปดพื้นที่นํารองการทองเที่ยวในประเทศ 

17 จังหวัด ภายใตแผนและมาตรการกํากับดูแล เฝาระวัง

ปองกันการแพรระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของทุกหน�วยงาน

ที่เกี่ยวของ ทามกลางความคาดหวังวาจะเปนหนทางในการ

ฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศไทย

แมจะมีความกังวลหรือเสียงวิพากษวิจารณถึงความไม

พรอมในการเปดประเทศ อันเน� องมาจากตัวเลขภาพรวมการ

ฉีดวัคซีนของประเทศไทยยังไมกระทบเปาหมาย หรือยังไมมาก

พอท่ีจะสรางภูมิคุมกันหมูได เม� อเทียบกับประเทศอ� นๆ ท่ีทยอย

ประกาศเปดประเทศไปกอนหนาน้ี โดยตัวเลขสรุปเม� อวันท่ี 30 

ตุลาคม 2564 การฉีดวัคซีนสะสมท้ังประเทศ 75,459,214 โดส 

หรือ 45.85% แยกเปนเข็มท่ี 1 สะสม 42,295,398 โดส เข็มท่ี 2 

สะสม เข็มท่ี 2 สะสม 30,804,242 โดส เข็มท่ี 3 สะสม 2,357,355 

โดส เข็มท่ี 4 สะสม 2,219 โดส แตความพยายามในการเจาะกลุม

พ้ืนท่ีหลักท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ก็เปนมาตรการรองรับท่ีน�าจะสราง

ความสบายใจไดไมมากก็นอย นั่นคือภูเก็ตสามารถครอบคลุม 

94.73% กรุงเทพมหานครก็ครอบคลุมมากกวา 70% ตามดวย

จังหวัดท่ีเปนพ้ืนท่ีสีแดงอยาง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ก็มีการ

ระดมสรางภูมิคุมกันหมูไดอยางตอเน� องตามเปาหมาย   

ไมสามารถมองขามความจริงวา วันน้ีทุกคนในประเทศตอน                                                                        

น้ีลงเรือลําเดียวกันแลว ไมวาจะเห็นดวยหรือเห็นตางก็ตาม และ                                                                                   

ดวยหนาท่ีรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขตอสุขภาวะ

ของคนไทย หวังเปนอยางย่ิงวาจะกระทําภารกิจตามแผนรอง                                                                            

รับไดครอบคลุม 5 ดานไดอยางจริงจังตอเน� อง ต้ังแต 1.การ 

เฝาระวังปองกันควบคุมโรค ดวยกระบวนการตรวจสอบท่ีมีประ 

สิทธิภาพ สรางความม่ันใจวาผูเดินทางเขาประเทศจะปลอดเช้ือ 

2.การตรวจหาเช้ือโควิด-19 ในผูเดินทางเขาในประเทศอยางรวด                                                                                    

เร็วแมนยํา และการตรวจสายพันธุกลายพันธุ 3.มาตรการ 

COVID Free Setting ในสถานประกอบการพ้ืนท่ีเปดรับนักทอง

เท่ียวอยางเปนระบบ 4.การแพทยและสาธารณสุขท่ีสอดคลอง

กับสถานการณ และ 5.เวชภัณฑและการสงกําลังบํารุงท่ีเทาทัน 

ปญหา รวมท้ังหน�วยงานความม่ันคง ทหาร ตํารวจ ท่ีจะตอง

ปฏิบัติหนาท่ีปองกันการกระทําผิดกฎหมายทุกรูปแบบ 

สําหรับประชาชนคนไทยที่เปนเจาของประเทศ ก็ตองไม

ลืมที่จะเขาถึง เขาใจในหนาที่ของพลเมือง นั่นคือ รวมมือกัน

เปนเจาบานที่ดี สมกับเปนสยามเมืองยิ้ม ดินแดนแหงความอะ

เมซิ่ง และสําคัญเหนืออ� นใดตองรูจักปองกันตัวเอง ไมประมาท 

การดหามตก ตระหนักรูอยูใหเปนและอยูใหไดกับไวรัสโควิด-

19 โดยตองไมลืมวาการฉีดวัคซีนไมไดหมายความวาปองกัน

การติดเชื้อได 100% ฉะนั้น การดํารงชีวิตแบบนิวนอรมอล

จะตองดําเนินตอเน� อง ทั้งการใสหนากาก รักษาความสะอาด 

และรักษาระยะหาง โดยเฉพาะธุรกิจที่มีพนักงานบริการหนา

ราน รวมทั้งผูทําธุรกิจบริการการทองเที่ยวตางๆ

เพ� อความปลอดภัยของตนเอง ครอบครัว ชุมชน บริษัท 

และทุกพ้ืนท่ีในสังคม เราพึงตระหนักถึงการเคารพกฎ กติกา 

มารยาทและการมีวินัยอยางเครงครัด อาทิ เจาของกิจการควร

หม่ันตรวจเช้ือพนักงานจากชุด ATK เพ� อสรางความม่ันใจท้ังตอ

องคกรและลูกคาผูใชบริการ เจาของหางรานอาหาร หรือกิจการ 

อ� นๆ อยาลืมการจัดพ้ืนท่ีใหมีการเวนระยะหางระหวางลูกคา 

การจํากัดปริมาณลูกคาภายในราน การระบายอากาศ รวมไป

ถึงการแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือผลตรวจ ATK ของลูกคา 

โดยเฉพาะสถานท่ีบริการตางๆ อาทิ สถานท่ีพัก โรงแรม ราน

อาหาร จะตองมีกฎเกณฑเดียวกันและอยูในมาตรฐาน 

หากทุกคนรวมมือกันเพ� อปองกันตัวเอง ไมต้ังอยูในความ

ประมาท อยางนอยท่ีสุดสามารถม่ันใจไดในระดับหน่ึงวา ความ

พรอมหรือไมพรอมของรัฐบาลน้ัน ไมใชขอจํากัดท่ีจะทําใหการ

เปดประเทศวันน้ีสงผลเสียหายอยางท่ีหลายฝายต้ังประเด็นและ

ต้ังขอสงสัย แตความทาทายในการเปดประเทศคร้ังน้ีจะเปนโอ                                      

กาสสําคัญชวยฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ และสรางความเช� อ

ม่ันใหกับคนไทยทุกคน เรียนรูอยูใหเปนกับโควิด-19 ไดอยาง

ตลอดปลอดภัยแน�นอน.

วั

นายยุทธพงศ จรัสเสถียร

ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหนาพรรคเพ� อไทย

“สมัยประชุมนี้ อันตรายมาก ในพรรคพลัง

ประชารัฐที่เปนพรรคแกนนํารัฐบาล มีความขัดแยงกัน 

ส.ส.กลุม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา เลขาธิการพรรคพลัง

ประชารัฐ กับรัฐบาล แสดงใหเห็นวาเสถียรภาพรัฐบาล

อาจจะไมมั่นคง แมจะยังไมมีกฎหมายการเงินเขาสภา

ในชวงนี้ก็ตาม แตกฎหมายตางๆ ก็ตองใชองคประชุม

ของ ส.ส.อาจจะเปนเหตุใหสภาลม เพราะองคประชุมไม

ครบเกิดขึ้นในสมัยประชุมนี้ ได”.

โปกเกอรการเมือง
ลยกลายเปนการ ประกบคู ...ระหวางคุณลุง บิ๊กตู              

กับคุณหลาน อุงอิ๊ง ไปเรียบรอยแลว สําหรับสีสัน 

บรรยากาศ ความเปนไปทางการเมืองของบานเราใน

ชวงนี้ ไมวาตางฝายตางยังคง กบไพ-แบไพ กันในลักษณะ

ไหนก็ตาม เพราะบรรดาเซียนพนันรอบโตะ ตางพรอมใจที่จะ 

อานไพ ไปในแนวที่วา เหลือแตปญหาที่วา สุดทายแลว...ใคร

จะถือ คูแปด หรือใครจะถือ ตองเอ เทานั้นเอง!!!


อยางไรก็ตาม...การประกบคูกันในลักษณะเชนนี้ คง

ตองยอมรับวา ออกจะเปนอะไรที่น�าพะอืดพะอมพอสมควร 

โดยเฉพาะสําหรับคุณลุง บิ๊กตู ของหมูเฮา ที่โดยอายุ-อา

นาม ปาเขาไปประมาณ 67 เกือบ 70 เนื้อหนังแตกกราน ถึง

จะชโลมโลชั่นกอนถายโมเดลลิ่ง หรือกอน ฮัลโล ตั้งแตวัน

จันทรไปยันวันอาทิตยซักกี่หลอดตอกี่หลอดก็ตาม แตคงมิ

อาจปดบัง อําพราง ความหยาบ ความเหี่ยว ความตกกระ 

รอยตีนแรง ตีนกา ไดมากมายซักเทาไหรนัก ตางไปจากคุณ

หลาน อุงอิ๊ง ที่โดยอายุ-อานาม หางกวากันแทบครึ่งตอครึ่ง 

แคประมาณ 35 หยกๆ 36 หยอนๆ เทานั้นเอง...


และดวยการดูแล รักษาสุขภาพ ตามแบบฉบับลูก

คนรวย ลูกคนมีกะตังค ทุกสิ่งทุกอยาง...จึงยังคงเตงตึง เดง

ดึ๋ง ไมวาจะดูซาย ดูขวา ดูหนา ดูหลัง ก็ออกจะเปนอะไรที่ดู

สดช� น กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปรา อยางชนิดมิอาจนํา

มาเทียบเคียงกันไดเลย สวนในเร� องขนาด มันสมอง หรือ หัว

จิต-หัวใจ นั้น เน� องจากเปนสิ่งที่อยูลึกลงไปกวาสายตาของ

ปุถุชนคนธรรมดาจะเห็นกันไดชัดๆ ใครชอบใคร รักใคร ใคร

เสมอไหน ก็เลยคงตองวาไปตาม รสนิยม ของใคร-ของมัน 

ไปตามสภาพ...


แตก็อยางที่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ บิดาบังเกิดเกลาของ

คุณหลาน อุงอิ๊ง ทานวาไวใน คลับเหา หรือ คลับเฮาส 

อะไรทํานองนั้น นั่นแหละวา...ถาหากไม แลนดสไลด โอกาสที่จะ

ผงาดขึ้นเปนนายกรัฐมนตรี เปนนารีขี่มาขาวรายที่สองของคุณ

หลาน อุงอิ๊ง น�าจะยากซซซเอามากๆ ไมวาจะตึงขนาดไหน เตง

ขนาดไหน อูมฟูมขนาดไหน เพราะยอมเปนที่รูๆ กันโดยทั่วไป 

วาคนแก คนชรา อยางคุณลุง บิ๊กตู นั้น ทานไดมองยาว มอง

ไกล มองดวยวิสัยทัศนและปรีชาญาณเอาไวแลวลวงหนา ทาน

ถึงไดมี 250 ส.ว.เอาไวในกระเปากุงเกง มาตั้งแตเริ่มแรก...


ดังนั้น...ถึงแมคุณหลาน อุงอิ๊ง จะมาแรง แซงโคง ระดับ

ไหนก็เถอะ!!! แตถาหากไมแลนดสไลด ไมแอฟวะลานช ไมฟา

ถลม ดินทลาย แบบชนิดแทบไมเหลือเกาอี้ ส.ส.ใหพรรคหนึ่ง 

พรรคใด เอาเลยแมแตนอย บรรดาเจนเอ็กซ เจนวาย เจนแซด

ไปจนเจนอัลฟา ฯลฯ ตางกรูเขาคูหากาบัตรใหกับพรรคเผาไทย

พรรคเดียวลวนๆ โอกาสที่จะประกบคู ประกบบารมี กับคุณ

ลุง บิ๊กตู ถึงจะพอเปนไปไดทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติได

มั่ง แตถาหากไมแรงงงง ไมแซงโคง ไปไดถึงขั้นนั้น ไมวาจะเตง

ตึง อูมฟูม เพียงใดก็ตาม อยางมาก...ก็ไดแค คูแปด ไมมีโอกาส  

ตองเอ หรือ สเตรทฟลัช อยูแลวแน�ๆ...


ยิ่งถาหากเจนเอ็กซ เจนวาย เจนแซด และเจนอัลฟา...ดัน

หันไปชอบ นักติดกระดุม เปนเม็ดๆ หันไปซาดิสตตามแบบฉบับ

ตามสไตลของ ทอน-บุตร-ชอ ซะเปนหลัก อันนี้...ก็คงลําบาก!!! 

เ

อีกนั่นแหละ โดยเฉพาะเม� อความพยายามที่จะยกระดับ

ทิศทางการเมือง ไปในระดับเดียวกับพวก ทะลุแกส-ทะลุฟา 

ที่มีแตจะกอใหเกิด อัตราเสี่ยง สําหรับวิถีทางการเมืองใน

ระบบรัฐสภา ชนิดผูที่ อยากกลับบาน หรืออยากรับประทาน

กวยเตี๋ยววัดดงมูลเหล็ก ไมน�าคิดจะ เสี่ยง ไปไดถึงขั้นนั้น 

อยางมาก...ก็ไดแตแอบไป-แอบมา รับบทเปน อีแอบ หรือ 

แอบจิต ตอไปเร� อยๆ ไมถึงกับบังอาจ สวางจิต กันแบบชนิด

ตรงไป-ตรงมา...


อันน้ีน่ีแหละ...ท่ีเลยทําให หนาไพ ของคนแก คนชรา 

อยางคุณลุง บ๊ิกตู ทานเลยยังพอมีราคา ยังเหนือกวา คูแปด 

อยูม่ังเล็กๆ นอยๆ แมจะไมถึงข้ัน ตองเอ หรือ สเตรทฟลัช 

ก็ตาม ย่ิงถาคุณลุง บ๊ิกตู ทานพรอมท่ีจะรวบหัว รวบหาง หรือ

พรอมท่ีจะคลํากนใครก็ไดท่ีไมถึงกับมีหาง แบบท่ีพยายามคลํา

ไป-คลํามา อยูพรรคพลังประชารัฐตราบเทาทุกวันน้ี การเสพ

สังวาส การผสมพันธุทางการเมืองในอนาคตเบ้ืองหนา อาจ

กอใหเกิดความตกตะลึง ตาคาง สําหรับใครตอใครเอาเลยก็

ไมแน�!!! หรืออาจกอใหเกิดสมการทางการเมือง แบบชนิดกอง

เชียรแตละฝาย มีสิทธ์ิ มึนซซซ กันไปเปนแถบๆ...


ดวยเหตุน้ี...เอาเปนวา อยาถึงกับตองไปจับคู ประกบ

คู ระหวางคนสองวัย หรือสองเจเนอเรชัน ซะแตเน่ินๆ เพราะ

ความสลับซับซอนของ การเมืองไทย มันยังมีมากกวาน้ันอีก

เยอะ แคเฉพาะการหาคําตอบ หาขอสรุป ระหวาง พ่ีนอง 3 

ป. ภายในพรรคพลังประชารัฐชวงน้ี ก็แทบปวดหัว...ตายหา!!! 

แทบไมรูวาไผเปนไผ ใครเปนใคร เอาเลยก็วาได สูรอใหแตละ

ฝาย หงายไพ ใบสุดทาย ออกมาใหเห็นกันจะจะ คอยหันไป

ถือหางตาม รสนิยม ของใคร-ของมัน น�าจะเหมาะกวา...


ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Frederick B. Wilcox 

... “People who emphatically protest that they are 

putting all their cards on the table usually put them 

there face down. – ผูที่ยืนยันอยางแข็งขันวาเขาวางไพไว

บนโตะหมดแลวนั้น มักจะวางโดยคว่ําหนาไพเอาไว...”.



ริ่มตนแลวตั้งแตวันจันทรที่ 1 พ.ย.นี้ กับการเปดประเทศ

ใหนักทองเที่ยว-นักเดินทางตางชาติ สามารถเดินทาง

เขาประเทศไทยโดยไมตองกักตัวภายในเง� อนไขตางๆ ที่ 

กําหนดไว 

โดยขอมูลอยางเปนทางการตามประกาศของศูนยปฏิบัติ

การมาตรการการเดินทางเขา-ออกประเทศและการดูแลคนไทย

ในตางประเทศ (ศปก.กต.) ที่อนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาต

ใหผูเดินทางเขามาในราชอาณาจักรตามหลักเกณฑของกระทรวง

สาธารณสุข และการเสนอของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ที่ออกมาเม� อ 23 ตุลาคม 

ประกอบดวย 1.ออสเตรเลีย 2.ออสเตรีย 3.บาหเรน 

4.เบลเยียม 5.ภูฏาน 6.บรูไนดารุสซาลาม 7.บัลแกเรีย 8.กัมพูชา 

9.แคนาดา 10.ชิลี 11.จีน 12.ไซปรัส 13.สาธารณรัฐเช็ก 

14.เดนมารก 15.เอสโตเนีย 16.ฟนแลนด 17.ฝรั่งเศส 18.เยอรมนี 

19.กรีซ 20.ฮังการี 21.ไอซแลนด 22.ไอรแลนด 23.อิสราเอล 

24.อิตาลี 25.ญี่ปุน 26.ลัตเวีย 27.ลิทัวเนีย 28.มาเลเซีย 

29.มอลตา 30.เนเธอรแลนด

31.นิวซีแลนด 32.นอรเวย 33.โปแลนด 34.โปรตุเกส 

35.กาตาร 36.ซาอุดีอาระเบีย 37.สิงคโปร 38.สโลวีเนีย 

39.สาธารณรัฐเกาหลี 40.สเปน 41.สวีเดน 42.สวิตเซอรแลนด 

43.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 44.สหราชอาณาจักร 45.สหรัฐอเมริกา 

46.ฮองกง

ภายใตเง� อนไข เชน ชาวตางชาติ-นักทองเที่ยวจากประเทศ

ขางตนที่จะเขามาตองฉีดวัคซีนครบโดสแลว โดยมีเอกสาร-หลัก

ฐานรับรองการไดรับวัคซีนอยางนอย 14 วันกอนเดินทางมา

ประเทศไทย และตองมีผลตรวจโควิด-19 กอนออกเดินทาง พรอม

ใบรับรองปลอดโควิดที่ยืนยันวาผูเดินทางไมมีเชื้อโรคโควิด-19 

โดยวิธี RT-PCR ซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 72 ชั่วโมงกอนการเดิน

ทาง 

การเปดประเทศที่เริ่มตั้งแตจันทรที่ 1 พ.ย. พบวาหลาย

หน�วยงานมีการเตรียมความพรอมรองรับการเปดประเทศไวอยางดี 

อยางเม� อวันศุกรที่ 29 ต.ค.ที่ผานมา “นิตินัย ศิริสมรรถ

การ กรรมการผูอํานวยการใหญ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 

(มหาชน) หรือ ทอท.” ไดนําคณะส� อมวลชนเยี่ยมชมและตรวจ

ความพรอมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พรอมย้ําวา ทาอากาศยาน

ของ ทอท.ทั้ง 6 แหงทั่วประเทศ มีความพรอมที่จะใหบริการ

รองรับการเปดประเทศแลว โดยเฉพาะทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ซึ่งวันที่ 1 พ.ย.มีสายการบินแจงทําการบินเที่ยวบินพาณิชยมา

ประมาณ 440 เที่ยวบิน แบงเปน เที่ยวบินภายในประเทศ 230 

เที่ยวบิน เที่ยวบินระหวางประเทศ 110 เที่ยวบิน และเที่ยวบิน

ขนสงสินคา 100 เที่ยวบิน 

“คาดวาจะมีผู โดยสารเดินทางผานทาอากาศยาน

สุวรรณภูมิประมาณ 3 หม� นคน แบงเปน ผู โดยสารภายใน

ประเทศ 2.3 หม� นคน และระหวางประเทศ 7 พันคน” กรรมการ

ผูจัดการใหญ ทอท.ระบุ

นอกจากนี้ กก.ผจก.ใหญ บริษัท ทอท.บอกดวยวา การเปด

ทางแยกสําคัญ สถานการณโควิด  

หลังเปดประเทศ 1 พ.ย. 

เ

ประเทศเดือน พ.ย.นี้ คาดวาจํานวนเที่ยวบินและผู โดยสารคงยัง

ไมไดกลับมาในทันที และมีจํานวนไมมาก เพราะการจองตั๋วสวน

ใหญนักทองเที่ยวจะจองลวงหนา ใชระยะเวลาเปนเดือน ดังนั้น

ที่เปดประเทศในเดือน พ.ย.นี้ถือเปนเดือนที่เหมาะสม หวังวาจะ

กลับมามากขึ้นทันในชวงเทศกาลปใหม (ธ.ค.64-ม.ค.65) และคาด

วาปงบประมาณ 65 (ต.ค.64-ก.ย.65) ทาอากาศยาน 6 แหงของ 

ทอท.จะมีผู โดยสารรวมกวา 60 ลานคน ขณะที่ปงบฯ 66 (ต.ค.

65-ก.ย.66) ผู โดยสารจะทยอยกลับมาสูปกติเทากับชวงกอนเกิด 

โควิด-19 

และแน�นอนวา ที่หลายฝายเปนหวงวาหลังเปดประเทศและ

ผอนคลายมาตรการควบคุมโควิดไปหลายอยางแลว สถานการณ

โควิดหลังจากนี้จะเปนอยางไร มีอะไรน�าหวงหรือไม?

ปมดังกลาว ทาง “นพ.ทวีศิลป วิษณุโยธิน โฆษกศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.” แถลงไวเม� อวันศุกรที่ผานมา หลัง

การประชุมใหญ ศบค.ที่มี พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรี เปนประธาน 

ที่น�าสนใจก็คือ นพ.ทวีศิลประบุวา ศบค.คาดหวังวาการเปด

ประเทศนี้จะทําใหเศรษฐกิจ สังคม กาวหนาไปพรอมกับการอยู

รวมกับโควิดใหได โดยมีการพยากรณจากกระทรวงสาธารณสุข

วา หลังเปดประเทศวันที่ 1 พ.ย.ประมาณ 1 สัปดาหจะมีทาง

แยกตางๆ แตทางแยกที่เราอยากใหเปนคือ ประชาชนการดไมตก 

ทุกคนทําหนาที่อยางเต็มที่ เราจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอ                                                                         

ไปได 

“ทางแยกที่สองคือการดตกเล็กนอย ตัวเลขผูติดเชื้ออาจ

ขยับขึ้นมา แตถาการดตกมาก ไมคํานึงเร� องอ� นๆ เลย ตัวเลขผู

ติดเชื้ออาจสูงเปนหม� น หรือหลายหม� น เริ่มเปดประเทศหลังจาก

นั้น 1 สัปดาห เราจะรูกําหนดชีวิต ถาเราผานไปได เราจะนํา

เม็ดเงินและความเปนอยูที่เปนสุขกลับมาคืนสูชีวิตวิถีใหมที่เรา

ตองการ จึงตองขอความรวมมือจากประชาชนทุกทาน” โฆษก 

ศบค.กลาว

ขณะที่ในมุมดานเศรษฐกิจเห็นชัดวา คาดหวังกับการเปด

ประเทศครั้งนี้มากกวาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเศรษฐกิจของ

ประเทศฟนตัวขึ้น อยางเชน การประเมินของ “พรชัย ฐีระเวช ผู

อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ฐานะโฆษกกระทรวงการ

คลัง” ที่ระบุวา การเปดประเทศจะทําใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจดี

ขึ้น เน� องจากธุรกิจหลายสาขาไดรับการผอนคลายจากมาตรการ

ล็อกดาวน และคาดวาทั้งป 2564 การบริโภคจะขยายตัว 0.8% 

การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวได 4% สวนการสงออกคาดวาจะ

ขยายตัวได 16.3% โดยในป 2565 ประเมินวาเศรษฐกิจไทยจะ

ขยายตัวได 4% เน� องจากแรงสนับสนุนจากภาคการทองเที่ยว 

และสถานการณ โควิดเริ่มคลี่คลาย มีการเดินทางระหวางประเทศ

มากขึ้น โดยคาดวาจะมีนักทองเที่ยวเขาไทยกวา 6-7 ลานคน 

ขณะที่การสงออกคาดวาจะอยูที่ 3.8% การบริโภคอยูที่ 4.2%

สวน “วิจัยกรุงศรีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา” ออกรายงาน

วิเคราะหไวกอนหนานี้วา แมมีการเปดประเทศแลว แตคาดวา

กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมภายในสิ้นปนี้จะยังอยูในระดับต่ํา

กวาชวงกอนเกิดวิกฤตโควิดประมาณ 6% 

ดาน “ศูนยวิจัยกสิกร” ประเมินไววา การเปดประเทศน�าจะ

ชวยใหจํานวนนักทองเที่ยวตางชาติในชวง 2 เดือนสุดทายของปนี้

เพิ่มขึ้นประมาณ 64% เม� อเทียบกับที่ไมมีมาตรการ ทําใหจํานวน

นักทองเที่ยวตางชาติเที่ยวไทยทั้งป 2564 ขยับขึ้นมาที่ประมาณ 

1.8 แสนคน (เดิมคาดไวที่ 1.5 แสนคน) โดยประเมินวาตัวเลขขาง

ตนจะสรางรายไดเขาประเทศ คิดเปนมูลคาไมต่ํากวา 1.35 หม� น

ลานบาท

ขอมูล-ความคาดหวัง-การคาดการณดังกลาวขางตน เท

น้ําหนักไปในทางที่สรุปไดวา การเปดประเทศนับจากนี้ ถาระบบ

สาธารณสุขของประเทศไทยมีการปองกันการแพรระบาดโควิด

หลังเปดประเทศไดอยางรัดกุม การเปดประเทศจึงดีกวาการไม

เปดแน�นอน. 
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3บทความ-ขาวตอหนาหนึ่ง

วงนี้ทานผูนําประเทศอยาง ลุงตู พล.อ.ประยุทธ  

จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม มี

ภารกิจดานการตางประเทศตลอดทั้งสัปดาห และ

ลากยาวไปจนถึงสัปดาหหนาท่ีจะบินลัดฟาไป

สกอตแลนด 

ทีมงานดานการตางประเทศของ “ลุงตู” เลยตอง

งานหนักกันนิดนึง รวมถึง พี่เจมส อนุชา บูรพชัยศรี รอง

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง ที่รับผิดชอบงานดาน

การตางประเทศ ไดเขารวมการประชุมสําคัญๆ เคียงขาง

นายกรัฐมนตรีตอเน� อง

ทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 39  

และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวของอีกหลายวงเม� อสัปดาหที่

ผานมา 

พรอมเตรียมบินรวมคณะนายกฯ ไปเมืองกลาสโกว                                                           

สกอตแลนด เพ� อเขารวมประชุมระดับผูนําในการประชุมรัฐ                                                           

ภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง                                                                 

สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 หรือ COP 26 ระหวางวันที่ 31  

ตุลาคม-3 พฤศจิกายนนี้ดวย   

และดวยประสบการณทํางานท่ีรอบดานของ “พี่

เจมส” ในชวงการทํางาน

ที่ผานมา ที่เก็บเกี่ยวมา

ตั้งแตตําแหน�งโฆษกประ                          

จําสํานักนายกรัฐมนตรี  

กระท่ังปจจุ บันน่ังรอง

เลขาธิการนายกฯ  

ลาสุด พล.อ.ประ 

ยุทธ ไดลงนามแตงตั้ ง                                      

ใหดํารงอีกหนึ่งตําแหน�ง                           

เปนรักษาการผูอํานวย

การสํานักงานบริหาร

นโยบายของนายกรัฐ                                                 

มนตรี (Prime Minister’s 

Delivery Unit) ซึ่งเปนหน�วยงานพิเศษในสังกัดสํานักเลขาธิ 

การนายกฯ ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี

โดยมีภารกิจเพ� อชวยสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล 

ในการดําเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตรและเชิงบูรณาการที่มุง

เนนการแกไขปญหาเพ� อประชาชาชนที่มีความลาชา หรือทํา

ตามระบบราชการปกติไมสําเร็จ จนอาจเกิดความเสียหายตอ

ประชาชนในวงกวาง 

นอกจากน้ียังมีหนาท่ีรวบรวมขอมูล รับฟงขอคิด

เห็น ศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการ

ในการขับเคล� อนนโยบายของรัฐบาล หรือเร� องอ� นๆ ตามที่

นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสรางความรับรูและความ

เขาใจเกี่ยวกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลแกประชาชน

งานนี้หลายคนเข ามาแสดงความยินดีกับ “พี่

เจมส” ในทุกชองทาง ขณะที่เจาตัวก็ฟตสุดๆ บอก “พรอม

ลุยทุกภารกิจที่ ไดรับมอบหมายและไดรับความไววางใจจาก                                                                               

นายกฯ ใหดีที่สุด” ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับ “พี่เจมส”  

อีกครั้งจา. 

บรรจง

พรอมทุกภารกิจ

ช

‘๑ เบา ๓ คน ๓ แบบ’

อนุชา บูรพชัยศรี

ดถึงพระ

พระที่ยิ้มกรุมกริ่มซอนเลศนัย ผมยังไมเคยเห็นยิ้มใคร ยิ้ม

ไดเหมือน “พระมหาไพรวัลย”

แตขณะเดียวกัน 

ผมกย็งัไมเคยเหน็ใครเหมอืนกนั ท่ีรองไหแลวหนาตาน�าเกลยีด 

เหมือนพระมหาไพรวัลย!

ทานคงไมรูตัวหรอก เพราะ “พระหามสองกระจก”!

แตไมแน� ไลฟสดยังได กะอีแคสองกระจก ทานหรือจะแคร?

นอกจากยิ้มกรุมกริ่มแลว เอตทัคคะอีกอยางของมหาไพรวัลย 

คือ ทานเปน “พระปากแจว”

หลังจากไลฟสดฮือๆ ปากเบะ-ปากเบี้ยว บอกจะสึกวันกอน วา

“ถาเจาคณุอาจารยพระราชปญญาสุธีไมไดขึน้เปนเจาอาวาสวดั

สรอยทอง อาตมภาพ พระมหาไพรวัลย ขอลาสิกขา 

และจะไมไปอยูวัดอ� น ไมตองชวนไปอยูวัดอ� น หนีความเปน

ธรรมที่หนึ่ง เพ� อไปเจอความเปนธรรมที่หนึ่งไมเอา ขอไปเปนฆราวาส

ไปอยูกับโยม” นั้น

เม� อวาน คุณ Darin Karn โพสตเฟซ วา

“พระมหาเถรฯ หลายรูปใหขอมูลวา ‘สมเด็จพระมหารัชมงคล

มุนี’ หรือ ‘เจาคุณธงชัย’ เสนอเปลี่ยนเจาอาวาสวัดสรอยทอง

จาก ‘พระราชปญญาสุธี’ (อุทัย ญาโณทโย) เปน ‘พระศรีปริยัติ

สุธี’ (ปรีชา จิตฺตปริสุทฺโธ)

เพราะไมสามารถควบคุม ‘พระมหาสมปอง’ กับ ‘พระมหา

ไพรวัลย’ ได

‘เจาคุณธงชัย’ ใหความเห็นกับมหาเถรสมาคมวา ‘พระราช

ปญญาสุธี’ ยอหยอนของหนาที่รักษาการเจาอาวาสวัดสรอยทอง 

ไมสามารถควบคุม พระมหาสมปอง และ พระมหาไพรวัลย 

ได....จึงใหพระราชปญญาสุธี ไปทําหนาที่รองเจาคณะภาค 11 เพียง

ตําแหน�งเดียว

สวนเจาอาวาสวัดสรอยทองให ‘พระศรีปริยัติสุธี’ ทําหนาที่

แทน......!!”

ไมนาน ก็มีโพสตนี้ตามไลหลังออกมา

พระมหาไพรวัลย วรวณฺโณ

อาตมาอาจทาํอะไรหลายอยางไมเหมาะสม แตอาตมาไมเคยน่ัง

เคร� องบินไปดูบอลตางประเทศ ไมเคยทําเดรัจฉานวิชาอยางเดียรถีย 

ไมเคยดูโหรทํานายดวงหรือแมแตปลุกเสกตผายันตแมแตครั้งเดียว

ตั้งแตบวชมา

เห็นมั้ย...

ทานเปน “พระปากแจว” จริงๆ แตขอนมัสการถามเปนความ

รูนิดหนึ่ง

ตามที่ทานเขียน “ปลุกเสกต” นั้น ถูกตองใชไหมครับ? ผมไม

กลาแก จึงถามเพ� อความแน�ใจ ในฐานะทานเปรียญ ๙ ประโยค ยอม

ลึกซึ้งถึงรากศัพทภาษาศาสตรมิไดมีเจตนาเปนอ� น

ผมวาในแงวิชาการภาษาบาลีและอาจาระสวนตัวของทานแลว  

ชาวพุทธไหนๆ ก็ไมพึงตําหนิทาน 

เพราะทานไมไดเสียในเร� องวิชาการและอาจาระสวนตัวใดๆ เลย

๓.แต่ที่ ผู้คนตําหนิท่าน เป็นเร่ืองบริหาร ที่ท่านไม่สันทัดครับ 

เน� องจากพระพุทธเจาทรงยกให “พระธรรมวินัย” เปนศาสดาของภิกษุ

ทั้งหลาย

และพระภิกษุ ๒ รูปในวัดของทาน “ละเมิดพระวินัยเปนอาจิณ” 

ถาทานเปนงานในฐานะพระสงัฆาธกิารระดบัเจาอาวาส ซึง่เปนเจา

หนาที่รัฐตามกฎหมายเสียหน�อย 

ทานแตงตัง้คณะ “พระวนิยัธร” เพ� อตรวจสอบและวนิจิฉยัอธกิรณ

ใหเปนไปตามหลักของพระวินัย ก็จบแลว

เชน กรณีที่พระลูกวัดของทานโฆษณาสินคา ซึ่งผมวินิจฉัยแลววา 

เขาขาย *กุลทูสกสิกขาบท* ซึ่งเปนอาบัติสังฆาทิเสสขอที่ ๑๓ 

ถาไมแตงตั้งคณะพระวินัยธร ปลอยเลยตามเลย เจาอาวาสก็จะ

เทากับปกปดอาบัติชั่วหยาบของพระลูกวัด 

ฝายพระที่ตองอาบัติก็จะปกปดอาบัติตนไปเปนเดือนเปนป กลาย

เปนพระทุศีลไปเร� อยๆ  

ถาปลอยใหพระลูกวัดแสดงพฤติกรรม “อเนสนา” แสวงหาราย

ไดที่ไมสมควรแกสมณะ พระภิกษุในวัดที่อยูฉันดวยกัน ก็เขาขาย *อลัชชี

บริโภค* ตามหลักพระวินัยไป 

เม� อทานไมดําเนินการ ทานจึง *เสีย* ในทางปกครอง ดวยเหตุนี้ 

พระสังฆาธิการระดับสูงจึงอาจมองวาทานไมเหมาะจะเปนเจาอาวาสวัด

สรอยทองที่ผูคนกําลังครหาอยู   

ผมกรู็สกึวาเปนเร� องธรรมดา ถาทานไมถนัดเร� องการปกครอง ทาน

กส็ามารถหนัไปเนนทาํงานดาน “วชิาการ” อยางเดยีว กจ็ะดกีวาเปนไหนๆ

๔.หลักพระวินัยสําคัญกวาตัวบุคคลครับ เพราะไมมีใครอยูเหนือ

พระธรรมวินัย 

ถา “เจาคณะภาค” หรือ “เจาคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร” จะไม

เสนอช� อทานเปน “เจาอาวาสวัดสรอยทอง” เพราะทานละเลยไมตั้งคณะ

พระวินัยธรวินิจฉัยอธิกรณในวัด ก็ไมใชเร� องแปลกอะไร 

เพราะทาน “ระงับอธิกรณ” ในวัดไมได 

ถาแตงตั้งทานไป พระภิกษุอ� นๆ ก็อาจละเมิดพระวินัยกันมากขึ้น

ทางทีด่ ีถา “มหาเถรสมาคม” ตัง้ทานอ� นเปนเจาอาวาสวดัสรอยทอง

แทน 

ทานก็ถือโอกาสปลีกตัวไปทํางานวิชาการที่ถนัดอยางเดียวจะดี

กวาครับ 

พระคณุเจาอาจจะผลติงานวชิาการเดนๆ ออกมากไ็ด อยาไปสนใจ

ดานบริหารที่ไมสันทัดเลย  

ผมรูจักพระหลายรูปที่เกงวิชาการ แตไมถนัดดานบริหารจัดการ 

พอไดตําแหน�งบริหาร โดนดามากกวาไดรับคําชม

ผมจงึอยากกราบนมสัการและขอฝากถวายกาํลงัใจถงึทานพระเดช

พระคุณทาน “พระราชปญญาสุธี” ดวยความเคารพวา 

ขอใหทานอยูกับวิชาการอยางเดียวที่ทานถนัดจะดีกวาครับ 

ทานจะไดงอกงามเปนกําลังของพระศาสนาที่ดีทางนี้ ได อยาไป

สนใจตําแหน�งบริหารเลยครับ

.................

อานถึงตรงนี้ ก็คงสงสัยกันวา “ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท” 

คนนี้ คือใคร รูเร� องพระธรรมวินัยดีเหลือเกิน ดุจแสงเทียนหนาคัมภีร 

สองทางใหพระคุณเจายางเทาไดไมผิดทาง

ปฐมพงษหรือ ดร.ปฐมพงษ เปนนักวิชาการทางบูรพคดีศึกษา 

ม.มหิดล ปจจุบัน

ทานคนวารนิชาํราบ อบุลฯ สอบเปรยีญ ๙ ไดตัง้แตเปนสามเณร 

การอุปสมบท ไดรับโปรดเกลาฯ เปน “นาคหลวง” รูปแรก

ของวัดบวรนิเวศวิหาร

จบศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 

เกียรตินิยม คณะมนุษยศาสตร มหามกุฏราชวิทยาลัย

เม� อลาสิกขา “สมเด็จพระญาณสังวร” สมเด็จพระสังฆราช 

ประทานทุนสวนพระองคจาก “มูลนิธินอย คชวัตร”

ใหศึกษาตอคณะอักษรศาสตร จุฬาฯ สําเร็จอักษรศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาสันสกฤต-บาลี

ไปศกึษาตอองักฤษ จบโททาง วรรณคด ีสนัสกฤต ของพระพทุธ

ศาสนา มหายาน และของศาสนาพราหมณ-ฮนิด ูจากวทิยาลยับรูพคดี

ศึกษาและแอฟริกาศึกษา มหาวิทยาลัยลอนดอน 

ปริญญาเอก คณะบูรพคดีศึกษา สถาบันตะวันออก มหาวิทยา

ลัยออกซฟอรด 

“ดร.ปฐมพงษ” เปนคนไทยคนแรก ที่สําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก ที่สถาบันแหงนี้

ทานเกิดป พ.ศ.๒๕๑๐ ตอนนี้อายุ  ๕๔ ป 

สวน “พระราชปญญาสุธี” เกิดป ๐๗ ที่ภูเวียง ขอนแกน จบ

เปรียญ ๙  และ “ศึกษาศาสตรบัณฑิต” อายุ ๕๗ ป

เปน “ผูรักษาการแทน” เจาอาวาสวัดสรอยทอง เม� อป ๒๕๖๓ 

นี่เอง

ฉะนั้น ตามที่ ดร.ปฐมพงษ โพสตนั้น จึงไมตองสงสัยวา เปนไป

ตามพระธรรมวินัยแน�หรือไม!

สําหรับพระมหาไพรวัลย นั้น

เปนคนทาใหม จนัทบรุ ีบวชเณรทีว่ดัพพิฒันมงคล สโุขทยั สอบ

เปรียญ  ๙ ไดตั้งแตเปนเณร

ไดรับโปรดเกลาฯ เปน “นาคหลวง” อุปสมบท ป ๒๕๕๕ ตอน

นี้กําลังเรียนปริญญาเอก วิชาสันติศึกษา เรียนกฎหมาย รามฯ เปน

อาจารยสอนหนังสือ 

ก็เก็บความมาเลา เพ� อใหเราไดสะทอนคิดวา

การศึกษานั้น เหมือนกัน 

แตสิ่งศึกษานั้น ทําไมจึงใหความรูสึก-นึก-คิด และการกระทํา

ที่ “ตางกัน” มากเหลือเกิน?

ตกลงทานจะ “ลาสิกขา” คือสึกจากพระวันไหนครับ?

แฟนคลบัจะไดไปรบั “ทดิสกึใหม” ไปฉลองไดตรงวนั เพราะถาเปน

ตามที่คุณ Darin Karn โพสต 

ก็หมายความวา “พระราชปญญาสุธี” ไมไดขึ้นเปนเจาอาวาสวัด

สรอยทองแน�นอนแลว

อยางมหาไพรวัลยเนี่ย ถาสึก ไมตองกลัวตกงาน มีแตคนแยงจอง

ตัว! 

“พระราชปญญาสธีุ” ทีถ่กูพระมหาไพรวลัยดงึเขามาวางเดมิพนัใน

การ “สึก-ไมสึก” ของทานนั้น 

ทานอยูของทานสงบๆ เพราะไพรวัลย-สมปองแทๆ ทานจึงตอง

พลอยเดือดรอน

“พระราชปญญาสธุ”ี มคีวามเปนมาอยางไร การไมไดเปนเจาอาวาส

วัดสรอยทอง ดีหรือไมดีกับทาน อยากใหอานนี่

...................

ปฐมพงษ โพธิ์ประสิทธินันท

ไมมภิีกษรุปูไหนในพระพทุธศาสนาใหญกวา *หลกัพระธรรมวนิยั*:

๑.พระเดชพระคุณพระราชปญญาสุธี รักษาการเจาอาวาสวัด

สรอยทอง อายุมากกวาผมหลายป แตเรียนบาลีทีหลังผม 

ผมเรียนบาลีจบไปเกือบสิบปแลว ทานถึงไดเริ่มเรียน 

ทานเรียนมาจากสํานัก “วัดมงคลทับคลอ” จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปน

หนึ่งในสํานักเรียนบาลีมาตรฐานในตางจังหวัดที่น�ายกยองมาก

สมัยเริ่มเรียนบาลี ผมอยู “วัดโพธิสมภรณ” สมัยโนน มีนักเรียน

สอบไดปละมากๆ และเปนจุดเดนของ จ.อุดรธานีทีเดียว 

พอๆ กบั “วดัมงคลทบัคลอ” ซึง่กเ็ปนจดุเดนของ จ.พจิติร และ “วดั

โพธาราม” เปนจุดเดนของ จ.นครสวรรค

๒.เม� อทานเรียนจบ ป.ธ.๙ ไดก็แสดงวา ทานเรียนเกง มีความ

สามารถสูง 

สวนตัวแลว ผมไมไดตําหนิอะไรทาน ในเร� องความรูหรือความ

ประพฤติ 

พู

ดีเดย

จะเดือดรอนกันอีก จะไปหามกันอยางไร

เศรษฐกิจจะเดินไมได  การทองเท่ียวก็

จะไมฟนตัวอะไรทํานองนี้ เช� อวาทุกคน

ทราบกันดีอยูแลว ขอใหทุกอยางเปนไป

ดวยความเรียบรอย  ผมก็จะติดตามดู ขอ

ใหประเทศไทยเจริญรุงเรืองตอไปดวย

น้ํามือของคนไทยทุกคน เราตองชวยกัน 

นะจะ” พล.อ.ประยุทธระบุ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา 

ในวันท่ี 1 พ.ย. นายกฯ ไดมอบหมายให

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข 

ดูความเรียบรอยของสถานท่ี  เสนทางการ

เดินทางของนักทองเท่ียวในภาพรวม 

รมว.คมนาคมตรวจสอบความพรอม

มาตรการรองรับและติดตามการเขา-ออก

ของผู โดยสารท่ีเดินทางมายังสนามบิน

สุวรรณภูมิ ตลอดจนสนามบินอ� นๆ ท่ีเปด

ใหมีการบินเขาจากตางประเทศเขามา 

นอกจากน้ี  ยังใหกระทรวงมหาดไทยรวม

กับกระทรวงสาธารณสุขสอดสองดูแล

ทุกภาคสวนใหปฏิบัติตามมาตรการผอน

คลายกิจการ กิจกรรมของศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.

เทาน้ัน ซ่ึงขณะน้ีในพ้ืนท่ีควบคุมสูงสุด

และเขมงวดยังคงไมอนุญาตใหมีการด� ม/

จําหน�ายแอลกอฮอลในรานอาหารท่ัวไป 

ในสวนกรุงเทพมหานคร อนุญาตใหมีการ

บริโภคเคร� องด� มแอลกอฮอลไดเฉพาะราน

ท่ีผานมาตรฐาน SHA ของการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย (ททท.) และไมเกินเวลา 

21.00 น. เทาน้ัน

ทั้งนี้ นายกฯ ยังขอใหผูวาราชการ

จังหวัด 17 จังหวัดนํารองทองเที่ยว จัด

ทีมงานชวยตรวจตราสถานประกอบการ 

รานคา ตลาด ชุมชน ตองปฏิบัติตาม

มาตรการ COVID Free Setting เพราะ

แมจะมีการเปดประเทศรับนักทองเที่ยว

จากประเทศความเสี่ยงต่ําแบบไมกักตัว

หรือจํากัดพื้นที่เพิ่มเติม 63 ประเทศและ

พืน้ที ่แตรฐับาลยงัใหความสาํคัญสงูสดุใน

การควบคุมและปองกนัการแพรระบาดโค

วดิ-19 ในประเทศ เชนเดยีวกบัประชาชน

ยังยึดหลักอนามัยสวนบุคคลและดูแล

ตัวเองแบบครอบจักรวาล Universal 

Prevention นอกจากนี ้ยงัไดมอบหมายให 

รมว.ศึกษาธิการติดตามความเรียบรอย

สาํหรบัโรงเรยีนทีม่คีวามพรอมในการเปด

การเรยีนการสอนปกตใินวนัที ่1 พ.ย.ดวย 

โดยย้ําใหยกระดับการปองกันไวรัสโควิด 

ให โรงเรียนเปนพื้นที่ปลอดภัยสําหรับ

เด็กนักเรียน ครูและบุคลากรภายใน

โรงเรียนดวย 

“ทานนายกฯ ย้ําวา แมวาทิศทาง

ของการรับมือกับสถานการณ โควิด-19 

ในประเทศจะอยูในทิศทางที่ดีขึ้น แต

ขอใหทุกฝายอยาประมาท พรอมทั้งขอ

ความรวมมือใหปฏิบัติตามมาตรการของ

รฐัอยางเครงครดั และขอบคณุประชาชน 

ภาคเอกชน สถานประกอบการทุกๆ ฝาย

ที่รวมใจกันเดินหนาประเทศไทย ซึ่งใน

ขณะนี้กําลังดําเนินไปไดดวยดี” โฆษก

ประจําสํานักนายกฯ ระบุ

สธ.พรอมรับเปดประเทศ

ที่ โรงแรมบัดดี้  โอเรียนทอล                  

ริเวอรไซด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ 

กลาวถึงความพรอมดานสาธารณสุข

รองรับการเปดประเทศวา ทุกอยางตอง

ทําไปดวยความจําเปนของสถานการณ 

ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เองมี

ความมั่นใจวา การจัดสรรวัคซีนใหแกพี่

นองประชาชนนั้น สามารถไปถึงระดับที่

มีความปลอดภัยไดระดับหนึ่งแลว และ

เร� องยาหรือเวชภัณฑที่จะเอาไวรองรับ

สถานการณ ไดมีการเตรียมเพ� อรองรับ

ไว และเปนไปตามหลักวิชาการตางๆ 

เราพยายามท่ีจะทําใหทุกอยางกลับเขาสู

สถานการณปกตใิหเรว็ทีส่ดุ ตองขอความ

รวมมือจากประชาชนวาการที่จะเปด

ประเทศ ตองใชความระมัดระวังในการ

ใชชีวิต การสวมหนากากอนามัยตลอด

เวลา การลางมือ และอยาไปอยูใกลชิด

กับบุคคล กลุมคนจํานวนมาก ก็น�าจะ

ดําเนินไปไดดวยดี

ผูส� อขาวถามวา ศบค.ไดคาดการณ

สถานการณเอาไว 3 ระดบั หากเกดิวกิฤต

ของการระบาดขึ้น ทาง สธ.มีมาตรการ 

หรือแผนรองรับไวหรือไม นายอนุทิน 

กลาววา มั่นใจวาวัคซีนกําลังทํางานของ

มันอยู สําหรับคนที่ไดรับวัคซีนแลวสวน

มากจะไมไดมีอาการหนักหรือเสียชีวิต 

ซึ่งน่ันอาจจะเปนสถานการณที่แยแลว 

แตหากพี่นองประชาชนพยายามปองกัน 

โอกาสติดเชื้อก็จะลดลงไปอีก 

“อยางปที่แลว เราไมไดมีวัคซีน 

เรายังผานมาได ปนี้วัคซีนก็ไปถึงเกือบ 

100% แลวในกรุงเทพฯ สําหรับกลุมเปา

หมาย เพราะฉะน้ันถาเราดําเนินชีวิตไม

ผิดหลักสาธารณสุข โอกาสที่จะเกิดเหตุ

ที่ไมคาดคิดก็จะนอยลง ความพรอมของ

รัฐบาลน�ะ มีแน� แตวาถาเราไดรับความ

รวมมือที่ดีจากพี่นองประชาชนในการ

ดําเนินการประกอบกิจกรรมตางๆ ตาม

ปกติดวยความระมัดระวัง มันก็ไปได” 

นายอนุทิน กลาว

นพ.เกียรติภูมิ วงศรจิต ปลัด

กระทรวงสาธารณสุข กลาววา วันที่ 1 

พ.ย.นี้ จะเปนวันแรกที่เปดประเทศรับ

ผูเดินทางและนักทองเที่ยวตางชาติ ซ่ึง 

ศบค.ไดปรับระดับสถานการณยอยแตละ

พื้นที่เพ� อรองรับการเปดประเทศ โดยใน

สวนพื้นที่สีเหลืองและสีฟา กิจการกิจ

กรรมหลายๆ อยางสามารถกลับมาเปด

ใหบริการไดเกือบปกติ แตพื้นที่สีเหลือง

ยังไมไดเปดใหด� มเคร� องด� มแอลกอฮอล

ในร้านอาหาร ส่วนพ้ืนที่สีฟ้าแม้จะดื่ม

ในรานอาหารได แต ไดมอบใหคณะ

กรรมการโรคติดตอกรุงเทพมหานคร

พิจารณาออกแนวทางการใหบริการ

เคร� องด� มแอลกอฮอลในรานอาหารอยาง

ปลอดภัย เพ่ือลดการแพร่เชื้อโควิด-

19 อยางไรก็ตาม หากงดการด� มเคร� อง

ดื่มแอลกอฮอล์ได้จะดีที่สุด เนื่องจาก

เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําใหเกิดการ

ถอดหนากาก และทําใหขาดสติ การ

ปองกันตนเองลดลง ขณะที่สถานบันเทิง 

ผับ บาร คาราโอเกะ อยูระหวางใหผู

ประกอบการเตรียมความพรอม และจัด

ทํามาตรการเพื่อรองรับการผ่อนคลาย

กิจการในระยะถัดไป

“ขอย้ําวาแมจะมีการผอนคลาย

กิจการกิจกรรมตางๆ มากขึ้นในแตละ

พื้นท่ี เพื่อเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว 

แตสิ่งสําคัญ คือ ยังตองปฏิบัติตาม

มาตรการตางๆ อยางเขมขน โดยเฉพาะ

มาตรการสวนบคุคล ปองกนัตนเองสงูสดุ

ตลอดเวลา เวนระยะหาง ลางมือ สวม

หนากาก ซึง่เปนปจจยัสาํคญัทีช่วยลดการ

ติดเชื้อและแพรเชื้อ สวนสถานประกอบ

การตางๆ ยังตองเขมมาตรการ COVID 

Free Setting เพ� อใหเปนสถานที่ปลอด

โควิด ขอใหทุกคนรวมมือกัน เพ� อลดการ

แพรระบาด เปดประเทศอยางปลอดภัย 

เพราะหากหย่อนยานมาตรการ เมื่อมี

การติดเชือ้เพิม่ขึน้อาจตองปดสถานท่ีหรอื

กิจการ ซึ่งจะทําใหเกิดผลกระทบและไม

เปนผลดีตอทุกฝาย สวนมาตรการทาง

ดานสาธารณสุขยังมีความพรอม ทั้งการ

สอบสวนควบคุมโรค การตรวจหาเชื้อ 

และการรักษาพยาบาล” ปลัด สธ.ระบุ

ตร.-ทหารเขมมาตรการ

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจํานงค โฆษก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เปดเผยวา 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตร.) โดย 

พล.ต.อ.สุวัฒน แจงยอดสุข ผูบัญชาการ

ตํารวจแหงชาติ ไดกําชับทุกหน�วยงานที่

เกีย่วของของ ตร. เชญิผูประกอบการและ

ผูเกี่ยวของมาหารือทําความเขาใจถึงขอ

กาํหนดตามประกาศคาํสัง่ตางๆ ใหเปนไป

ตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควดิ-19) 

อยางเครงครดั และใหผูบงัคบับญัชาคอย

สอดสองการปฏิบัติของตํารวจใหอยูใน

กรอบของกฎหมาย

สวนกรณีพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร มี

ขอกําหนดเปดใหบริโภคเคร� องด� มแอลกอ 

ฮอลไดถึงเวลา 21.00 น. แตสามารถรับ

ประทานอาหารตอไดน้ัน ใหตํารวจไป

ประชาสัมพันธขอความรวมมือผูประกอบ

การในพ้ืนท่ี ใหปฏิบัติตามมาตรการ

ของท่ีประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ

กรุงเทพมหานคร โดยใหยึดหลักรัฐศาสตร

และนิติศาสตรควบคูกันไป แตสําหรับการ

ม่ัวสุมปารต้ี หรือกิจกรรมใดๆ ท่ีฝาฝนขอ

กําหนดฯ เส่ียงตอการแพรระบาดเช้ือโรค 

ใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามกฎหมายอยาง

เด็ดขาดทุกกรณี ท้ังน้ีหากประชาชนพบ

เบาะแสการม่ัวสุมอันเส่ียงตอการแพร

ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถแจง

ไปยังสายดวนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หมายเลข 191 หรือ 1599 ตลอด 24 

ช่ัวโมง 

พล.อ.คงชพี ตนัตระวาณชิย โฆษก

กระทรวงกลาโหม   เผยวา ยืนยันวาฝาย

ความมัน่คงพรอมสนบัสนนุรฐับาลรบัการ

เปดประเทศใน 1 พ.ย.นี้  

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร โพสตเฟซบุก

ยืนยันความพรอมของกรุงเทพฯ ในการ

เปดเมืองรับนักทองเที่ยววา มี 3 ปจจัย

เสรมิความพรอมเปดกรงุเทพฯ คอื 1.ยอด 

ผูติดเชื้อรายวันลดลงตอเน� อง เหลือต่ํา

กวาหลกัพนัเปนวนัที ่9 ตดิตอกนั และต่าํ

สุดในรอบ 4 เดือนที่ผานมา 2.อัตราการ 

ครองเตยีงอยูทีร่อยละ 29.46 จากจาํนวน

เตียงท้ังหมดของโรงพยาบาลในสังกัด 

กทม.ที่สามารถรองรับการรักษาผูปวยได 

ซึ่งต่ํากวาในรอบ 130 วัน และ 3.จํานวน 

ประชากรที่ไดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เกินรอย

ละ 70 จนเกือบจะรอยละ 80 แลว

วันเดียวกัน นายนพดล กรรณิกา 

ผูอํานวยการสํานักวิจัยซูเปอร โพล เสนอ

ผลสํารวจเรื่อง “หวั่นพวกเห็นแก่ตัว 

กอบโกย พาปดประเทศ” พบวา สวน

ใหญหรือรอยละ 97.6 กังวลพวกฉวย

โอกาสเห็นแกได ชวงเปดประเทศ ทํา

ผิดกฎหมายซ้ํ า เติมวิกฤตเดือดรอน

ประชาชน นอกจากนี้ ยังพบความกังวล

ของประชาชนระดบัมากถงึมากทีส่ดุ เรยีง

ลําดับดังนี้ ไดแก พวกไมเครงครัด ไม

ควบคุมโรค เกิดโควิดรอบใหม รอยละ 

45.8, สถานบันเทิงทําผิดกฎหมาย แหลง

แพรระบาดโควิดรอบใหม รอยละ 43.1, 

เจาหนาทีร่ฐัปลอยปละละเลย เปนตนเหตุ

วกิฤตโควดิ วกิฤตเศรษฐกจิรอบใหม รอย

ละ 41.0 เปนตน.

สั่งปรับ ‘สมดุล’

หลังขาวราคาถูกคาปุยแพง 

เม� อวันที่ 31  ต.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายก

รัฐมนตรี   เปดเผยถึงโครงการคนละ

ครึ่ง เฟส 3 วา เปนโครงการที่ครอง

ใจประชาชนมากที่สุด มีผูลงทะเบียน

เขารวมโครงการเต็มจํานวน 28 ลาน

สิทธิแลว แตทางกระทรวงการคลังได

ทําการตรวจสอบประมวลผล พบวายังมี

ผูที่ลงทะเบียนไมสําเร็จอีกจํานวนทั้งสิ้น 

119,974 สิทธิ จึงไดทําการเปดโอกาส

ใหประชาชนที่ยังไมสามารถลงทะเบียน

เขารวมโครงการไดสําเร็จ ลงทะเบียน

เขารวมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 อีก

ครั้ง ในวันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

ตั้งแตเวลา 06.00-22.00 น. ของทุกวัน

จนกวาจะเต็มจํานวนสิทธิ ผานเว็บไซต 

www.คนละครึ่ง.com หรือผาน g-Wallet 

บนแอปพลิเคชัน “เปาตัง” เปนการ

กระตุนการใชจายใหมีเม็ดเงินสะพัดมาก

ขึ้น สอดคลองกับการเปดประเทศอยาง

ปลอดภัย  1 พฤศจิกายนนี้ 

โฆษกประจําสํานักนายกฯ  กลาว

วา ประชาชนที่ไดเขารวมโครงการคนละ

ครึง่ เฟส 3 อยูแลว รฐัจะมีการเพิม่วงเงนิ

สนบัสนนุใหอกีจาํนวน 1,500 บาทตอคน 

ในวันท่ี 1 พ.ย.64 ซึง่จะไดรบัโดยอตัโนมัต ิ

สวนผูที่ ไดเขารวมโครงการตั้งแตวันที่ 

1 พฤศจิกายน 2564 จะไดรับวงเงิน

สนับสนุนรัฐรวมจายทั้งสิ้น 4,500 บาท

ตอคน และสามารถใชจายโครงการคนละ

ครึ่งไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ขณะที่นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปดเผยวา                                  

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐ 

มนตรี ไดสั่งการใหทุกหน�วยงานปรับ

แผนการทํางานใหสอดคลองการสราง

สมดุลภายใตสถานการณวิกฤตโควิด-

19 เพ� อรองรับนโยบายการเปดประเทศ

รับนักทองเที่ยวในวันที่ 1 พ.ย. รวม

ทั้งใหเรงแก ไขปญหาความเดือดรอน

ของประชาชนที่รองเรียนผานสายดวน 

1111 ผาน 4 ชองทาง คือ โทร.สายดวน 

1111, ตู ปณ.1111, เว็บไซตและแอป

พลิเคชันไลน เพ� อชวยเหลือประชาชน

กลุมเปราะบาง และเตรยีมซอมแซมบาน

เรือนประชาชนที่เสียหายจากอุทกภัยใน

ทุกพื้นที่อยางเรงดวน 

ปลัดสํานักนายกฯ กลาวตอวา 

พล.อ.ประยุทธ ไดใหความสําคัญทุกเร� อง 

โดยเฉพาะได้ติดตามสอบถามเรื่องร้อง

ทุกขและความเดือดรอนของประชาชน

ดวยตนเองทุกสัปดาห และทานนายก

รฐัมนตรีไดสัง่การใหทกุกระทรวงและทกุ

หน�วยงาน เรงแกไขปญหาของประชาชน

โดยเรว็ รวมทัง้ขอใหนาํขอเสนอแนะของ

ประชาชนไปพิจารณาพัฒนางานในสวน

ที่เกี่ยวของตอไป

นายสน่ัน อังอุบลกุล ประธาน

กรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคา

แหงประเทศไทย กลาววา แมวาในวันท่ี 

1 พฤศจิกายนน้ีจะมีการเปดประเทศรับ

นักทองเท่ียวตางชาติแลวก็ตาม ดังน้ันส่ิง

ท่ียังตองติดตามอยางใกลชิดคือ การแพร

ระบาดของโควิด-19 ในสายพันธุใหมๆ  ท่ี

จะตองเรงหาทางปองกันและไดรับความ

รวมมือจากทุกฝายอยางจริงจัง และอยาก

เห็นรัฐบาลออกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

ทุกดานใหครอบคลุม เรงนํางบประมาณท่ี

มีออกมากระตุนเศรษฐกิจรอบดาน เพ� อ

ตอลมหายใจใหกับภาคธุรกิจ และภาค

ประชาชนเพ่ิมเติมใหมากข้ึน

นายสนั่นกล่าวถึงข้อกังวลเรื่อง

การกลับมาใชมาตรการล็อกดาวนทั่ว

ประเทศอีกครั้งว่า เชื่อว่าจะไม่เกิดขึ้น

หากรัฐสามารถควบคุมไมใหเกิดการติด

เชื้อโควิด  ที่รุนแรงได บวกกับในปจจุบัน

ประชาชนเริม่เขาถงึวคัซนีไดมากขึน้แลว 

และปจจุบันสาธารณสุขเรงฉีดวัคซีนได

แลวกวา 1 ลานโดส/วัน โอกาสที่จะเกิด

การแพรระบาดระลอกใหมที่รุนแรง ก็มี

โอกาสเปนไปไดนอยมากทีร่ฐับาลจะกลบั

มาใชมาตรการล็อกดาวนอีกครั้ง

ดานนายยุทธพงศ จรัสเสถียร ส.ส. 

มหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า 

เกษตรกรในภาคอีสาน พบปญหาเรงดวน

คือราคาขาวใหมหรือขาวหอมมะลิตกตํ่า

เหลือกิโลกรัมละ 6 บาท ขณะท่ีปุยเคมี

ราคาสูงกระสอบละ 950 บาท ราคารถ

เก่ียวขาวไรละ 600 บาท ราคานํ้ามัน

ดีเซลในตางจังหวัดลิตรละ 32 บาท ขอ

เรียกรองใหรัฐบาลเรงดําเนินการเยียวยา

ชวยเหลือเกษตรกรในฤดูกาลเพาะปลูก

ป 2564-2565 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ

เงินเม� อ 25 ตุลาคมท่ีผานมา จํานวน 2.7 

หม� นลานบาท เปนโครงการประกันรายได

เกษตรกรผูปลูกขาวป 2564 เปนขาว 5 

ชนิดน้ัน ขอใหรัฐบาลเรงรัดสงเงินเยียวยา

ชวยเหลือเปนการดวน เพราะเกษตรกรหน้ี

สินเพ่ิมข้ึน และรายไดไมพอกับรายจาย.



ารจัดทัพ พรรคเพื่อไทย รอบล่าสุด เมื่อ 28 ต.ค. 

ท่ีผ่านมา ท่ีปรากฏออกมาในระหว่างการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 2564 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสิน 

ค้านานาชาติ จังหวัดขอนแก่น 

นอกเหนือจากไฮไลต์สำาคัญคือการเปิดตัว อุ๊งอิ๊ง-น.ส. 

แพทองธาร  ชินวัตร บุตรสาว ทักษิณ ชินวัตร-คุณหญิง

พจมาน ณ ป้อมเพชร ที่เข้าสู่ถนนการเมืองเต็มตัวในฐานะ 

ประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรค

เพื่อไทย แล้ว 

ยังพบว่า ในงานดังกล่าวยังมีการเปิดตัวและการขึ้น

แสดงวิสัยทัศน์ของ ผอ.พรรคเพื่อไทย คนใหม่อย่าง นพ.   

สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี อดีตเลขาธิการพรรคพลังประชาชน อดีต

รัฐมนตรีหลายสมัย อีกด้วย 

ในงานดังกล่าว นพ.สุร 

พงษ์หรือหมอเลี้ยบ กล่าว

ตอนหนึ่งว่า พรรคเพื่อไทยสืบ                            

ทอดเจตนารมณ์ของพรรค

ไทยรักไทย และพรรคพลัง                                      

ประชาชน ซึ่งในรอบหนึ่งปี                                           

ที่ผ่านมาพรรคมีการเปลี่ยน 

แปลงคร้ังใหญ่  ด้วยความเชื่อ                                   

ว่าถ้าพรรคไม่สามารถเปลี่ยน                                

ตัวเองได้ ย่อมไม่สามารถไป                                        

ซ่อมหรือสร้างเพื่อการเปลี่ยน 

แปลงพัฒนาประเทศไทยได้ 

จึงปรับเปลี่ยนเพื่อไทยให้กลับมาสร้างฝันที่ยิ่งใหญ่อีกครั้ง

นพ.สุรพงษ์ ที่เป็นอดีต รมช.สาธารณสุข ซึ่งที่ผ่าน

มาในช่วงโควิดระบาดหนัก ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลาย

ครั้งเพื่อเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทาง

รับมือกับโควิด โดยในงานดังกล่าวเขาได้พูดถึงเรื่องระบบ

สาธารณสุขของประเทศไว้ตอนหน่ึงว่า หลังจากน้ีควรจะต้อง

มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ เพื่อสร้างเครือข่าย

ระบบบริการสาธารณสุขครบวงจร เร่ิมจากโรงพยาบาลตำาบล                      

ใกล้บ้านต่อเชื่อมกับโรงพยาบาลอำาเภอ โรงพยาบาลจังหวัด 

โรงพยาบาลศูนย์ที่มีศักยภาพเท่าโรงพยาบาลของคณะ

แพทยศาสตร์ ภายในรัศมีไม่เกิน  100 กิโลเมตร โดยผู้ป่วย

ไม่จำาเป็นต้องเข้ามารักษาในกรุงเทพมหานคร เพราะในช่วง

โควิดพบว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ป่วยโควิดเข้าไม่ถึง

การบริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพราะไม่มีระบบ

การรักษาพยาบาลแบบปฐมภูมิที่สมบูรณ์ 

ผอ.พรรคเพื่อไทยยังเสนอแนะว่า ต้องมีการกระจาย 

อำานาจให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรง

พยาบาลในรูปแบบองค์การมหาชน สำาหรับการป้องกันและ                                                           

ควบคุมโรคโดยเฉพาะโควิด นอกจากการเร่งฉีดวัคซีนที่มี                                                       

ประสิทธิภาพแล้ว ยังต้องเร่งพัฒนาระบบการตรวจคัดกรอง

ด้วยเทคโนโลยีล้ำายุค เช่น DNA Nudge และระบบ AI  

ปัญญาประดิษฐ์ต่อยอดจากฐานข้อมูลดิจิทัล เพื่อใช้เป็นเครื่อง

มือของนักระบาดวิทยาและ อสม.ด้วย 

เป็นอีกหนึ่งบทบาททางการเมืองของ นพ.สุรพงษ์ 

แกนนำาพรรคเพื่อไทยตัวจริงเสียงจริง ที่หลังจากนี้จะเข้า

มาขับเคลื่อนงานในพรรคอย่างเต็มตัว.

คน ผู้หญิง ๖ คน อีผึ้งเป็นลูกสาวคนที่ ๖ ตรงกลางพี่น้องพอดี 

เรียนหนังสือจบแค่ ป.๔ เขียนหนังสือไม่เป็นตัวจึงอ่านหนังสือ

ไม่ออก แต่มีความจำาเป็นเลิศจึงร้องเพลงลูกทุ่งได้ดีทุกเพลง ว่าง

งานพ่อชื่อสำาราญมีรถมอเตอร์ ไซค์คันเก่าๆ อยู่ ๑ คัน ก็ขี่รถพา

ลูกไปร้องเพลงประกวดตามวัดทุกวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีหาตัว

จับยาก

วันหนึ่งอ้อนวอนให้พ่อพาไปหาไวพจน์ เพชรสุพรรณ นัก

ร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ ใครๆ ก็เรียกว่าพ่อ ไวพจน์ทดสอบให้ร้องเพลง

ลูกทุ่งที่นักร้องดังยุคเก่าร้องไว้ อีผึ้งร้องได้ทุกเพลง ไวพจน์จับทาง

ได้ว่าอีผึ้งชอบร้องเพลงของผ่องศรี วรนุช นักร้องดังฉายานักร้อง

เพลงลูกทุ่งหญิงคนแรก ไวพจน์ใหอ้ีผึ้งบันทึกเพลงแก้วรอพี่เป็น

เพลงแรก และไวพจน์ให้ชื่อ พุ่มพวง ดวงจันทร์ บันทึกเพลง สาว

นาสั่งแฟน เป็นผลงานเพลงของนักแต่งเพลง ลพ บุรีรัตน์ (คนนี้

อดีตเป็นนักเรียนโรงเรียนช่างกลลพบุรี มาสร้างตัวในกรุงเทพฯ) 

ชื่อจริงของเขาคือ วิเชียร คำาเจริญ คนท่าวุ้ง ลพบุรี ผู้ที่

ชักนำาเข้ามาสู่วงการนักแต่งเพลงลูกทุ่ง คือ ไพบูลย์ บุตรขัน และ 

นคร มงคลายน นักแต่งเพลงผู้นี้มีฝีมือ แต่อาภัพเป็นนักแต่งเพลง

ประจำาตัว พุ่มพวง ดวงจันทร์ ได้ ๑๐ ปีก็เสียชีวิตตามลูกศิษย์ไป 

(พุ่มพวงตายก่อนวิเชียร)

พุ่มพวง ถือเป็นนักร้องระดับราชินีลูกทุ่งหญิงคนที่สองของ

ประเทศ เพลงของเธอทุกเพลงไม่มีเนื้อ แต่เธอร้องเพลง (เป็น

ร้อย) ให้ฟังโดยไม่ต้องมีโน้ต กางเนื้อ วิเชียรเป็นลูกศิษย์ผมคน

หนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า พุ่มพวงเป็นนักร้องที่แปลก เธอสามารถทำา 

งานและจำาเพลงใหม่ได้ในเวลาร้องต่อเพลงเพียง ๓ เที่ยว ไม่เคย

มีนักร้องคนไหนที่มีรูปร่าง นิสัย ความจำาเป็นเลิศ รางวัลจากการ

ร้องเพลงมีมากจนนับไม่ถ้วน 

เธอทำาวงควบคุมวงเอง แม้จะต่อท่าเต้นให้ลูกวงได้แม่นยำา

อย่างประหลาด เธอเคยเดินทางไปแสดงในอเมริกาหลายคร้ัง เป็น

นักร้องลูกทุ่งคนแรกท่ีจัดคอนเสิร์ตเพลงของตัวเองในโรงแรมใหญ่

กลางกรุง เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าพอใจในโชคชะตาเท่านี้ ขอเป็น

คนดี ทำาบุญสร้างกุศลแล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้สบาย 

แล้วเธอก็ไปสบาย ผมจึงพูดได้ว่า “พุ่มพวงเป็นคนดีที่สามารถ

ของไทย” ไม่แพ้นักร้องในโลก.

ขอบคุณทั้ง ๒ บ.ก.ครับ.

นายถึก กำานัน

 

คนดังระเบิดเถิดเทิงได้ต้องมีดีแน่นอนครับ “ลิซ่า-ลลิษา  

มโนบาล” ก็เก่งกาจสามารถในแบบฉบับของเธอ ร้องเก่ง เต้นเก่ง 

ซ้อมหนัก มีวินัย ทำาให้ดังไปทั่วโลก ส่วน “พุ่มพวง ดวงจันทร์” 

5บทความ

เป็นธรรมชาติการเมือง 

ก้าวขาลงเมื่อไหร่ กระบวนการตรวจสอบทำางาน

ทันที 

เรื่องเก่าเก็บ เรื่องใหม่ 

เรื่องข้อสอบเอนทรานซ์รั่ว ดูเหมือนจะมีการเตรียมรับมือ

สำาหรับการเปิดตัว “แพทองธาร ชินวัตร” เอาไว้บ้างพอสมควร

และเป็นเหตุผลว่าทำาไมถึงต้องเปิดตัวในตำาแหน่ง “ประธาน

คณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม” 

ตอนน้ีก็เหมือนซ้อมงานการเมือง และ “อุ๊งอ๊ิง” ไม่เบาทีเดียว   

พร้อมปะทะ! 

เรื่องข้อสอบเอนทรานซ์ปี ๒๕๔๗ รั่วจริงหรือไม่ ต้องเอาผล

สอบฉบับเต็มของคณะกรรมการตรวจสอบ ชุดที่มี ดร.สุเมธ ตันติ

เวชกุล เป็นประธาน สรุปพฤติกรรมของ ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร 

เลขาธิการการอุดมศึกษา ขณะนั้นมากางแล้วจะพบความจริง 

หากเอาเฉพาะสิ่งที่ “อดิศัย โพธารามิก” รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นแถลง และบอกว่าเป็นผลสอบ ของ

กรรมการสอบชุด ดร.สุเมธ ก็จะได้ใจความสำาคัญอยู่ ๒ ประการ

๑.คณะกรรมการฯ ได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่ข้อสอบจะรั่ว

ไหลในการสอบวัดความรู้ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ แล้ว เห็นว่ายังไม่

ปรากฏหลักฐานสำาคัญใดว่าจะมีการรั่วไหลของข้อสอบได้ จากการ

วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการสอบวัดความรู้ฯ ในบางวิชา เช่น วิชา

ภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษา ด้วยวิธีวิทยาทางสถิติที่ถูกต้องแล้ว

ปรากฏว่า การเปลี่ยนแปลงในผลการสอบวัดความรู้ทั้งสองครั้งในปี

การศึกษา ๒๕๔๗  ไม่มีความแตกต่างเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ และเป็น

ไปในทำานองเดียวกับในปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงไม่มีข้อสงสัยว่าได้มี

การรั่วไหลของข้อสอบ

๒.คณะกรรมการฯ เห็นว่าการที่ศาสตราจารย์ ร.ต.อ.วรเดช 

จันทรศร ได้นำาเอาซองต้นฉบับการ์ดข้อสอบวิชาภาษาไทยและวิชา

สังคมศึกษามาดู โดยไม่เรียกประชุมคณะกรรมการอำานวยการส่ง

ข้อสอบ และไม่เชิญอาจารย์ทั้งสองมาร่วมรู้เห็นนั้น เป็นการกระทำา

ที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร และไม่พึงกระทำา ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ

ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ ได้ก่อให้เกิดความไม่วาง                                                                       

ใจในกระบวนการสอบวัดความรู้ นอกจากนี้ นางศศิธร อหิงสโก 

ผอ.สำานักทดสอบกลาง สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่ง                                                                                   

มีส่วนรับผิดชอบ มิได้ท้วงติงการกระทำาดังกล่าว จึงเข้าข่ายมีพฤติ 

กรรมที่ไม่เหมาะสม สมควรถูกดำาเนินการทางวินัย

ทั้ง ๒ ข้อนี้ ไม่ได้ทำาให้ “อุ๊งอิ๊ง” รอดจากข้อครหานะครับ 

ข้อสอบรั่วพ่อยันลูก

ข้อแรกเป็นการตรวจสอบในภาพรวมท้ังประเทศและสรุปออกมา 

ไม่ได้เจาะจงไปที่ “อุ๊งอิ๊ง” 

ส่วนข้อ ๒ เป็นพฤติกรรม ร.ต.อ.วรเดช จันทรศร ท่ีฉ้อฉล น่าสงสัย 

และสุดท้าย “ทักษิณ ชินวัตร” ปูนบำาเหน็จให้ ร.ต.อ.วรเดช 

จันทรศร ด้วยตำาแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

นั่นคือข้อเท็จจริง 

แต่วันนี้คนในพรรคเพื่อไทยบอกว่า เป็นการใส่ร้าย กล่าวหากัน

เฉยๆ 

เอาเรื่องเก่าเกือบ ๒๐ ปีมาโจมตี 

ที่จริงพรรคเพื่อไทยเอาเรื่องของใครต่อใครหลายคนในอดีตมา

โจมตีเหมือนกัน ก็น่าจะรู้ว่า การเป็นบุคคลสาธารณะ ไม่ว่าเรื่องเก่า

ใหม่ หากสุ่มเสี่ยงมีอิทธิพลต่อการทำางานทางการเมืองในอนาคต ก็ต้อง

ถูกตรวจสอบ

ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สบายใจ คิดว่าศัตรูทางการเมืองจ้องแต่ถล่ม  

งั้นลองดูคนคุ้นเคยกับพรรคเพื่อไทย พูดถึง “ทักษิณ” ดูบ้างว่า เรื่อง

ข้อสอบรั่วไม่ใช่เรื่องใหม่

ปี ๒๕๔๘ “เสนาะ เทียนทอง” ถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองที่มี

ต่อ ทักษิณ ผ่านงานเขียนชื่อ “จะเอาทักษิณ หรือประเทศไทย” ตีพิมพ์

ในหนังสือ “รู้ทันทักษิณ ๔ ฅนวงใน The Insiders” ของสำานักพิมพ์ “ขอ

คิดด้วยฅน” 

-------------

....รู้จัก ทักษิณ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ แบบผิวเผิน ตั้งแต่เป็นนายตำารวจ

ติดตามรัฐมนตรี 

ทักษิณพยายามสร้างความสัมพันธ์กับหัวหน้าพรรคคือทำาธุรกิจ

กับการเมือง วิ่งเต้นเข้าทางผู้ใหญ่สูงสุดของพรรค 

ต่อมาผมย้ายไปเป็นเลขาธิการพรรคความหวังใหม่ ทักษิณ ได้สนับ 

สนุนปัจจัยการเมืองผ่านไปทาง พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ หัวหน้าพรรค

ความหวังใหม่ในขณะนั้น ทักษิณ จึงได้เข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรี 

เมื่อก่อนเกิดวิกฤตค่าเงินบาท นายอำานวย วีรวรรณ รมว.คลังใน

ขณะนั้นลาออก มีการคิดกันว่าจะให้ตำาแหน่งนี้กับ ทักษิณ ด้วยซ้ำา 

ผมได้ไปทาบทามคนที่น่าเชื่อถือในสังคม โดย นายโฆสิต ปั้น

เปี่ยมรัษฎ์ รับปากว่าจะเข้ามาช่วยเป็น รมว.คลัง 

ปรากฏว่าทักษิณ ไปนำานายทนง พิทยะ ผู้บริหารธนาคารทหาร 

ไทยมารับตำาแหน่งนี้แทน โดยที่ผมไม่รู้เรื่อง ทักษิณ ไปซุบซิบกับ พล.อ. 

ชวลิต และนายโภคิน พลกุล อดีต รมต.สำานักนายกฯ แล้วจึงมีคำาสั่งแต่ง

ตั้งนายทนง

ก่อนเงินบาทลอยตัว ผมไม่รู้เรื่องด้วย เพราะอยู่นอกวงของพวกเขา 

คนที่เกี่ยวข้องกับการลดค่าเงินบาทในขณะนั้นมี ๔ คน คือ พล.อ.ชวลิต  

พ.ต.ท.ทักษิณ นายทนง และนายโภคิน 

ส่วนจะรู้เห็นกันขนาดไหนผมไม่รู้ เขาบอกว่าเขาไม่รู้อันนี้ ไม่มีใบ

เสร็จ 

แต่ถ้าถามผมว่าผลที่เกิดหลังค่าเงินบาทลอยตัวออกมาอย่างไร 

มันส่อชัดว่าทักษิณและบริษัทรอดวิกฤตคนเดียว คือผลลัพธ์มันสะท้อน

ชัดอยู่แล้ว 

การที่มีคนไปซื้อประกันความเส่ียงเรื่องค่าเงินบาทเอาไว้มากๆ 

หรือไปซื้อดอลลาร์เอาไว้มากๆ ก่อนประกาศลอยค่าเงินบาท ก็เหมือน

จุดไฟเผาบ้านตัวเองเพื่อเอาเงินประกัน 

เศรษฐกิจของชาติพังเสียหาย แต่ตัวเองรอดพ้นวิกฤตเพราะได้

ประกัน...

...ก่อนท่ีจะเกิดปัญหาท้ังหมดผมก็พยายามไปเตือน แต่เรื่องท่ีเตือน

ก็เป็นการขัดผลประโยชน์เขาทุกเรื่อง เช่นคิดว่ารัฐมนตรีคอร์รัปชัน 

ผมก็ไปเตือนเพราะคิดว่าไม่รู้ ท่ีไหนได้มันส่ังเอง ขนาดกลายเป็น

ว่ารัฐมนตรีคนไหนไม่ทำาตามสั่ง ภายหลังก็อยู่ไม่ได้ ความขัดแย้งในปัจจุ 

บันมีสาเหตุมาจากตัวปัญหาคนเดียวคือ ทักษิณ 

คนคนนี้โกงเพื่อเข้ามาสู่อำานาจ เมื่อมีอำานาจก็โกงอีก อันตรายต่อ

บ้านเมืองสุดๆ ทักษิณ น่ากลัวเพราะเป็นคนมีวุฒิการศึกษา จ้องวางแผน

เอาเปรียบคนอื่น ถือว่าต่ำาต้อยเหลือเกินในการเป็นผู้นำาประเทศ...      

...ผมเคยหลงคิดว่าคนคนหนึ่ง รวยแล้วกลับใจ คิดใช้หนี้แผ่นดิน 

ตอนนี้ผมรู้ความจริงแล้วว่า รวยจากโกงชาติ กล้าทำาแม้เผาบ้านเมือง

เพื่อเอาประกัน 

คนรวยคนนี้รวยแล้วไม่รู้จักพอ ไม่ใช้หนี้แผ่นดินยังไม่พอ มัน

ยังโกงกิน ทรยศต่อแผ่นดิน...

---------------

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ธนาคารแห่ง

ประเทศไทยประกาศลอยตัวค่าเงินบาท 

เปลี่ยนจากการผูกค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐในระบบ Pegged  

Exchange Rate มาเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ 

ทำาให้เงินสำารองระหว่างประเทศลดลงจาก ๔ หมื่นล้านดอล 

ลาร์สหรัฐ เป็น ๒.๘๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

วันนั้นประเทศแทบล่มสลาย ต้องปิด ๕๘ ไฟแนนซ์และ

ธนาคารอีก ๖ แห่ง 

บริษัทเอกชนหลายรายต้องล้มละลายเนื่องจากปัญหาหนี้สิน 

กลายเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตต้มยำากุ้ง ทำาให้รัฐบาลไทยต้องขอรับ

ความช่วยเหลือจาก IMF 

แต่วันนั้นเศรษฐีนักการเมืองไทยรายหนึ่งรวยขึ้นทันตา เพราะ

ข้อสอบรั่ว มีคนอินไซด์ข้อมูล ขายบาทซื้อดอลลาร์ ก่อนเช้าวันที่ ๒  

กรกฎาคม  

“โภคิน พลกุล” น่าจะรู้ดี 

ก็มาดูประเด็นต่อเนื่องของ “โภคิน พลกุล” 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ประชาชาติธุรกิจ สัมภาษณ์พิเศษ 

“โภคิน พลกุล” เป็น ๑ ใน ๓ แกนนำาคนสำาคัญ ที่ลาออกจากพรรค

เพื่อไทย ตาม “คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์” ไป สร้างไทย 

“คือการที่เอาคุณหญิงสุดารัตน์ออก แล้วอธิบายว่า อันนี้เป็น

อันที่เขาลงทุนไว้แล้วเขาต้องบริหาร ผมยอมรับไม่ได้ 

ผมถามว่าแล้วต้นทุนที่คนอื่นจ่ายด้วยการติดคุก เช่น คนเสื้อ

แดง ที่ยากลำาบาก คนเหล่านี้ ไม่ได้ลงทุนหรือ เขาไม่ตอบ ผมก็จบ แค่

นี้ ผมออกตามคุณหญิง ทั้งที่ผมไม่เคยทำางานกับคุณหญิงมาก่อนใน

ชีวิต มาทำาครั้งนี้”

“จากนี้ ไปในพรรคเพื่อไทยเขาจะบริหารพรรคแบบ family ก็

เรื่องของเขา แต่จุดยืนประชาธิปไตยเขาตรงกับเราก็ทำางานกันได้ นโย 

บายตรงกัน คนได้ประโยชน์เหมือนกัน ไม่ว่ากัน”

“ผมอยู่ในองค์กรแบบนั้น ผมก็เหนื่อย 

เช่นพอตกลงแบบนี้เสร็จ…เดี๋ยวเอาใหม่ พอใครไปวิ่งไปหาก็                                                                                

เปลี่ยน อย่างนี้ ไม่ได้ เข้าใจว่ามันต้องมีอะไรระดับหนึ่ง แต่เมื่อตก 

ผลึกก็เดินไป ถ้าผิดพลาดก็แก้ไขซึ่งกันและกัน”

ครับ...สำาหรับ “ทักษิณ” การเมืองเป็นการลงทุน 

ฉะนั้นก็อย่าแปลกใจในวิธีการ.

คำาบอกเล่า

หญิงผู้สูงอายุท่านหนึ่ง

โรคมะเร็งมาถึง-ไม่ถาม

ต่อสู้ด้วยปัญญาสง่างาม

ก้าวข้าม ความทุกข์ ทันที

มี โรค พบเห็น มิเป็นโรค

พัดโบก โลกหล้า สง่าศรี

ความเครียดใดใดก็ไม่ดี

โรคมะเร็งเร็วรี่กับอารมณ์

เขียนถึงผู้หญิงไทย ๒ คน

เรียน คุณอัตถ์-คุณเปลว ๒ บ.ก.ที่รักและนับถือยิ่ง

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณในความกรุณาของ บ.ก.ทั้ง ๒  ท่าน

ที่ได้กรุณาให้ใช้หน้า “ถูกทุกข้อ” ของ “ไทยโพสต์” เขียนเรื่อง

ต่างๆ มาเรียนกับ บ.ก.ผู้รับผิดชอบในเรื่องราวทั้ง  ๒ ท่าน ซึ่งผม

อยากเรียนด้วยความจริงใจของผมว่า บางทีผมก็อาจทำาอะไรรุก

ล้ำาไปบ้างก็โปรดอภัยด้วย และขอยืนยันว่าผมพร้อมรับผิดชอบข้อ

เขียนทุกฉบับ และจะถือว่าเมื่อเขียนก็พร้อมจะรับผิดชอบในข้อ

เขียนอย่างเรื่องต่อไปนี้

ผมขออนุญาต เขียนถึงผู้หญิงไทย ๒ คน ขณะมีชื่อเสียงนั้น

อยู่ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน เกิดก็ในสภาพของพ่อแม่ที่ยากจน 

และต้องเลี้ยงดูตนเองตั้งแต่ยังรุ่นๆ เหมือนกัน คนหนึ่งยังใช้ชีวิต

อยู่ผจญกับโลกของความจริง และหลอกลวง อีกคนประสบความ

สำาเร็จในชีวิตไปบ้าง แต่ก็ยังไม่เต็มสมบูรณ์ แต่ในที่สุดก็สิ้นชีวิต

จากโลกนี้ ไปอย่างทรมาน ทั้งๆ ที่กำาลังมีชื่อเสียงพลุ่งโพล่ง อีกคน

หนึ่งนั้นยังครองความสาวสวย โสดบริสุทธิ์ ชะตากำาลังผลักดันให้

เธอก้าวไปให้ไกล (เท่าที่จะใฝ่ฝันให้ได้) เฉกเช่นเดียวกัน

ทั้ง ๒ คนเป็นสาวไทยที่ยังสดสวย แม้คนหนึ่งจะทิ้งมรดก

ของความรักที่เป็นชายให้กับสามีที่เธอมั่นใจว่า “เป็นผู้ ใหญ่พอ” 

เมื่อถูกถามถึงความรู้สึกที่ว่าผู้ชายในทัศนคติเป็นคนอย่างไร

สำาหรับผู้หญิงไทยทีม่ีชื่อก้องโลกในปัจจุบัน ประวัติของเธอ

ถูกนักข่าวทั้งไทย/เทศเข้าไปคุ้ยเขี่ยขยำาขยี้จนเละเทะไปหมดแล้ว 

(นั่นหมายความว่าประวัติชีวิตของเธอเป็นที่ทราบกันทั่วโลกเพราะ 

“เธอกำาลังดังสุดโลก” มีผู้คนเขียนชมเชยเธอเป็นล้าน ๆ วิว ทั่ว

โลก) เป็นชาวบุรีรัมย์ เป็นนักร้องร็อก ฉายา “ลิซ่า แบล็กพิงก์ 

ชื่อจริงๆ (ไทย) ลลิษา มโนบาล รายละเอียด “วู้ดดี้ โชว์” ช่อง

โทรทัศน์เปิดเผยไปเรียบร้อยแล้ว

อย่างที่บอกว่า “ลิซ่า” คือ สาวขาร็อก การแต่งกายของ

เธอจึงแทบจะ “หมดเปลือก” จริงๆ บางชุดเห็นกางเกงในรัดรูป

ชัดเจน ถ้าว่าเป็นสาวไทยก็ใช่ตรงท่ีเธอผมสีดำายาว เครื่องแต่งกาย 

“รัดเกล้า” แทบจะยกเอาปราสาทหินพนมรุ้งมาเทินบนศีรษะ เธอ

จึงเป็น “สาวบุรีรัมย์” ที่มีสัญลักษณ์เมืองไทยชัดแจ้ง (ผมก็ชอบ

เพราะผมเป็นคนไทย) สัญลักษณ์อะไรที่เป็น “ของไทย” ผมก็ชอบ 

ผมชอบในความเป็น “คนไทย” ของเธอ แต่ผมไม่ชอบนิสัยฝรั่ง

ของเธอ (บางอย่าง) ซึ่งเป็นธรรมดาเพราะผมเชื่อในคำาพูดของ

คนไทยที่ว่า “ความสวยไม่คงที่ ความดีสิคงทน”

หันมามองความหลังของชีวิตเด็กไทยที่น่าสงสาร ชีวิตเริ่ม

เมื่อเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น. (๔ ส.ค. ๒๕๐๔) ในสกุลจิตรหาญ ชื่อใน

ทะเบียนบ้านคือ รำาพึง ชื่อเล่นไม่มีเรียกสั้นๆ ว่า “อีพึง” เรียกไป

เรียกมาเลยกลายเป็น “อีผึ้ง” ไปโดยปริยาย บ้านที่เกิดเรียกตำาบล

บ่อสุพรรณ อำาเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดประจำาหมู่บ้าน

เรียกวัดท่ากระดาน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขามีพื้นที่เชิงเขา ชาว

บ้านปลูกอ้อย คนละเล็กละน้อยพอตัดอ้อยของตัวเองเสร็จก็ไป

รับจ้างตัดอ้อยชาวบ้านทั่วไป

พี่น้องอีผึ้งมีรวมกันถึง ๑๒ คน อีพึงเป็นคนที่ ๖ (ผู้ชาย ๕ 

ผอ.พรรคเพื่อไทย

ก็เก่งตามแบบฉบับของเธอเช่นกัน ถ้าถามว่าได้ยินเสียงเพลงของ 

“พุ่มพวง” รู้สึกอย่างไร ก็ตอบว่าบางเพลงขนลุกครับ เพราะเพลงมัน

มีจิตวิญญาณของคนร้อง ส่วนเพลงของ “ลิซ่า” ผมไม่ได้ฟังมาก

นัก แต่เท่าที่ได้ยิน ฟังแล้วลดวัยได้เลยครับ ฮ่าๆๆๆ ดีกันคนละ

แบบ แต่สรุปแล้วถือว่าเก่งในระดับอัจฉริยะทั้งคู่ ซึ่งไม่สามารถหา

ได้ง่ายๆ หลายสิบปีถึงจะมีนักร้องเก่งๆ ระดับนี้สักคนหนึ่ง.

พรรคสาม ปอ.

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย 

เขียนจดหมายมาหาคุณอัตถ์ด้วยความอึดอัดใจ เพราะเลือก

ตั้งคราวหน้าเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกพรรคไหนดีครับ คราวที่แล้ว

เลือกพรรคพลังประชารัฐ เพราะอยากให้ท่านประยุทธ์เป็นนายก

รัฐมนตรี มาคราวนี้เริ่มรู้สึกว่านักการเมืองพลังประชารัฐมีวิชา

มารเยอะ แต่ละกลุ่มประวัติมีปัญหา ไม่ค่อยสะอาด 

ผมไม่ทราบว่าท่านประยุทธ์ ท่านอนุพงษ์ ท่านประวิตร  รับ

รู้ความรู้สึกของประชาชนบ้างหรือไม่ ผมร่วมไล่ระบอบทักษิณขี้

โกง แต่มาเจออดีตคนของระบอบทักษิณท่ีย้ายข้ัวมาอยู่กับท่านประ                                                                              

ยุทธ์มีข่าวฉาวว่าโกง ถ้าเป็นแบบน้ีเลือกต้ังคราวหน้าคงต้องเปล่ียน

พรรคครับ.

ด้วยความนับถือ

ตลิ่งชัน

 

เป็นความคิดเห็นของประชาชนที่พรรคพลังประชารัฐต้อง

รับฟังครับ จะแก้ไขได้แค่ไหนก็สุดแล้วแต่ท่าน ขณะที่ประชาชนมี

สิทธิ์ที่จะเลือกหรือไม่เลือกพรรคไหน เป็นเรื่องของประชาธิปไตย 

เป็นเสรีภาพที่ทุกคนต้องเห็นความสำาคัญ.

รำาพึงยามดึก

 * เงียบสงัดดีรัตติกาล

นานทีได้เขียนลายสือ

คืนนี้ดีกว่าซึมกะทือ

ตาปรือง่วงหลับลับไป

 * อดไม่ได้คิดถึงบ้านเมือง

มีแต่เรื่องก้าวเดินต่ำาไถล

ตกลงไปทางลึกจัญไร

หลอกใครใครตกนรกกับมัน

 * พวกคั่งแค้นก็ซ้ำากำาเริบ

เติบใหญ่โมโหโทสัน

พวกพาลชนชอบร้ายโรมรัน

ก็เมามันอยู่ข้างทางทำาลาย

 * ไม่มีใครละอายกลัวบาป

สาปส่งซ้ำาเป็นเรื่องงมงายหลาย

บ้านเมืองเป็นอย่างนี้สุดดูดาย

หลับนี้หมายไปปรึกษาพระเทวาฯ

 วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

ก็

ก



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7บทความ

เปิดประเทศ, ทาง 3 แพร่ง 

กับ ‘แผนเผชิญเหตุ’นนี้เป็น “วันเปิดประเทศ” อีกทั้งยังเป็น “วันเปิด

โรงเรียน” และ “วันเปิดสภา”

จึงเป็นวันสำาคัญที่เราต้องจับตาหลายๆ ด้านเป็น

พิเศษ

หากฝ่าข้ามได้ก็จะพบว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นั้นเป็น

ของจริง ไม่ใช่แค่แสงหิ่งห้อย

หากพลาดท่าเสียทีหรือไม่มี “แผนสำารอง” ที่มีประสิทธิภาพ 

ก็จะกลายเป็นการถดถอยที่น่ากังวล

คำาว่า “ทาง 3 แพร่ง” นั้นมาจากการวาด “ฉากทัศน์” ของ

กระทรวงสาธารณสุขหลังวันเปิดประเทศวันนี้

เป็น 3 ภาพที่เรียงลำาดับตั้งแต่ดี, ปานกลางและแย่

สธ.เผยหากการ์ดตกมาก ยอดติดเชื้ออาจพุ่งแตะหลักหมื่น

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเรียก

ภาพนี้ว่าเป็น “3 ทางแยก”

เน้นย้ำาว่าต้องการเห็นและให้อยู่ในฉากทัศน์ที่ 1 (สีเขียว) 

ซึ่งทุกคนต้องการ์ดไม่ตก ทำาหน้าที่ควบคุมและป้องกันอย่างเต็มที่ 

เพื่อให้ไทยจะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้

เส้นสีเขียว แสดงถึงกรณีการระบาด ค่า (R) ลดลง

ประมาณ 25% 

เทียบกับก่อนล็อกดาวน์ ทุกภาคส่วนร่วมมือกับ 4 

มาตรการหลักต่อเนื่อง 

ได้แก่ มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล Universal 

Prevention, มาตรการ COVID-Free Area, Zone, Setting, 

มาตรการคัดกรองด้วย ATK เฝ้าระวังกลุ่มแรงงานต่างด้าว และ

ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้ตามเป้าหมาย เดือน ต.ค.-ธ.ค.64 

โดยยอดผู้ติดเชื้อแนวโน้มลดลง ไม่เกินวันละ 5,000 ใน

เดือน ม.ค.2565

เส้นสีส้ม คาดการณ์หากการ์ดตกเล็กน้อย มาตรการไม่เข้ม

งวดเพียงพอ กรณีการระบาด ค่า (R) ลดลงประมาณ 15% เทียบ

กับก่อนล็อกดาวน์ 

ผลจากการคงมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงมาก งดดื่มสุราใน

ร้านอาหาร จำากัดการรวมกลุ่ม ทำาให้มีประสิทธิภาพการป้องกัน

การระบาดลดลงบ้าง 

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงได้ตามเป้าหมาย เดือน ต.ค.-ธ.ค.

2564 โดยยอดผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง ไม่เกินวันละ 10,000 ใน

เดือน ม.ค.2565

เส้นสีเทา คาดการณ์ถึงกรณีการ์ดตกมาก ไม่คำานึงเรื่องความ

ปลอดภัย และอนามัยส่วนบุคคล กรณีการระบาด ค่า (R) กลับไป

เท่ากับก่อนล็อกดาวน์ 

หากผ่อนคลายมาตรการทั้งหมด และการฉีดวัคซีน COVID-19 

กาแฟดำ

วั

มื่อมีเรื่องปรากฏเป็นข่าว ตำารวจประพฤติปฏิบัติหน้าที่ โดย

มิชอบ ไม่รับแจ้งความ กระทำาความผิดเอง เกี่ยวข้องรับเงิน

ส่วยจากบ่อนการพนัน สถานบริการผิดกฎหมาย การแต่ง

ตั้งโยกย้ายตำารวจไม่เป็นธรรม มีการซื้อขายตำาแหน่ง นักการเมือง

แทรกแซงการแต่งตั้ง ฯลฯ ก็จะมีคำาถามเกิดขึ้นในสังคมว่า “การ

ปฏิรูปตำารวจ” ได้ดำาเนินการไปถึงไหนแล้ว

อดีตจนถึงปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งคณะ

กรรมการเพื่อปฏิรูปตำารวจมาแล้ว 3 ครั้ง

ผมได้มีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจด้วย 2 ครั้ง 

การปฏิรูปตำารวจแต่ละครั้งมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องราวต่างๆ ตั้งแต่

ความเป็นมา สาเหตุของการปฏิรูป ปฏิรูปอะไรกันไปบ้าง และมี

อุปสรรคข้อขัดข้องอย่างไรทำาให้การปฏิรูปตำารวจไม่เสร็จสิ้น ค้างคา

มาจนถึงทุกวันนี้

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 ถึงปี พ.ศ.2549 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

เป็นนายกรัฐมนตรี นายกฯ ทักษิณจบการศึกษาจากโรงเรียนนาย

ร้อยตำารวจ เคยรับราชการเป็นตำารวจอยู่หลายปี ก่อนเดินเข้าสู่เส้น

ทางการเมืองจนได้เป็นนายกรัฐมนตรี

นายกฯ ทักษิณรู้จักคุ้นเคยกับผู้บังคับบัญชาตำารวจทุกระดับ

เป็นอย่างดี เป็นเพื่อนร่วมรุ่น รุ่นพี่รุ่นน้อง ดังนั้นเมื่อมาดำารง

ตำาแหน่งประธาน ก.ตร. การแต่งตั้งโยกย้ายตำารวจจึงอยู่ในอำานาจ

ทั้งหมด

รัฐบาลทักษิณถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐตำารวจ นายกรัฐมนตรีเป็น

อดีตตำารวจ แต่งตั้งตำารวจไปดำารงตำาแหน่งสำาคัญเพื่อเอื้อประโยชน์

ดูแลฐานเสียงทางการเมือง โอนย้ายตำารวจไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วย

งานสำาคัญทางความมั่นคงและอื่นๆ เช่น เลขาธิการ ปปง. อธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษ ฯลฯ ตลอดจนแต่งตั้งอดีตตำารวจไปดำารงตำาแหน่ง

ในองค์กรอิสสระต่างๆ หลายองค์กร เช่น กกต. ป.ป.ช. ฯลฯ

วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 

ผบ.ทบ.ปฏิวัติยึดอำานาจ สิ้นสุดรัฐบาลทักษิณ และมีการแต่งตั้ง 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี

นายกฯ สุรยุทธ์ ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจขึ้นเป็น

ครั้งแรก โดยแต่งตั้ง พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เป็นประธานคณะ

กรรมการพัฒนาระบบงานตำารวจ ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

เป็นกรรมการและเลขานุการ

พล.ต.อ.วสิษฐ อดีตหัวหน้านายตำารวจราชสำานักประจำา รอง

อธิบดีกรมตำารวจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ที่

ได้รับการยกย่องว่ามีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานตำารวจ 

และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นอย่างยิ่ง

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันเพื่อ

การยุติธรรมแห่งประเทศไทย อดีตพนักงานอัยการ ปลัดกระทรวง

ยุติธรรม เป็นนักวิชาการที่มีความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการบริหาร

งานยุติธรรมทางอาญา และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนา

ปรับปรุงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

กรรมการโดยตำาแหน่ง ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ 

เลขาธิการข้าราชการพลเรือน ปลัดกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุด 

เลขาธิการสำานักงานยุติธรรม ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และนายกสภาทนายความ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น ศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล รศ.ดร.

สังศิต พิริยะรังสรรค์ ศ.จรัส สุวรรณเวลา ศ.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ 

ศ.กมลชัย รัตนสกาววงศ์ รศ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ฯลฯ กรรมการ

ในส่วนของตำารวจ พล.ต.อ.ไกรสุข สินสุข พล.ต.อ.ดร.วัชรพล ประสาร

ราชกิจ พล.ต.ท.วันชัย ศรีนวลนัด พล.ต.อ.วสิษฐ ประธานฯ ยังได้

มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะ คณะอนุกรรมการ

โครงสร้างและการบริหาร คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาระบบการ

บริหารงานบุคคลและวิชาชีพตำารวจ คณะอนุกรรมการด้านการ

ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากฎหมาย คณะอนุกรรมการด้านรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน และคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ

สนับสนุนการดำาเนินการ

ประธานคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการ เช่น รศ.ดร.

ทศพร ศิริสัมพันธ์ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ นายชาติชาย ณ 

เชียงใหม่ รศ.ไชยา ยิ้มวิไล นายสมชาย แสวงการ นายพิเชียร อำา

นาจวรประเสริฐ รศ.ประธาน วัฒนวาณิชย์ นายสกลธี ภัททิยกุล 

นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ฯลฯ

คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำารวจ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ

ปฏิรูปตำารวจคณะแรก ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ 

ประธานคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการทุกท่านเป็นอดีต

ข้าราชการตำารวจ ศาล อัยการ อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ทุก

ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 

และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมในการที่จะมาปฏิรูป

ตำารวจ

คณะกรรมการคณะนี้ เป็นคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจที่ดี

ที่สุดตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ

การปฏิรูปตำารวจครั้งที่ 1 เริ่มด้วยการสัมมนาเมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2550 โดยนายกฯ สุรยุทธ์ได้แสดงปาฐกถาพิเศษ นโยบาย

รัฐบาลกับการพัฒนาระบบงานตำารวจเพื่อประชาชน ความตอนหนึ่ง

ว่า “ตำารวจเป็นหน่วยงานแรกที่ต้องพัฒนาเพื่อให้ความยุติธรรมเกิด

ขึ้นในสังคมไทย ต้องการให้สถาบันตำารวจเป็นองค์กรที่ประชาชนพึ่ง 

พา และมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นภายในองค์กรตำารวจจะเกิด

ขึ้นในช่วงรัฐบาลนี้”

คณะกรรมการชุดนี้ ได้กำาหนดประเด็นหลักเพื่อแก้ไข                                                               

7 ประการ 1.ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำาเนินการของตำารวจ                                                                

2.ทำาให้องค์กรตำารวจปลอดจากการเมือง 3.กระจายอำานาจจากส่วน 

กลางมากขึ้น 4.มีระบบตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลตำารวจ 5.ตำารวจต้อง 

เป็นสถาบันวิชาชีพ 6.ตำารวจต้องใกล้ชิดและเป็นที่ยอมรับของประชา

ชน 7.ตำารวจชั้นผู้น้อยจำานวนนับแสนต้องได้รับการดูแล

แนวทางดำาเนินการ 5 เรื่อง 1.กำาหนดนโยบายตำารวจ 

ระดับชาติ 2.คณะกรรมการอิสระรับเรื่องราวร้องทุกข์ตำารวจ 

3.การกระจายอำานาจ 4.ตัดโอนภารกิจตำารวจไปให้หน่วยงานอื่น 

5.การปรับปรุงสถานีตำารวจ 6.การปรับปรุงระบบงานสอบสวน

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ศึกษา ค้นคว้า ระบบ

การทำางานและปัญหาของตำารวจอย่างกว้างขวาง มีการสำารวจความ

คิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตำารวจกลุ่มต่างๆ 

เอาตัวอย่างตำารวจที่ดีหลายประเทศเพื่อมาปฏิรูปตำารวจไทย ทั้ง

เรื่องการปฏิบัติหน้าที่เป็นตำารวจของประชาชน พัฒนางานสอบสวน 

สวัสดิการของตำารวจ การควบคุมตรวจสอบการทำางานของตำารวจ 

ฯลฯ

ศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล หนึ่งในคณะกรรมการ ได้กล่าวไว้

ว่า “การทำางานครั้งนี้ลงทุนไปมาก ดังนั้นเมื่อได้คำาตอบ การปล่อยให้

สิ่งที่ทำาไปเป็นแค่กระดาษเปื้อนมือ หรือลมปาก ที่ตั้งวาทะใส่กันแล้ว

ก็หาย คงทำาเช่นนั้นไม่ได้ แม้ต้องผ่านวิกฤต หรือการขับเคลื่อนที่ยาก

ลำาบาก”

ในที่สุดได้ปฏิรูปตำารวจครั้งแรก โดยเสนอเป็นร่าง 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ…. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 จำานวน 45 มาตรา

เรื่องสำาคัญมีการแก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ การปรับปรุงองค์

ประกอบคุณสมบัติและการได้มาซึ่งอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

นโยบายตำารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) และคณะกรรมการข้าราชการ

ตำารวจ (ก.ตร.) การให้มี ก.ตร.ระดับภาค คณะกรรมการติดตามและ

สนับสนุนการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ (ก.ต.ส.) และคณะ

กรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำารวจ (ก.ร.ต.)

ก.ต.ช.มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบ

ด้วยประธาน กต. ประธาน กอ. ประธาน ก.ตร. ปลัดมหาดไทย 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4 คน (รอง ผบ.ตร.ขึ้นไป) และผู้ซึ่งไม่เคยเป็น

ตำารวจ 6 คน ผบ.ตร.เป็นกรรมการและเลขานุการ กำาหนดนโยบาย

ตำารวจและแต่งตั้งโยกย้าย ผบ.ตร.

ก.ตร.มีประธาน ก.ตร.แต่งตั้งจากผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจาก

ตำารวจ คณะกรรมการ ก.ตร.มาจากการเลือกตั้ง โดยตำารวจส่วนหนึ่ง 

(ตำารวจชั้นยศต่างๆ เลือก) และโดยตำาแหน่งส่วนหนึ่งแต่งตั้งตำารวจ

ตั้งแต่ผู้บังคับการขึ้นไป

และให้มี ก.ตร.สำาหรับกองบัญชาการตำารวจนครบาลและ

ตำารวจภูธรภาค ให้ตำารวจเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ 

ประกอบด้วยกรรมการโดยตำาแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เคยเป็นตำารวจยศ 

พ.ต.อ. อธิการบดี ฯลฯ แต่งตั้งตำารวจตั้งแต่สารวัตรขึ้นไปจนถึงรองผู้

บังคับการในกองบัญชาการตำารวจนครบาลหรือตำารวจภูธรภาค

เรื่องการแต่งตั้งตำารวจเป็นปัญหามาตลอดว่ามีการแทรกแซง

การแต่งตั้งโดยฝ่ายการเมือง ดังนั้นการกำาหนดการได้มาและ

คุณสมบัติ ก.ต.ช.และ ก.ตร.ให้มาจากการเลือกตั้งของตำารวจเอง 

และมี ก.ตร.ระดับกองบัญชาการตำารวจนครบาลและตำารวจภูธร

ภาค เป็นการกระจายอำานาจแต่งตั้ง เป็นหลักการใหม่และน่าจะเกิด

ผลดี

คณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการปฏิบัติราชการตำารวจ 

(ก.ต.ส.) ให้กองบัญชาการตำารวจนครบาล และตำารวจภูธรภาค แต่ง

ตั้ง (ก.ต.ส.) กรรมการ ประกอบด้วย อธิบดีอัยการ ผวจ. ปลัด กทม. 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำานวนหนึ่งเลือกกันเองเป็นประธาน เพื่อทำา

หน้าที่เหมือนกับ ก.ต.ช.ในระดับกองบัญชาการตำารวจนครบาลหรือ

ตำารวจภูธรภาค มีหน้าที่ต่างๆ และตามที่ ก.ต.ช.มอบหมาย

คณะกรรมการพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับตำารวจ 

(ก.ร.ต.) ให้จเรตำารวจแห่งชาติเป็นประธาน พิจารณาแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชนอันเนื่องจากการกระทำาหรือไม่กระทำา

ของข้าราชการตำารวจอันมิชอบด้วยหน้าที่

นายกฯ สุรยุทธ์นำาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ…. ฉบับปฏิรูปตำารวจฉบับแรก เข้าคณะรัฐมนตรีอนุมัติและนำา

เสนอเข้าสภานิติบัญญัติ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 พิจารณารับ

หลักการ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ จำานวน 46 คน เพื่อพิจารณา

คณะกรรมาธิการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 

ประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2550 ต่อมาวันที่ 23 

ธันวาคม 2550 มีพระราชกฤษฎีกากำาหนดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎรเป็นการทั่วไป สิ้นสุดสมัยประชุมสภา กฎหมายค้างการ

พิจารณาอยู่ที่สภา

หลังจากการเลือกตั้ง นายสมัคร สุนทรเวช ได้รับการแต่ง

ตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีชุดนายกฯ สมัคร ไม่ได้ยืนยัน

ที่จะนำาร่าง พ.ร.บ.ตำารวจแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ…. ฉบับนี้ให้

เ

น้อยกว่าเป้าหมายในเดือน ต.ค.-ธ.ค.2564 โดยผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มสูง

ขึ้น ยอดติดเชื้อรายวันสูงสุดเกือบ 40,000 คน ในเดือน ม.ค.2565

โฆษก ศบค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงเมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมาว่า

“สัปดาห์หน้าจะเข้าสู่ทางแยกนี้แล้ว แค่เปิดประเทศ 1 สัปดาห์ 

สามารถที่จะทำาให้เรารู้กำาหนดชีวิต อนาคตได้ ถ้าเราผ่านกันไปได้ เรา

จะนำาเม็ดเงินและความเป็นอยู่ที่เป็นสุข กลับมาคืนสู่ชีวิตวิถีใหม่ตาม

ที่เราต้องการ” 

อีกด้านหนึ่งก็มีคำาถามว่าหากเปิดประเทศแล้วเกิดมีการระบาด

ของโควิดเพิ่มขึ้น จะมีเกณฑ์ประเมินว่าต้องถอยตั้งหลักอย่างไร

คำาอธิบายจาก นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ว่า

ภายหลังการเปิดประเทศ หากเกิดการระบาดเพิ่มขึ้นตามข้อ

กำาหนดต่อไปนี้ จะพร้อมชะลอหรือยุติกิจกรรม เช่น 1.จำานวนผู้ติด

เชื้อรายใหม่มากกว่า 15 รายต่อประชากร 100,000 คนต่อสัปดาห์ 

2.มีการระบาดเกิน 3 คลัสเตอร์ มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ 

80% ขึ้นไป 

3.พบเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้ 

และ 4.หากเกิดเหตุการณ์กรณีอื่นๆ จะให้เป็นการพิจารณา

โดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 

โดยอาจปรับหรือลดกิจกรรม ลดจำานวนเส้นทางท่องเที่ยว 

ถ้ารุนแรงมากจะยุตินักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่

สถานการณ์เตียงล่าสุดในพื้นที่ 17 จังหวัดนำาร่องการท่อง

เที่ยว นพ.ธเรศแจ้งว่าจากการประเมินรายจังหวัด พบว่าทุกจังหวัด

เตรียมความพร้อมอย่างดี และมีเตียงเพียงพอ รวมทั้งภาพรวม

การติดเชื้อภายในประเทศขณะนี้ลดลง นอกจากเตียงหลักแล้วยัง

สามารถเพิ่มเตียงจากพื้นที่ใกล้เคียงและ Hospitel ด้วย จำานวน

เตียงยังคงมีเพียงพอ

“ยืนยันได้ว่า 17 จังหวัดที่เตรียมจะเปิดนำาร่องรับนักท่อง

เที่ยวนั้น ระบบสุขภาพโดยรวมทั้งหมด โดยตอนนี้ครองเตียง

เหลือง-แดง อยู่ที่ 20-30% เรื่องห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อมีความ

สามารถตรวจได้ 1.2 แสนตัวอย่างต่อวัน เรื่องการควบคุมโรค 

เรื่องระบบการติดตาม และรายงานผลมีความพร้อม” นพ.ธเรศ

บอก

เป็นอันว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรู้ถึง “ความเสี่ยงที่ประเมิน

แล้ว” และพร้อมจะตั้งรับกับ “สถานการณ์นอกความคาดหมาย” 

ได้ทันท่วงที

สิ่งที่จะพิสูจน์คือของจริงในสมรภูมิรบเท่านั้น.

สภาดำาเนินการต่อ กฎหมายดังกล่าวจึงตกไป เป็นที่น่าเสียดายเป็น

อย่างยิ่ง

ปี พ.ศ.2551-2552 ช่วงรัฐบาลนายกฯ สมัครและนายกฯ 

สมชาย เรื่องการปฏิรูปตำารวจไม่มีการดำาเนินการแต่อย่างใด มีการ

ชุมนุมประท้วงของ กปปส. และก็มีการนำาเอาเรื่องการทำางานของ

ตำารวจไปกล่าวปราศรัยโจมตีรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการปฏิรูป

ตำารวจอยู่เสมอๆ

ปี พ.ศ.2553 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้

นำาเรื่องการปฏิรูปตำารวจมาดำาเนินการเป็นครั้งที่ 2

นายกฯ อภิสิทธิ์ได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ โดยแต่งตั้ง 

พล.ต.อ.วสิษฐเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำารวจอีกครั้ง

อาจารย์วสิษฐได้แต่งตั้งผมเป็นคณะกรรมการด้วย คณะ

กรรมการอีกประมาณกว่า 10 ท่าน มีอาจารย์มหาวิทยาลัย นัก

วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสภาทนายความ ฯลฯ เป็นกรรมการ 

องค์ประกอบคล้ายคลึงกับคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำารวจ 

คณะปฏิรูปตำารวจครั้งแรก แต่เล็กกว่า

คณะกรรมการได้ร่วมประชุม นำาเอาบทสรุปของคณะ

กรรมการพัฒนาระบบงานตำารวจที่ทำาไว้มาพิจารณาทบทวนเพิ่มเติม 

เห็นตรงกันว่าหากจะเสนอแก้ไขกฎหมายแบบเดิมมีข้อจำากัดหลาย

ประการ

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผมและคณะทำางานไปพิจารณา

ปรับปรุงแนวทางการทำางานของตำารวจให้ดีขึ้น โดยกำาหนดเป็นคำาสั่ง

หรือระเบียบภายในตำารวจ มีผลให้ปฏิบัติได้ทันที

สามารถทำาได้เพียงเรื่องเดียวคือ เรื่องหลักเกณท์การแต่งตั้ง

ตำารวจให้ยึดหลักอาวุโส มีสัดส่วนที่แน่นอน เพื่อป้องกันการแต่งตั้ง

ที่ไม่เป็นธรรม โดยนำาเข้าที่ประชุม ก.ต.ช.มีมติ แล้วนำาไปใช้บังคับได้

ทันที

รัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลผสม ไม่มีเสถียรภาพ มี

ปัญหาไม่สามารถแต่งตั้ง ผบ.ตร.ได้ ต้องแต่งตั้ง พล.ต.อ.ปทีป ตัน

ประเสริฐ รักษาการแทน ผบ.ตร.จนเกษียณอายุราชการ และมี

เหตุการณ์การชุมนุมประท้วงของ นปช. มีความวุ่นวายทวีความ

รุนแรงขึ้นตามลำาดับ

นายกฯ อภิสิทธิ์ประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ หมด

วาระรัฐบาลนายกฯ อภิสิทธิ์ คณะกรรมการปฏิรูปตำารวจครั้งที่ 2 ก็

สิ้นสุดลงตามไปด้วย

(จบการปฏิรูปภาคแรก).

อดีตสู่ปัจจุบัน ปฏิรูปตำารวจ (1)



ครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)                                                                

ไดกลายเปนการลงทุนขนาดใหญที่รัฐบาลวางไว

สําหรับยกระดับการพัฒนาประเทศไปสูยุค “ไทย

แลนด 4.0” โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายนํารอง

ใน 3 จังหวัด ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 

พรอมทั้งไดมีการกําหนดอุตสาหกรรมเปาหมายที่ไดรับการสงเสริม

เพ� อใหเกิดการลงทุนอยางเปนรูปธรรม ขณะเดียวกันรัฐบาลไดมีการ

เดินหนาลงทุนโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ� อเพิ่ม

ศักยภาพในการรองรับการลงทุนและการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

อํานวยความสะดวกตางๆ ในพื้นที่ รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีเพ� ออนาคตที่ยั่งยืนของ

ประเทศไทย

เปนท่ีทราบกันดีวา “อีอีซี” ยังไดถูกวางใหเปนเคร� องยนตสําคัญ

ในการขับเคล� อนเศรษฐกิจไทยใหเติบโตไดอยางตอเน� องในระยะถัดไป 

ผานอุตสาหกรรมเปาหมายใหมท่ีจะตอบโจทยเทคโนโลยีท่ีถูกขับเคล� อน

ไปในอนาคต และยังเปนการตอบสนองการเติบโตของเศรษฐกิจอยางมี

ศักยภาพและม่ันคงในระยะยาวของประเทศไทยอีกดวย

“อีอีซี” กอต้ังข้ึนมาในป 2561 โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ� อ

สนับสนุนและผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจผานการลงทุนดาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซ่ึงจะเปนตัวชวยสําคัญท่ีทําใหเศรษฐกิจไทย

เติบโตไดเต็มศักยภาพท่ี 5% ตอป อีกท้ังจะเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยขับ

เคล� อนใหไทยกาวสูการเปนประเทศพัฒนาแลวภายในป 2570

แรกเร่ิมเดิมที การพัฒนาพ้ืนท่ี “อีอีซี” ในปจจุบันได

มีการนําแนวคิดและตอยอดส่ิงท่ีไดรับจากโครงการพัฒนา

ชายฝงทะเลตะวันออก (อีสเทิรน ซีบอรด : ESB) ท่ีสําคัญๆ 

เชน แนวคิดใหเกิดการพัฒนาตอเน� อง ดวยการมีพระราช

บัญญัติ (พ.ร.บ.) และสํานักงานอีอีซี การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

สําคัญ สนามบินอูตะเภา ขยายทาเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง 

รถไฟความเร็วสูง ลดการพ่ึงพางบประมาณรัฐและเงินกู ดวย

สัญญาการรวมทุนระหวางรัฐกับเอกชน (PPP) ท่ีโปรงใส รัดกุม 

และรัฐไดประโยชนสูงสุด

การสงเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่ไม

เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดลอม เชน 5G ระบบโซลารเซลล ยาน

ยนตไฟฟา และการสรางงานใหเยาวชนในพื้นที่มีรายได รวม

ทั้งทํางานกับทองถิ่น กลุมสตรี เยาวชน เพ� อให โครงการ “อีอี

ซี” อยูคูกับชุมชนไดอยางยั่งยืน

แตในชวงเกือบ 2 ปที่ผานมา ทั่วโลกเจอกับอุปสรรคสําคัญ

อยางการระบาดของโควิด-19 ที่สงผลกระทบทั้งดานสาธารณสุข

และดานเศรษฐกิจ หลายประเทศกําลังเผชิญปญหาในทุกมิติจาก

การระบาดของไวรัสดังกลาว เชนเดียวกับประเทศไทย ในปที่ผานมา

เศรษฐกิจขยายตัวติดลบที่ระดับ 6.1% ต่ําสุด

ในรอบ 22 ปตั้งแตเกิดวิกฤตตมยํากุง ขณะ

เดียวกันรัฐบาลไดเรงผลักดันมาตรการเพ� อ

ชวยเหลืออยางรอบดาน ทั้งการเยียวยา 

บรรเทาผลกระทบ การฟนฟู ไปจนถึงการ 

กระตุนเพ� อประคองใหเศรษฐกิจไทยยัง

สามารถเดินหนาตอไปได

และดวยปจจัยเสี่ยงดังกลาว ทําใหมี

การประเมินวาแผนการขับเคล� อนใหไทยกาว

สูการเปนประเทศพัฒนาแลวอาจจะตองลาชา

ออกไปจากป 2570 เปนป 2572 ขณะเดียวกันยังสงผลกระทบตอ

ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยใหชะลอลงดวย

ทั้งนี้ เพ� อชดเชยสวนที่หายไปจากผลกระทบของโควิด-19 

 “อีอีซี” จึงตองมีการปรับแผนการทํางานใหหนักเพิ่มขึ้นอีกเทาตัว 

โดยจากประมาณการพบวา ประเทศไทยจําเปนตองเพิ่มการลงทุนอีก

ปละ 6 แสนลานบาท เพ� อดึงใหเศรษฐกิจไทยสามารถกลับมาขยายตัว

เหมือนวาภัยการโจมตีทางไซเบอรดวยซอฟตแวรเรียก

คาไถ หรือ “แรนซัมแวร” มีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่ม

ขึ้นจนกลายเปนหน่ึงในภัยคุกคามท่ีรายแรงท่ีสุดของ

ไทยไปแลว แน�นอนวาองคกรควรจะตองมีการบริหาร

จัดการความเสี่ยงทางไซเบอรที่เกิดขึ้นจากบุคคลภายนอก อีก

ท้ังใหความสําคัญกับสุขลักษณะที่ดีตอความปลอดภัยไซเบอร 

เพ� อสรางภูมิคุมกันในการรับมือภัยคุกคามและสรางความเช� อ

มั่นใหแกลูกคา พนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย

นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุนสวนสายงานธุรกิจ

ที่ปรึกษา และหัวหนาสายงานกลุมธุรกิจบริการทางการเงิน 

บริษัท PwC ประเทศไทย ไดใหขอมูลวา การโจมตีทางไซเบอร

ดวยโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาใหเรียกคาไถขอมูล โดยขโมย

ขอมูลดวยการเขารหัส หรือล็อกไมใหผูใชเขาถึงหรือเปดไฟล

ได และเรียกรองใหมีการจายคาไถ (Ransomware) จะเปนภัย

ไซเบอรที่พบมากที่สุดในป 2565

สําหรับการโจมตีดวยแรนซัมแวรจะกลายมาเปนภัย

ไซเบอรที่มีแนวโนมการเกิดมากที่สุดในระยะขางหนา โดยจะ

เห็นวาแรนซัมแวรเกิดขึ้นเปนจํานวนมากในชวงนี้ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกลุมสถาบันการเงินและโรงพยาบาล หลังจากที่กอน

หนานี้ภัยไซเบอรที่พบมากจะเปนมัลแวรประเภทไวรัส โทรจัน 

และโปรแกรมอ� นๆ ที่ใชในการโจมตีและเขาถึงขอมูลที่มีความ

ออนไหว

ทั้งนี้ ความเสี่ยงทางไซเบอรที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่สาม

ไดกลายเปนประเด็นความกังวลหลักที่มีการพูดถึงมากที่สุดใน

เวลานี้ เน� องจากผูบริหารสวนใหญยังขาดความเขาใจอยาง

ถองแทในการบริหารความสัมพันธทางธุรกิจ และเครือขาย

ซัพพลายเออรและคูคาที่มีความสลับซับซอน ทําใหยากตอการ

ควบคุมและปองกันขอมูลไมใหเกิดการรั่วไหลนั่นเอง

ความเสี่ยงของการละเมิดขอมูลผานบุคคลที่สาม กําลัง

เปนประเด็นที่มีการพูดถึงมากที่สุดวาจะจัดการกันอยางไร 

เพราะบุคคลที่สามมีตั้งแต คูคาหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกจาง

ที่บริษัทหรือหน�วยงานจางภายนอก ผูรับเหมา ผูใหบริการ รวม

ไปจนถึงบุคคลอ� นๆ ที่อยูใน Ecosystem ที่ตองทํางานและมี

การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน ซึ่งตอใหองคกรมีการบริหารจัดการ

ความปลอดภัยของระบบงานเปนอยางดีแลว แตจากหลายๆ 

กรณีที่เกิดขึ้นก็ตองยอมรับวาไมสามารถควบคุมหรือดูแล Third 

party ไดอยางทั่วถึง

แนวโนมดังกลาวสอดคลองกับรายงาน 2022 Global 

Digital Trust Insights Survey ของ PwC ซึ่งทําการศึกษาถึง

การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านดิจิทัลของผู้

บริหารทั่วโลกกวา 3,600 ราย พบวา 60% ของผูถูกสํารวจยัง

ขาดความเขาใจอยางถองแทถึงความเสี่ยงจากการรั่วไหลของ

ขอมูลผานบุคคลที่สาม ในขณะที่ 20% มีความเขาใจเพียงเล็ก

นอย หรือไมมีเลยในเร� องความเสี่ยงทุกประเภท

สวนกรณีการตัดเงินที่ผิดปกติผานบัตรเครดิตและบัตร

เดบิตภายในประเทศนั้น แมภัยดังกลาวจะเคยเกิดขึ้นมาหลาย

ครั้งแลว แตก็ยังไมสามารถปองกันหรือดักจับไดอยางทันทวงที 

เน� องจากระบบนิเวศทางธุรกิจมีการเช� อมตอมากขึ้น และมี

การเขาสูระบบโดยใชการยืนยันตัวตนผานแพลตฟอรมที่หลาก

หลาย เชน เฟซบุก กูเกิล และอ� นๆ ทําใหการวิเคราะหหา

สาเหตุ และการจัดการใหมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีของ

ขอมูลทําไดยาก ซึ่งเหตุการณนี้จะสรางใหเกิดความตระหนักที่

มากขึ้นทั้งในสวนของผูใหบริการและเจาของบัญชี

นอกเหนือจากการจัดการภัยคุกคามไซเบอรท่ีเกิดจาก

บุคคลภายนอกแลว การบริหารจัดการความปลอดภัยอยาง

เปนระบบเพ� อรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบใหมๆ การจัดการ

ปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรดานไซเบอร และการขับ

เคล� อนธุรกิจใหทันกับโลกยุคดิจิทัล โดยใหความสําคัญกับเร� อง

ของความปลอดภัยควบคูไปกับความเร็วของการประยุกต ใช

เทคโนโลยีเพ� อใหทันคูแขง จะกลายเปนความทาทาย 3 อันดับ

แรกของการสรางความเช� อมั่นเร� องความปลอดภัยดานดิจิทัล

ของไทยอีกดวย

องคกรไทยควรทําการศึกษาตัวธุรกิจและบริเวณท่ี

อาจจะถูกคุกคาม รวมทั้งประเมินความเสี่ยงเชิงลึกผานการ

วิเคราะหเชิงปริมาณ เพ� อวัดระดับความเหมาะสมสําหรับการ

ลงทุน และใหความสําคัญกับการมีสุขลักษณะที่ดีตอความ

ปลอดภัยไซเบอร ซึ่งแมจะเปนพื้นฐานดานความปลอดภัยแต

ยังมีการละเลยกันอยูในปจจุบัน.

ลังจากอยูกับครอบครัวมาเปนระยะเวลา 17 ป ลาสุด 

ผูบริหารมือดีในกลุมธุรกิจอาหารที่ตองยอมรับวาเปน

ที่รักของพี่นองส� อมวลชน อยาง “แซม-ไพศาล อาว

สถาพร” รองกรรมการผูจัดการ สายงานธุรกิจรานอาหาร 

บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) หรือโออิชิ ก็เตรียมรับ

ภารกิจใหมกับตําแหน�ง MD บริษัทใหม Bistro Asia ภาย

ใตไทยเบฟ โดยเจาตัวได โพสตความรูสึกผานเฟซบุกถึง

ความประทับใจตลอดเวลาท่ี

อยูกับครอบครัวโออิชิ และได

ขอบคุณพี่นอง พนักงานครอบ

ครัวโออิชิทุกๆ คน แถมเจาตัว

ยังปดทายอีกวาโปรดติดตาม

ผูชายคนนี้ที่ช� อ แซม กับ SAM 

2.0 เร็วๆ นี้ คงตองมาดูกัน

แลววาภารกิจใหมของผูบริหาร

ทานนี้จะเปนอยางไรตอไป ก็

ตองขอแสดงความยินดีกับ

ตําแหน�งใหมดวยจริงๆ!.
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จัดการความเสี่ยงภัยไซเบอร

ภารกิจใหม

เศรษฐกิจ

ห

ดู

รุงนภา สารพิน

ไพศาล 

อาวสถาพร

ปกธงรบ‘อีอีซี’หัวเรือใหญบูมศก.ไทย
ไดที่ 4.5-5% และใหไทยกาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาไดในป 2572

ความทาทายของประเทศไทยคือ การกาวทันความเปล่ียนแปลง

ของเทคโนโลยี และจากน้ีประเทศไทยตองเรงรัดการลงทุน เพ� อกาวให

ทันความเปล่ียนแปลงดังกลาว รวมท้ังหลุดพนกับดักรายไดปานกลาง 

โดยประเทศไทยตองผลักดันใหอัตราการขยายตัวของการลงทุนเพ่ิม

เปน 10% เพ� อใหอัตราการขยายตัวของประเทศยกระดับสู 4.5-5% ตาม

ศักยภาพของประเทศ ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศจึงจะ

เพ่ิมข้ึนเพียงพอท่ีจะกาวขามกับดักรายไดปานกลาง สูการเปนประเทศท่ี

พัฒนาแลวตามแผน

คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)  ระบุวา จากผลกระทบของโควิด-19 ทําให

เราชากวาเปาหมายไป 2 ป โดยเดิมท่ีมีการประมาณการวาในแตละปจาก

น้ี “อีอีซี” จะดึงเม็ดเงินลงทุนได 3-4 แสนลานบาทตอป เพ� อผลักดันให

จีดีพีเติบโตไดท่ี 5% ตอป และใหไทยกาวสูการเปนประเทศพัฒนาไดใน

ป 2570 ดังน้ันหลังจากน้ี “อีอีซี” จะตอง

ทําใหไดมากกวาเปาหมายน้ีซ่ึงยอมรับ

วาอาจจะเหน� อยหน�อย ดังน้ันใน

ระยะขางหนาจะตองเพ่ิมการ

ลงทุนมากกวา 1.7 ลานลาน

บาท โดยแผนท่ีจะทําสวน

หน่ึงจะมาจากการสรางเมือง 

เพ� อทําใหเม็ดเงินลงทุน

ท่ีตอนน้ีมาจากโครงการ

ลงทุนโครงสรางพ้ืน           

ฐานไดมี                                    

การลงทุนจากบีโอไอ 8 แสนลานบาท จะเพ่ิมเขามาอีกปละ 

2 แสนลานบาท

ดังน้ัน “อีอีซี” จะตองเรงขับเคล� อนการลงทุนใหมากข้ึนเพ� อ

กระตุนเศรษฐกิจใหไดตามแผนท่ีวางไว โดยเปาหมายการลงทุนใน                                                                               

อีอีซีอยูท่ี 1.7 ลานลานบาท ขณะน้ีอนุมัติการลงทุนไปแลว 

1.6 ลานลานบาท และ

ตามแผนเดิม “อีอีซี” มี

เปาหมายจะกระตุนจีดีพีใน

ประเทศโตเพ่ิมเปน 5% จาก 

3% แตเม� อมีการแพรระบาดของ      

โควิด-19 สงผลใหจีดีพี

ไทยเติบโตไดเพียง 2%                              

เทาน้ัน

สําหรับป 2564 มีการ

ประเมินวาการลงทุนจริงใน

พื้นที่ “อีอีซี” จะมีไมต่ํากวา 3 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาที่

มีการลงทุนจริงราว 1 แสนลานบาท สวนหนึ่งเปนผลมาจากปที่ผาน

มานักลงทุนชะลอการลงทุนจากการระบาดของโควิด-19 ที่สงผลให

เศรษฐกิจโลกหดตัวลงอยางมาก ขณะที่ปนี้แนวโนมเศรษฐกิจโลกเริ่ม

ฟนตัวขึ้นอยางชัดเจน สวนเศรษฐกิจของไทยนั้น คาดวาจะเริ่มฟนตัว

ขึ้นในชวงเดือน ต.ค.2564 เน� องจากรัฐบาลเรงกระจายวัคซีนปองกัน                    

โควิด-19 ใหประชาชน โดยปจจัยเร� องการฟนตัวของเศรษฐกิจทั้งใน

และตางประเทศจะเปนแรงสงสําคัญที่ทําใหการลงทุนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ยังมีปจจัยสนับสนุนอ� นๆ อีก คือ การลงทุนตอเน� อง

ของภาครัฐในสวนของเทคโนโลยี 5G หลังจากนํารองใช 5G และ

การสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนตไฟฟา (EV) ที่เติบโต

รวดเร็วกวาเปาหมายที่รัฐบาลบางไว จนคาดวาจะสงผลใหมีการผลิต

รถ EV ในประเทศไดกวา 30% ภายในป 2573

ไมเพียงเทาน้ี ภาครัฐยังเดินหนาขับเคล� อนแผนเกษตรอีอีซี คู 

โครงการจัดต้ังระเบียงผลไมภาคตะวันออก (EFC) ภายใตกรอบแนวคิด 

เนนตลาดนําการผลิต ใชเทคโนโลยีสรางรายได สรางโอกาสการตลาด

ใหกับสินคาเกษตรคุณภาพดี พรอมเปนตนแบบการพัฒนาภาคเกษตร

เขาถึงตลาดสินคามูลคาสูง โดยเร่ิมพัฒนา 5 คลัสเตอรสําคัญ ไดแก ผล

ไม ทุเรียน มังคุด มะมวง, ประมงเพาะเล้ียง สัตวนํ้าทดแทนนําเขา, พืช

อุตสาหกรรมชีวภาพ มันสําปะหลัง, พืชสมุนไพร ฟาทะลาย

โจร และเกษตรมูลคาสูง โคเน้ือพรีเมียม โดยต้ังเปา

หมายยกระดับรายไดชุมชนเกษตรกรในพ้ืนท่ี “อีอี

ซี” เทียบเทากลุมอุตสาหกรรม-บริการ พรอม

ใหจีดีพีภาคเกษตรใน “อีอีซี” เพ่ิมข้ึน

ทั้งนี้ จากความสําเร็จและ

ความคืบหนาของการลงทุน

ในโครงการ “อีอีซี” ลาสุด

ที่ประชุมคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (กพอ.) ไดมี

มติปรับแผนการลงทุนอีอีซีเพิ่ม

เปน 2.2 ลานลานบาท ภายใน 5 

ป ตั้งแตป 2565-2569 เพ� อเสริมแกรง

ใหกับเศรษฐกิจไทย ใหสามารถเติบโตและแขงขันไดในยุค New 

Normal ซึ่งถือเปนเปาหมายการลงทุนที่มากกวาเปาหมายเดิม

“แผนอีอีซีในอีก 5 ปขางหนานั้นจะทําใหมูลคาการลงทุนในอี

อีซีเพิ่มขึ้นเปน 5 แสนลานบาทตอป จากเดิมที่ 3 แสนลานบาทตอ

ป ถือเปนกลไกสําคัญ และเปนกลไกหลักที่ชวยผลักดันเศรษฐกิจไทย

ใหเติบโตไดเต็มศักยภาพที่ 4.5-5% ตอป ทั้งยังชวยบรรเทาผลกระทบ

จากโควิด-19 พรอมสงผลใหไทยพนจากกับดักรายไดปานกลาง และ

กาวสูการเปนประเทศพัฒนาไดภายในป 2572 อีกดวย” คณิศระบุ

ขณะท่ี “นักวิชาการ” มองวาการลงทุนใน “อีอีซี” ถือเปนความ

พยายามท่ีดี แตในชวงท่ีเกิดการระบาดของโควิด-19 ส่ิงท่ีตองรีบดําเนิน

การเพ่ิมเติมคือ การหากิจกรรมมาเสริมในชวงของอุตสาหกรรมท่ีได

รับผลกระทบและมีความลาชา เชน อุตสาหกรรมการบิน โดย นณริฎ          

พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสดานนโยบายเศรษฐกิจสวนรวมและ

เศรษฐศาสตรประยุกต สถาบันวิจัยเพ� อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร

ไอ) ระบุวา ภาครัฐตองเรงท่ีจะลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน เน� องจากส่ิงเหลา

น้ีกวาจะเห็นผลตองใชเวลานานเปนปๆ  ตองหารือกับภาคเอกชนเพ� อท่ีจะ

ดําเนินการในเร� องดังกลาวใหเสร็จทัน พรอมใช พรอมสรางรายได

โดยภายใน 4-5 เดือนท่ีภาครัฐสามารถควบคุมการระบาดของ

โควิด-19 ไดแลว ก็จะทําใหเร่ิมโครงการได เชน การสรางโรงงาน และ

การสรางถนน ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญท่ีจะตองเรงผลักดันใหไดในขณะน้ี

นอกจากน้ียังมองวา ภาครัฐควรเปดมุมมองวาไมควรจํากัดการ

ลงทุนเฉพาะในพ้ืนท่ี “อีอีซี” หากชาวตางชาติหรือคนไทยตองการลงทุน

ในพ้ืนท่ีใดก็ตาม ก็ควรจะไดรับการสนับสนุน แตตองยอมรับสําหรับ

ความพรอมในระบบสาธารณูปโภคในพ้ืนท่ี “อีอีซี” ท่ีมีมากกวาพ้ืนท่ีอ� น 

ดังน้ันหากนักลงทุนมีความตองการท่ีจะเขาไปลงทุนในพ้ืนท่ีอ� นดวย ก็

ตองปลอยใหมีการลงทุนได ไมควรปดโอกาสท่ีจะลงทุน ขณะเดียวกันก็

ตองเตรียมความพรอมเร� อง “คน” ตองเรงรัดฝกทักษะอาชีพท่ีเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมเปาหมายเพ� อรองรับการลงทุนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย.

โ

แมจะยาก แตไทยยังทําไดดีเร� องโควิด ยังติดแตเร� องประกันภัย กับ คปภ. เจอจายจบ

ญหาโรคระบาดโควิด เปนปญหาใหญของชาวโลก 

ปจจุบันมีคนติดเชื้อแลวประมาณ 247 ลานคน เสียชีวิต

แลวกวา 5 ลานคน

ต้ังแตชวงกลางปท่ีผานมาไทยเรามียอดผูติดเช้ือโควิดพุงสูงข้ึน

อยางรวดเร็ว สวนมากเกิดจากเช้ือโควิดสายพันธุเดลตา จนมียอดผู

ติดเช้ือประมาณ 1.90 ลานคน เฉล่ีย 2.7 หม� นคน/1 ลานประชากร 

ก็ยังตํ่ากวาเฉล่ียท้ังโลก 3.2 หม� นคน/1 ลานประชากร ไทยมียอดผู

เสียชีวิตแลวกวา 1.92 หม� นคน เฉล่ีย 272 คน/1 ลานประชากร ตํ่า

กวาเฉล่ียท้ังโลก 642 คน/1 ลานประชากร คิดเปน 1 ใน 2.36 เทา!

นักธุรกิจการเมืองรุนใหมอยางธนาธร ไดส� อสารดอยคาการ

ทํางานของรัฐบาลในการหาวัคซีนแอสตราเซนเนกา แตความจริง

ก็เปนที่ประจักษวาเปนวัคซีนที่ดี ยอมรับกันไดทั่วโลก

ธนาธร และพวก ถลมซิโนแวคไมเหลือสวนดี ทั้งที่คน

ไทยชวงแรกๆ ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคก็ติดเชื้อกันนอยลงมาก และที่

สําคัญ ชวยใหเจ็บปวยหนักนอยลงอยางมาก และลดโอกาสในการ

เสียชีวิตไดสูงมาก ดังตัวเลขที่ไดนําเสนอ

ธนาธร และนักการเมืองนอมินีอยางพิธา ดรามาโหยหาวัคซีน

ไฟเซอรวาเปนวัคซีนข้ันเทพ ประเทศรวยๆ เขาจัดหามาฉีดกันได

มากมาย อยางสหรัฐ หรือสิงคโปร แตสหรัฐฉีดวัคซีนไฟเซอรจํานวน

มากก็กลับมาติดใหมกวา 1 แสนคน ตลอดเวลาประมาณ 2 เดือน

ต้ังแตตนสิงหาคมถึงตนตุลาคม ซ่ึงสูงกวาชวงสูงมากๆ ของไทยท่ี

ประมาณ 2 หม� นคนตอวันอีกดวย เพราะประชากรสหรัฐมีประมาณ 

4.76 เทาของไทย แตชวงสูงๆ ระลอกน้ีสูงเกิน 5 เทาของไทย ยอดติด

เช้ือสูงสุดสหรัฐประมาณกวา 197,000 คน ประมาณ 8.5 เทาของยอด

ติดสูงสุดของไทย ยอดตายสูงๆ ถึง 2,646 คน ในวันท่ี 15 กันยายน สูง

ถึงประมาณ 8.5 เทาของยอดเสียชีวิตสูงสุดของไทย คือ 312 คน ใน

 

วันท่ี 18 สิงหาคมท่ีผานมา ท้ังๆ ท่ีสหรัฐฉีดวัคซีนไฟเซอรเปนสวนใหญ!

มีการใชวาทกรรมดอยคารัฐบาลเร� องโคแวกซ แตหลาย

ประเทศที่รอวัคซีนตามสัญญาโคแวกซก็ยังไดกันไมมาก แตของไทยก็

นับวาทําไดดีกวาหลายๆ ประเทศที่ผูกพันตามสัญญาโคแวกซอีกดวย

นักธุรกิจรุนใหญอยางทักษิณ หรือโทน่ี ในคลับเฮาส ก็หาจังหวะ

ใชวาทกรรมดอยคารัฐบาล ดวยการโออวดวามีความสัมพันธอันดีกับ “ปู

ติน” จะสามารถติดตอรัฐบาลรัสเซียเพ� อเอาวัคซีนสปุตนิกของรัสเซียเขา

มา บัดน้ีเราไดเห็นวิกฤตในรัสเซีย เจาแหงวัคซีนสปุตนิก ยอดคนติดพุงสูง

เปน 40,000 คนในปจจุบัน และเร� องท่ีน�าตกใจคือ ยอดผูเสียชีวิตเกินกวา

วันละ 900-1,100 คนมาทุกวันต้ังแตตนตุลาคมท่ีผานมา และมีขาวเผย

แพรวาสวนหน่ึงของปญหาใหญคือ ประชาชนรัสเซียจํานวนมากไมยอม

ฉีดวัคซีน ก็น�าจะดวยไมเช� อถือ ตอนน้ีโทน่ีก็เงียบๆ เร� องวัคซีนสปุตนิกไป

เพราะอยากใหคนลืมวาได โออวดและเชียรสปุตนิก ขมรัฐบาล กอนหนา

ความจริงประจักษจากวิกฤตระลอกใหมของโควิดในรัสเซียในชวงปจจุบันน้ี

แมกระท่ังสิงคโปรท่ีมีภูมิประเทศเปนเกาะ ประชาชนเปนชาว

เมืองท้ังหมด มีความรูสูง ฉีดวัคซีนแพงๆ อยางไฟเซอรไดจํานวนมาก 

แตตอนน้ีก็มียอดผูติดเช้ือพุงสูงถึงวันละกวา 4,000 คน ท้ังท่ีมีประชากร 

เพียงประมาณ 5.9 ลานคน คือนอยเปน 1 ใน 12 เทาของไทย

ไทยทนยังเช� อวา โดยทั่วไปประเทศไทยมีความพรอมในทุกๆ 

ดาน แกไขปญหาโควิดมาไดดีพอควร เราคาดการณลวงหนาและ

เตรียมโรงพยาบาลสนามอยางเพียงพอ เราขยายมาตรการรักษาตัวที่

บาน ในขณะที่ทั้งโลกมีผูเสียชีวิตตอผูติดเชื้อ 2.03% (ยอดผูเสียชีวิต 

5 ลานคน จาก ยอดผูติด 247 ลานคน) แตของไทยผูเสียชีวิตตอผูติด

เชื้อเปนอัตราต่ํากวาครึ่งหนึ่ง คือ 1.01% (ยอดผูเสียชีวิต 1.92 หม� น

คน จากยอดผูติด 1.90 ลานคน)

ประเทศเราเปนประเทศทองเที่ยว และเรามีการผลิตที่ตอง

พึ่งพาแรงงานตางชาติมาก เรามีชุมชนแออัดมากมายและมีแรงงาน

กอสรางที่อยูใกลชิดกัน แตเรามีความมุงมั่นที่ดี บุคลากรดาน

สาธารณสุขที่มีความรูความสามารถ จึงแกไขปญหาไดดีขึ้นเปนลําดับ 

จนเราสามารถเริ่มเปดประเทศตั้งแต 1 พฤศจิกายนที่จะมาถึง ซึ่งถือ

เปนเร� องใหญที่ประเทศไทยรอคอย

แตส่ิงหน่ึงท่ีไทยทนเห็นวามีผลอยางมีนัยสําคัญคือ ประกันภัยโค

วิดแบบ เจอ-จาย-จบ ไดรับทราบมาวาในระยะหลังน้ีสัดสวนการติดเช้ือ

ของผูถือกรมธรรมสูงกวากลุมไมถือกรมธรรมอยางมาก มีบางคนชวนกัน

ใหกลาติดเช้ือ เพ� อไดเงินประกัน หรือหลายคนอาจประมาทข้ึน แต

การติดเช้ือจะเปนส� อแพรระบาดไปอีกกวางขวางได

การปลอยใหยังคงมีกรมธรรมท่ีจูงใจอยางผิดๆ ทําใหมียอด

ติดเช้ือมากกวาเฉล่ียโดยรวม ก็ยังเปนความรับผิดชอบของกิจการ

ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย และโดยเฉพาะผูกํากับอยาง 

คปภ. เพราะตอนน้ีความตองการประกันภัยเพ� อคุมครองมีนอยลง 

รัฐบาลก็ชวยเหลือดูแลเพียงพออยูแลว มีการฉีดวัคซีนกันอยางกวาง

ขวางมากข้ึนอยางตอเน� องแลว วัคซีนสูตรไขวก็น�าจะไดผลดีอีกดวย

แตไทยทนยังติดตามยอดผูติดเชื้อของไทย ถือวายังลดลง

ชากวาอินเดียตนกําเนิดของโควิดสายพันธุเดลตาอยางมากเชน

นี้ สถานการณเชนนี้อาจทําใหแผนเปดประเทศติดขัด อาจทําให

ประเทศไทยไมเปนที่วางใจตอนานาชาติที่จะปลดไทยจากรายช� อ

ประเทศเสี่ยงภัยติดโควิด และมาเที่ยวประเทศไทยไดเหมือนเดิม

ไทยทนจึงขอเสนอใหเรงบังคับใหบริษัทประกันภัยคุมครอง

ประชาชนผูสุจริตทุกกรมธรรมอยางครบถวนถูกตองท่ีผานมาแลว 

(ไมใชยกเลิกการคุมครองกอนหนาน้ี) แตใหยกเลิกการคุมครอง

กรมธรรม โควิดแบบ เจอ-จาย-จบ ในเวลาท่ีเหลือ และบังคับให

บริษัทประกันภัยคืนเบ้ียในสวนท่ีเหลือไปตามสัดสวน พรอมดอกเบ้ีย

ดวยบัดนี้ ประชาชนสวนใหญก็ไดรับวัคซีนอยางเพียงพอ 

ความเสี่ยงจึงไดนอยลงอยางมากแลว การไดเงินคืนเบี้ยสวนที่

เหลือพรอมดอกเบี้ย และจายทุกกรณีที่เกิดขึ้นแลว ก็ชัดเจนวาได

คุมครองผูถือกรมธรรม โควิดอยางเปนธรรมเพียงพอ

การกลาตัดสินใจดังที่เสนอ ทําให คปภ.ไมไดละเวนการ

ใชอํานาจในการปฏิบัติหนาที่โดยชอบ เพ� อปกปองผูถือกรมธรรม

อ� นๆ จํานวนมากซึ่งเสียเปรียบผูถือกรมธรรม โควิด เหมือนดังกรณี

เอเชียประกันภัย ซึ่งจําตองใชสินทรัพยซึ่งไดลงทุนไวสําหรับใช

คุมครองผูถือกรมธรรมอ� นๆ ที่ออกมากอนหนา แตตองใชไปเพ� อ

ชดเชยผูถือกรมธรรม โควิดจนผูถือกรมธรรมอ� นตองเสียหายได 

แตหาก คปภ.ไมตัดสินใจ เร� องอาจบานปลาย ประกันภัยรายอ� น

อาจเสียหาย และผูถือกรมธรรมอ� นๆ อาจถูกเอาเปรียบอยางกวาง

ขวาง และเปนผลเสียตอการสู โควิดของประเทศเปนอยางมาก 

จากสถานการณที่ผานมาแมจะยาก แตไทยยังทําไดดีเร� อง

โควิด ยังติดแตเร� องประกันภัย กับ คปภ. เจอ จาย จบ จริงๆ.
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กลงทุนอาจกังวลกับความผันผวนของตลาด ที่พบว่าดัชนี

ตลาดยังไม่เดินหน้า บอกได้เลยว่าล้วนเป็นผลมาจากแรง

กดของการเก็งกำาไรเป็นหลัก แต่แรงกดนี้จะไม่อยู่ ยังคงที่

ไปนาน เพราะราคาหุ้นที่ถูกกดจะอิงอยู่กับพื้นฐานจริงของธุรกิจ

เป็นสำาคัญ และธุรกิจจะดูดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งเกิดจากผลประกอบ

การที่บอกให้รู้ว่าธุรกิจจะเป็นอย่างไร จะยังแข็งแกร่งหรืออ่อนแอ

ลง ในช่วงปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าผลกระทบจากโรคระบาดจากโค

วิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก มีผลกระทบอย่างมากกับผลประกอบการ

ของธุรกิจ เนื่องจากทุกประเทศต่างพากันใช้มาตรการล็อกดาวน์ปิด

ประเทศ ห้ามคนเดินทางเข้า-ออก ทำาให้การทำาธุรกรรมต่างๆ ทาง

ธุรกิจพลอยหยุดชะงักไปด้วย แม้ผู้บริโภคจะยังมีความต้องการใช้

จ่ายและต้องการบริโภคมากก็ตาม แต่ก็ถูกขวางกั้นจากมาตรการดัง

กล่าว ทำาให้บรรดาธุรกิจต่างๆ แทบไม่มีรายได้ ผลประกอบการออก

มาจึงตกต่ำาลงมาก บางธุรกิจต้องเลิกและปิดกิจการไปเพราะขาดราย

ได้ แต่มีต้นทุนด้านรายจ่าย เมื่อทางรัฐประกาศเปิดประเทศทำาให้เลิก

มาตรการล็อกดาวน์ แม้ว่าจะยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการต้องปฏิบัติตาม

มาตรการเข้มงวดในการควบคุมและป้องกันโรคก็ตาม เท่ากับเปิดทาง

ให้ธุรกิจต่างๆ ในประเทศสามารถกลับมาดำาเนินการได้ตามปกติ ทำาให้

ธุรกิจที่ต้องหยุดกิจการมานานจะกลับมามีรายได้และมีกำาไรได้ จะมี

ผลให้เกิดผลดีกับทุกธุรกิจในประเทศต่อไป จุดนี้เท่ากับจะทำาให้ธุรกิจ

ต่างๆ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

ดังน้ัน เมื่อมาพิจารณาในด้านตลาดหุ้นจะพบการเปล่ียนแปลง

เกิดข้ึนมากเช่นกัน ดูได้ชัดเจนจากตลาดหุ้นสหรัฐท่ีพบว่าดัชนีดาวโจนส์

เร่ิมมีการขยับปรับสูงข้ึน เมื่อมีการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 

ออกมาว่าธุรกิจขนาดใหญ่ต่างก็มีรายได้และมีกำาไรเพ่ิมมากข้ึน แม้จะ

ยังไม่ใช่ทุกธุรกิจจะมีกำาไรเพ่ิมเหมือนกันก็ตาม แต่ผลโดยรวมจะมีผล

ดีกว่าเดิมมาก ทำาให้ดัชนีดาวโจนส์พุ่งข้ึนมายืนเหนือ 35,000 จุดได้อีก

คร้ัง และกำาลังจะข้ึนทดสอบระดับสูงสุดใหม่ท่ี 36,000 จุดในระยะต่อ

ไป ทำาให้มองว่าผลประกอบการท่ีดีของไทยจะทำาให้ตลาดหุ้นไทยจะ

ต้องค่อยๆ ขยับสูงข้ึนไปด้วย จากการคาดหมายพบว่า ผลประกอบการ

ไตรมาส 3 ท่ีจะทยอยประกาศออกมาจะมีกำาไรมากกว่าช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนค่อนข้างมากเช่นกัน โดยเฉพาะผลกำาไรจากธนาคารท่ีสูงข้ึน

และผลประกอบการของกลุ่มธุรกิจพลังงานท่ีจะเพ่ิมมากจากราคาน้ำามัน

ท่ีปรับสูงข้ึนในปี 2564 น้ี ทำาให้ดัชนีตลาดควรจะขยับสูงข้ึนเพื่อให้มี

ราคาสอดคล้องกับพ้ืนฐานท่ีดีข้ึน รวมท้ังการท่ีอัตราผลตอบแทนจาก

เงินปันผลสูงข้ึนจากการจ่ายเงินปันผลท่ีมากตามกำาไรท่ีเพ่ิม และเมื่อมี

ความชัดเจนว่าไตรมาส 4 จากการเปิดประเทศจะทำาให้เศรษฐกิจกลับ

มาเติบโตสูง ธุรกิจจะมีกำาไรเพ่ิมอย่างต่อเนื่องแน่นอน จึงมองการเข้า

ลงทุนในช่วงเวลาน้ีจะได้รับผลตอบแทนท่ีดีในระยะต่อไปมาก.  
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9เศรษฐกิจ

จี้รัฐดันเศรษฐกิจหนุนกลุ่มรถบรรทุก

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ                                                                                      

ไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาราคาน้ำามันสูงขึ้นเป็นเรื่องที่น่า

กังวลมาก ซึ่งที่ผ่านมามีหลายรัฐบาลล้มเพราะราคาน้ำามันมาแล้ว 

แต่ตอนนี้ยังโชคดีที่เศรษฐกิจเราเริ่มแข็งแรง ต้องไปดูเรื่องเงินใน

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงว่ามีเงินเหลือเท่าไร ต้องหามาเพิ่มหรือไม่

อย่างไร และที่สำาคัญรัฐบาลต้องเร่งทำาเศรษฐกิจให้ดี เพราะหาก

เศรษฐกิจดี ผู้ประกอบการรถบรรทุกก็จะสามารถขึ้นค่าขนส่งได้ ผู้

ประกอบการที่ใช้บริการก็จะมีเงินมาจ่ายได้ รวมทั้งการแก้ปัญหา

ระยะยาว ทั้งการสนับสนุนใช้พลังงานหมุนเวียน เพื่อลดการใช้

น้ำามันฟอสซิล ที่ทิศทางราคาจะไม่กลับไปราคาต่ำาแบบในอดีต 30–

40 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยขณะนี้เคลื่อนอยู่ในระดับ 80 กว่า

ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล   

เปิดเอกชนพัฒนาเมืองอัจฉริยะสถานีบางซื่อ

นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผย

ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมือง

อัจฉริยะพื้นที่บริเวณบางซื่อ โดยมีผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น ประกอบด้วย 

กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยวแห่ง

ญี่ปุ่น (MLIT) องค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น ผู้แทน JICA 

Thailand และผู้แทนสถานทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทยว่า ที่ประชุม

ได้รับทราบความคืบหน้าโครงการ Smart City หรือ SmartJAMP 

ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงคมนาคมได้นำาเสนอพื้นที่รอบสถานี

รถไฟฟ้าบางซื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมอบหมายให้ รฟท. 

และบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำากัด (SRTA) หารือในรายละเอียด

ของแนวทางการพัฒนาฯ (Action Plan) ร่วมกับ MLIT และ UR 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และมอบหมาย SRTA เร่งรัดการ

ดำาเนินการเพื่อสมัครเข้ารับการประเมินการเป็นเมืองอัจฉริยะต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะต่อไป

บขส.พร้อมบริการเดินรถรับเปิดประเทศ

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 

ขนส่ง จำากัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส.ได้ปรับตารางการเดินรถ

และเพ่ิมจำานวนเท่ียวว่ิง เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว                                                                         

ตามนโยบายการเปิดประเทศ โดยต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 

เป็นต้นไป บขส.จะเปิดให้บริการเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคตะวันออก จำานวน 22 เส้นทาง, เส้นทางภาคเหนือ 

จำานวน 10 เส้นทาง และเส้นทางภาคใต้ จำานวน 11 เส้นทาง 

และจะเปิดเส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)-สตูล เพิ่มเติมในวันที่ 4 

พฤศจิกายน 2564 

โออาร์-บางจากลดราคาบี 10 ลง 15 สตางค์/ล.

บริษัท ปตท.น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) และ 

บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกน้ำามันดีเซล B10 

ลง 15 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำามันทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลต้ังแต่วัน

ท่ี 1 พ.ย.2564 เวลา 05.00 น. ส่งผลให้มีราคาดังน้ี เบนซิน ราคา 

39.96 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 32.55 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 

91 ราคา 32.28 บาท/ลิตร E20 ราคา 31.04 บาท/ลิตร E85 ราคา 

24.44 บาท/ลิตร ดีเซล (บี7) ราคา 29.69 บาท/ลิตร ดีเซล (บี10) 

ราคา 29.54 บาท/ลิตร B20 ราคา 29.44 บาท/ลิตร ดีเซลพรีเมียม 

34.66 บาท/ลิตร (ราคาน้ียังไม่รวมภาษีท้องท่ีของแต่ละจังหวัด)

TSR บุกตลาดเครื่องกรองน้ำาภาคเหนือ

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เธียร

สุรัตน์ เปิดเผยว่า บริษัทได้เปิดสาขาแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งถือเป็นสาขาขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร เพื่อ

รองรับการเติบโตและขยายฐานลูกค้าในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจาก

เชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือตอนบน 

วางเป้าเป็น Regional Hub ในภาคเหนือ ครอบคลุมการให้บริการ

ไปถึงจังหวัดใกล้เคียงอีก 4-5 จังหวัด เช่น เชียงราย, ลำาพูน, 

ลำาปาง และจังหวัดตาก.

ลั่นพร้อมรองรับเปิดปท.เต็มร้อย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ศักดิ์สยามฟุ้ง1พ.ย.การันตีวันแรกผู้ โดยสารหลักหมื่น

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า ใน

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายนนี้                                            

จะลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมการดำาเนิน 

การตามนโยบายการเปิดประ 

เทศ ตามท่ี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์                              

โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบ

หมายให้กระทรวงคมนาคม

ตรวจความพร้อมมาตรการรอง                                         

รับและติดตามการเข้า-ออก 

ของผู้ โดยสารที่จะเดินทางมา  

ยังสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอด

จนสนามบินอื่นๆ ที่เปิดให้มีการ

บินเข้ามาจากต่างประเทศ โดย

ก่อนหน้านี้ ได้ตรวจความพร้อม

ท่าอากาศยานดอนเมืองและ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้ว

พบว่าทั้ง 2 แห่งมีความพร้อม 

100% ในการรับนักท่องเที่ยว

ตามนโยบายเปิดประเทศของ

รัฐบาล

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดการณ์

ว่าช่วงแรกของการเปิดประเทศ 

จะมีผู้ โดยสารระหว่างประเทศ

เดินทางมายังประเทศไทยทาง                             

อากาศอย่างต่อเนื่อง โดยใน                                             

ส่วนของท่าอากาศยานดอน 

เมืองคาดว่าจะมีประมาณวันละ 

1 หมื่นคน หรือประมาณ 20% 

ของปี 2562 ก่อนเกิดโควิด ส่วน                                          

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคาด                           

ว่าจะมีผู้ โดยสารระหว่างประ 

เทศประมาณวันละ 6 หมื่น

คน หรือประมาณ 30% ของ

ปี 2562 ทั้งนี้ หากมีผู้ โดยสาร

เดินทางมามากกว่าที่คาดการณ์

ไว้ ก็สามารถรับมือได้ และจะ

ไม่เกิดปัญหาติดขัดในขั้นตอน

กระบวนการตรวจคนเข้าเมือง

แน่นอน

ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถ 

การ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า                       

ขณะนี้ท่าอากาศยานของ ทอท. 

ทั้ง 6 แห่ง มีความพร้อมที่จะ                       

ให้บริการรองรับการเปิดประ 

เทศ สำาหรับท่าอากาศยานสุวรรณ 

ภูมิ ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ มีสาย

การบินแจ้งทำาการบินเที่ยวบิน

พาณิชย์มาประมาณ 440 เที่ยว

บิน แบ่งเป็น เที่ยวบินภายใน

ประเทศ 230 เที่ยวบิน เที่ยวบิน

ระหว่างประเทศ 110 เที่ยวบิน 

และเที่ยวบินขนส่งสินค้า 100 

เที่ยวบิน คาดว่าจะมีผู้ โดยสาร

เ ดินทางผ่านท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิราว 3 หมื่นคน แบ่ง

เป็นผู้ โดยสารภายในประเทศ 

2.3 หมื่นคน และระหว่างประ 

เทศ 7 พันคน

นอกจากน้ีท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ทสภ. จะเปิดใช้

อาคารจอดรถโซน 2 ซ่ึงต้ังอยู่ฝ่ัง

ตรงข้ามอาคารผู้โดยสาร มีพ้ืนท่ี

จอดกว่า 2,500 ช่องจอด ต้ังแต่

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

00.01 น. เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการ

สามารถนำารถมาจอดได้ท่ีอาคาร

รถยนต์โซน 2 โซน 3 ลานจอด

รถโซน 4-7 และลานจอดรถ

ระยะยาวโซน A  รวมท่ีจอดรถ

กว่า 7,500 ช่องจอด สำาหรับลาน

จอดรถระยะยาวโซน A จะมีรถ

สนับสนุน • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์

ทรัพยากรทางทะเลและสัตว์น้ำาทะเลไทย สนับสนุนโครงการกิจกรรมอาสารักษ์ปูม้าเพื่อการต่อยอด                                                                                                            

ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านในถุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มปริมาณปูม้าในทะเลและสร้างบ้านให้ปลา                                                                                                          

ตลอดจนส่งเสริมอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ชาวบ้านในถุ้ง อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี 

ธรรมราช.

‘คมนาคม’จ่อปรับแบบ

ไฮสปีดไทยจีนสัญญา3

เวียนภายในว่ิงให้บริการระหว่าง

อาคารผู้โดยสารกับลานจอดรถ

ทุก 15 นาที ตลอด 24 ช่ัวโมง.

‘พาณิชย์’แจง

RCEPช่วยดัน 

ส่งออกทะลัก

ไทยโพสต์ • ผู้สื่อข่าวรายงาน

จากกระทรวงพาณิชย์ว่า นาย

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้                                       

รับทราบผลการยื่นให้สัตยาบัน 

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 

ระดับภูมิภาค (RCEP) ของ

ไทย เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ที่

ผ่านมา ซึ่งเร็วกว่ากำาหนดเดิม

ที่จะยื่นช่วงเดือน พ.ย.2564 

ทำาให้มั่นใจว่าความตกลงจะ

มีผลบังคับได้ในวันที่ 1 ม.ค.

2565 ตามกำาหนดเดิมสมาชิก

ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

นางอรมน ทรัพย์ทวี

ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้า                                

ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า 

ผลประโยชน์ที่ ไทยจะได้รับ

จาก RCEP เมื่อความตกลง

มีผลบังคับใช้ ในด้านการค้า 

ประเทศคู่เจรจาจะลดภาษีให้                                          

ไทยเป็น 0% รวมทั้งหมด 

39,366 รายการ โดยสินค้า

ที่ ไทยจะได้ประโยชน์จากการ

เปิดตลาดเพิ่มเติม มีทั้งหมด 

653 รายการ นอกจากนี้ยัง                                                  

ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ประ                      

ไทยโพสต์ • “คมนาคม” แจง

เตรียมถกปรับแบบรถไฟไทย-

จีน สัญญา 3-3 หลังก่อสร้างช้า

กว่าแผน 4% โอดติดปัญหาส่ง

มอบพื้นที่ รื้อย้ายสาธารณูปโภค 

พ่วงโควิด-19 กระทบ ฉุดงาน

ก่อสร้างยกระดับอ่างลำาตะคอง

ยาว ระยะทาง 6 กม. ไม่คืบ

แหล่งข่าวจากกระทรวง

คมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้า

โครงการความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

และ รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบ

รถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยง

ภูมิภาค ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพฯ-

นครราชสีมา สัญญา 3-3 ว่า 

ปัจจุบันสัญญาดังกล่าวมีความ

ล่าช้ากว่าแผนงานประมาณ 4% 

โดยเดิมตัวแบบแนวก่อสร้างจะ

ผ่านกลางลำาตะคอง ระยะทาง 6 

กม. ซ่ึงจะต้องใช้เทคนิคก่อสร้าง

แบบพิเศษ ทำาให้ต้องใช้เวลามาก 

ดังน้ัน หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอาจ

จะมีการหารือกันอีกคร้ังภายใน

เดือนน้ี เพื่อหาข้อสรุป โดยอาจ

จะมีการเปล่ียนแนวเส้นทางใหม่ 

ซ่ึงวิธีน้ีจะต้องมีการออกแบบและ

เวนคืนใหม่ หรืออาจจะต้องเพ่ิม

งบประมาณในการดำาเนินการ

“ขณะท่ีช่วงบริเวณท่ีมีการ

ก่อสร้างยังติดปัญหาการส่งมอบ

พ้ืนท่ีการร้ือย้ายสาธารณูปโภค 

รวมถึงปัญหาเรื่องเขตป่าไม้ทำาให้

เกิดความล่าช้ากว่าแผน ส่วนกรณี

ผู้บุกรุกการรถไฟแห่งประเทศไทย 

(รฟท.) จะลงพ้ืนท่ีในสัปดาห์น้ี เพื่อ

แก้ปัญหาดังกล่าวให้เสร็จภายใน

เดือน พ.ย.น้ี เนื่องจากโครงการ

ล่าช้าแล้ว 4% โดยขณะน้ี รฟท.

ได้ส่งเรื่องเวนคืนท่ีดินไปยังสำานัก

งบประมาณแล้ว หลังจากน้ันจะ

เสนอไปยัง  ครม.เพื่อพิจารณา

เห็นชอบในการออก พ.ร.ฎ.เวนคืน

ต่อไป” แหล่งข่าวกล่าว

สำาหรับความคืบหน้าสัญญา 

4-7 ช่วงสระบุรี-แก่งคอย ระยะทาง                                          

ประมาณ 13 กม. วงเงิน 8,560 

ล้านบาท ขณะน้ีโครงการก่อสร้างมี

ความคืบหน้า 4.84% เร็วกว่าแผน                                         

งาน เนื่องจากขณะน้ีผู้รับเหมาสามารถ

เข้าพ้ืนท่ีได้และเร่ิมเคลียร์ระบบ

สาธารณูปโภคเพื่อเร่ิมวางฐานรากแล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวง

คมนาคมระบุว่า ความล่าช้าของ

สัญญาส่วนหน่ึงเกิดจากผู้รับเหมา

ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ขณะท่ีสัญญาท่ี 2-1 

ช่วงสีค้ิว-กุดจิก ระยะทาง 11 กม. 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ทางรถไฟยกระดับ มีความคืบหน้า 

74.03% โดยได้มีการขยายสัญญา 

ซ่ึงคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประ 

มาณเดือน พ.ค.2565.

           

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

BBL ธุรกิจธนาคารเมื่อปีก่อน (2563) เกิดปัญหาเรื่อง NPL 

เพิ่มสูงมากจากเศรษฐกิจตกต่ำาและยังเกิดวิกฤตโรคระบาด ทำาให้

ธุรกิจต่างๆ ไม่สามารถดำาเนินการได้ตามปกติ มีผลให้ลูกค้าธนาคาร

เป็น NPL เพิ่มมาก ธนาคารจึงต้องตั้งสำารองหนี้เสียจำานวนมาก มีผล

ให้ผลประกอบการของธนาคารตกต่ำามาก ดูอย่าง BBL ปีกลายมีกำาไร

แค่ 17,180.58 ล้านบาท กำาไรลดลงจากปี 2562 มากถึง 52.03% ก็

ดูน่าวิตก ทำาให้นักลงทุนคิดว่าปี 2564 นี้ ธนาคารจะยังคงมีกำาไรใน

ระดับต่ำา มีผลให้ราคาหุ้นธนาคารลดต่ำาลงมาก พบว่าราคาหุ้นเกือบ

หลุดต่ำากว่า 100 บาท แต่มาปี 2564 นี้ ราคาหุ้นธนาคารมีการปรับ

สูงขึ้น เพราะพบว่าผลกำาไรของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นแค่ 9 เดือนแรก

ของปี ธนาคารก็มีกำาไรมากกว่า 2 หมื่นล้านบาทแล้ว กำาไรสูงกว่า

ปีก่อนทั้งปีเสียอีก นั่นเพราะเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวและ NPL ของ

ธนาคารก็เพิ่มตามปกติ ไม่ได้เพิ่มมากจนน่าวิตกเหมือนปีกลาย 

ธนาคารจึงไม่ต้องตั้งสำารองหนี้เสียจำานวนมากเหมือนเดิม ทำาให้มี

กำาไรเพิ่มขึ้น คาดว่าตลอดปี 2564 BBL คงจะมีกำาไรรวมได้มากกว่า 

27,000 ล้านบาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 14.14 บาท เมื่อมาคำานวณ

ราคาหุ้นด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้ราคาที่ 141.40 บาท แต่ราคาซื้อ

ขายในตลาดยังอยู่แค่ 122.50 บาท จึงมี up side ได้อีกอย่างน้อย 

15.43% โดยยังจะได้เงินปันผลในระดับกว่า 4% ด้วย และที่ไม่ควร

มองข้ามคือ BBL ปัจจุบันยังมีมูลค่าหุ้นตามบัญชีอยู่สูงกว่า 246 บาท

ด้วย เป็นราคาที่สูงกว่าราคาหุ้นกว่าเท่าตัว เป็นการบอกให้รู้ว่าราคา

หุ้นในตลาดปัจจุบันยังต่ำากว่าความเป็นจริงอยู่มาก ทำาให้เป็นหุ้นที่น่า

ลุ้นและน่าลงทุน 

IRPC เป็นหุ้นที่นักลงทุนอาจไม่ได้สนใจมากนักในกลุ่มธุรกิจ

พลังงาน แต่เมื่อมาดูผลประกอบการเปรียบเทียบกับราคาหุ้นใน

ตลาด พบว่าน่าสนใจ เนื่องจากประเมินออกมาแล้วราคาหุ้นยังนับ

ว่าต่ำามาก ส่วนเหตุที่นักลงทุนมองข้ามคงมาจากผลประกอบการปี

ก่อน (2563) ที่ IRPC มีผลขาดทุนสูงถึง 6,151.70 ล้านบาท ทำาให้

กลัวว่าปี 2564 จะมีผลขาดทุนอีก เพราะดูจากสภาพการณ์แล้วยัง

ดีขึ้นไม่มาก ยังมีการออกมาวิจารณ์กันตลอดเวลา กลัวโรคระบาด

จะกดดันให้ธุรกิจไม่โต แต่มาดูธุรกิจพลังงานในปี 2564 กลับพบ

ว่ามีแนวโน้มดีขึ้นอย่างมาก ซึ่งก็ได้รับผลดีจากราคาน้ำามันที่ปรับ

ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง ปีกลายธุรกิจขาดทุนมากเพราะราคา

น้ำามันตกต่ำามาก แต่มาปี 2564 ราคาน้ำามันกลับพุ่งสูงขึ้นมาก ทำาให้

บรรดาธุรกิจด้านพลังงานพลิกกลับมามีกำาไรสูงทันที เมื่อมาดูที่ 

IRPC จะพบว่าแค่ครึ่งปีแรก 2564 ก็มีกำาไรสูงถึง 10,155.36 ล้าน

บาทแล้ว คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการของปี 2564 

เพราะไม่ว่าจะเปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนมากถึง 

9,315.83 ล้านบาท หรือการขาดทุนในรอบปี 2563 ที่มากกว่า 6 

พันล้านบาท เท่ากับกำาไรแค่ครึ่งปีแรกก็สูงกว่าเดิมอย่างมากมาย

จริงๆ จึงควรมองไกลออกไปจะดีกว่า เพราะยังพบว่าราคาน้ำามัน

ในครึ่งหลังของปีสูงกว่าครึ่งปีแรกด้วย ทำาให้มั่นใจได้มากว่าครึ่งปี

หลัง ธุรกิจจะมีกำาไรมากกว่าครึ่งปีแรกด้วย ในที่นี้ประเมินในเกณฑ์

ต่ำาให้กำาไรครึ่งปีหลังน้อยกว่าครึ่งปีแรก ยังได้คำาตอบว่า IRPC ในปี 

2564 จะมีกำาไรรวมได้มากกว่า 18,000 ล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้น

ที่ระดับ 0.88 บาท เพียงประเมินราคาด้วยพีอี 10 เท่ายังได้ราคา

ที่ 8.80 บาท แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 4.30 บาท จึงมี up side ได้

อีกมากถึง 104.65% และน่าจะได้เงินปันผลไม่น้อยกว่า 4% ด้วย 

ทำาให้ยังน่าลงทุน 

RCL ธุรกิจขนส่งทางเรือในปี 2564 นี้ยังดูสดใสมาก ดีกว่า

ปีก่อนอีกด้วย ทำาให้ธุรกิจในกลุ่มนี้มีผลประกอบการที่ดีอย่างมาก 

แม้จะมีวิกฤตโรคระบาดก็ตาม แต่กลับพบว่าธุรกิจขนส่งทางเรือ

เติบโตสูง ดูจาก RCL ในปี 2563 ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ 

491.75 ล้านบาท มาปีกลาย 2563 เกิดวิกฤตโรคระบาดไปทั่วโลก 

แทนที่ธุรกิจจะมีผลประกอบการแย่ลง กลับดีขึ้นอย่างมาก พลิกจาก

ขาดทุนมาเป็นมีกำาไรสูงถึง 1,744.79 ล้านบาท มาปี 2564 กลับพบ

ว่าธุรกิจยังมีกำาไรเพิ่มอย่างต่อเนื่อง แค่ครึ่งปีแรกก็ทำากำาไรได้แล้ว

ถึง 6,130.67 ล้านบาท กำาไรเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนมาก

ร่วม 30 เท่าตัว จึงดีขึ้นมากจริงๆ และเมื่อมาดูกำาไรไตรมาส 2 ที่

สูงกว่าไตรมาสแรกด้วยแล้ว เท่ากับเป็นการบอกให้รู้ว่าครึ่งปีหลัง

จะมีกำาไรมากกว่าครึ่งปีแรกเสียอีก แต่ในที่นี้แค่ประเมินในระดับต่ำา

มากๆ ให้ปี 2564 RCL มีกำาไรรวมแค่ 10,000 ล้านบาท หรือครึ่ง

ปีหลังมีกำาไรต่ำากว่าครึ่งปีแรกมาก ยังจะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 12.07 บาท 

เมื่อมาคำานวณราคาหุ้นด้วยพีอีแค่ 10 เท่า จะได้ราคาที่ 120.70 

บาท แต่ราคาในตลาดยังอยู่แค่ 43.75 บาท ทำาให้ยังมี up side ได้

อีกมากถึง 175.89% หรืออีกเกือบ 2 เท่าตัว ทำาให้ยังลุ้นได้อีกมาก 

ส่วนด้านเงินปันผลประเมินว่าจะได้รับในอัตราสูงถึง 6.86% อีกด้วย 

มองดูแล้วเป็นหุ้นที่ให้ความคุ้มค่ากับการลงทุนได้มากแน่นอน และ

คงจะได้กำาไรจากส่วนต่ำาของราคาหุ้นอีกด้วย 

AP หุ้นในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าจะ

เติบโตไม่ได้ เพราะทั้งเศรษฐกิจและโรคระบาดกดดันอยู่มาก ทำาให้

มองว่าธุรกิจจะตกต่ำาไปด้วย แต่เมื่อมาดูที่ AP กลับพบว่าสามารถ

บริหารธุรกิจได้ดีมาก แม้ปีกลายจะมีวิกฤตโรคระบาดไปทั่วโลก 

ธุรกิจต่างๆ พากันตกต่ำาไม่มีกำาไรและขาดทุน แต่ AP กลับยังทำา

กำาไรได้สูงขึ้น จากปี 2562 ที่ทำากำาไรได้แค่ 3,067.51 ล้านบาท มา

ปีกลาย (2563) กลับทำากำาไรได้สูงที่ 4,251.23 ล้านบาท กำาไรเพิ่ม

ถึง 38.59% นับว่าสวนกระแสตลาดอย่างมาก มาปี 2564 นี้ ครึ่งปี

แรกก็ยังดูเหมือนบรรยากาศธุรกิจไม่ดี แต่ AP ก็ยังทำากำาไรได้ดี มี

กำาไรที่ 2,517.76 ล้านบาท กำาไรสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนอีก 

37.29% จึงยังมีแนวโน้มที่ดีมาก แต่ประเมินในระดับต่ำาว่าปี 2564 

ยังมีกำาไรใกล้เคียงกับปีก่อน ก็จะยังมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.34 บาท เมื่อ

มาประเมินราคาหุ้นด้วยพีอีแค่ 10 เท่า ยังได้คำาตอบว่าราคาควร

ยืนที่ 13.40 บาท แต่กลับพบว่าราคาในตลาดอยู่ต่ำาแค่ 8.85 บาท

เท่านั้น เท่ากับยังมี up side ได้อีกมากถึง 51.41% และยังจะได้

เงินปันผลไม่น้อยกว่า 5% อีกด้วย จึงนับว่าคุ้มค่ากับการลงทุน  

มาก

TASCO พูดถึงธุรกิจวัสดุก่อสร้างปี 2564 ยังนับเป็นปีที่ดีกับ

ธุรกิจนี้มาก แม้จะมีโรคระบาดอยู่มากก็ตาม แต่ยังพบว่าภาคการ

ก่อสร้างยังมีมาก เพราะยังมีโครงการขนาดใหญ่ก่อสร้างมากมาย 

ส่วนภาครัฐทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านต่างก็มีงานก่อสร้าง

ทางโครงสร้างพื้นฐานมาก ทำาให้ TASCO ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตยาง

มะตอยรายใหญ่ยังมีผลประกอบการที่ดีอยู่มาก ผลประกอบการใน

ครึ่งปีแรกของปี 2564 TASCO ก็ทำากำาไรได้แล้ว 1,289.68 ล้าน

บาท กำาไรสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 37.91% จึงดูเหมือนกำาไร

ปีนี้จะดีกว่าปีก่อน แต่ประเมินในระดับต่ำาให้ปี 2564 TASCO มี 

กำาไรต่ำากว่าปีก่อนค่อนข้างมากให้มีกำาไรแค่ 2,600 ล้านบาท (ปีก่อน 

2563 มีกำาไร 3,591.82 ล้านบาท) จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 1.65 บาทเมื่อ

มาประเมินราคาด้วยค่าพีอี 12 เท่า ยังได้ราคาที่ 19.80 บาท แต่

ราคาหุ้นในตลาดอยู่ที่ 18.30 บาท ก็ยังมี up side ได้อีก 8.2% โดย

น่าจะได้เงินปันผลไม่ต่ำากว่า 5.5% ด้วย ทำาให้มอง TASCO ยัง

สามารถเลือกลงทุนได้ดี ยังมีความคุ้มค่ากับการลงทุนอยู่มากพอ แค่

ดูเงินปันผลอย่างเดียวก็คุ้มค่ากับการลงทุนแล้ว ดีกว่าฝากเงินรับ

ดอกเบี้ยจากธนาคารเสียอีก.

กอบการเลือกใช้แหล่งวัตถุ 

ดิ บ ที่ ห ล า กหล ายม ากขึ้ น                                      

สามารถนำาวัตถุดิบที่ ได้ถิ่น

กำาเนิดภายใต้ RCEP มา

สะสมถิ่นกำาเนิดสินค้าต่อได้ 

ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการ

ผ่านถิ่นกำาเนิดสินค้า และส่ง

ผลให้การค้า การลงทุนในภูมิ 

ภาคขยายตัวเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกัน จะมีโอ                                              

กาสด้านการค้าบริการและ

การลงทุน นักลงทุนไทยสามารถ                                                             

จัดตั้ งกิจการและลงทุนใน                                        

ประเทศของสมาชิกได้รวด   

เร็วยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ความ

ตกลง RCEP ยังช่วยสร้าง

โอกาสให้ผู้ประกอบการไทย                                        

เข้าไปลงทุนในประเทศภาคี                                      

RCEP ในสาขาที่ ไทยมีศักย                                         

ภาพ  รวมทั้งช่วยในการดึง                        

ดูดการลงทุนจากต่างชาติเข้า

มาไทย โดยเฉพาะการลงทุน

ในสาขาที่ต้องใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะ

ช่ วยต่ อยอดอุตสาหกรรม    

S curve ตามนโยบายรัฐบาล 

เช่น การวิจัยและพัฒนา สิ่ง

แวดล้อม ICT การศึกษา 

การซ่อมบำารุงรักษาชิ้นส่วน

อากาศยาน เป็นต้น.

ไทยโพสต์ • “ศักด์ิสยาม” ฟุ้งเตรียมความพร้อมอำานวยความสะดวก

การเดินทาง ท่าอากาศยานรับนักท่องเท่ียวตามนโยบายเปิดประเทศ

ของรัฐบาล 1 พ.ย.น้ี 100% การันตีวันแรกผู้โดยสารหลักหมื่น

ผลประกอบการหนุนตลาด
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

งคมยังถกเถียงกันเรื่องการแสดง

ความรักของพ่อกับลูก ที่มีข้อกังขา

ถึงความเหมาะสมและประเด็นการ

ละเมิดสิทธิพื้นฐานในเนื้อตัวร่างกายของเด็ก

ที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง ไปจนถึงดู

คล้ายการที่เด็กถูกคุกคามทางเพศจากคนใน

ครอบครัว

แต่น่ากังวล หลายครอบครัวละเลย

ที่จะให้ความสำาคัญกับการเคารพสิทธิด้าน

นี้อย่างจริงจัง ทั้งที่พ่อแม่ควรจะเป็นแบบ

อย่างของการไม่ละเมิดสิทธินั้น ผู้ใหญ่ควรจะ

ป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ทำาให้

ลูกรู้ว่า เขามีสิทธิเหนือร่างกายของตนเอง 

ต้องปกป้องสิทธิ มีสิทธิปฏิเสธ ไม่ให้ใคร

สามารถละเมิดร่างกาย ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะ

เป็นคนในหรือนอกครอบครัว เวลานี้หลายคน

อาจตั้งคำาถาม แล้วจะทำาความเข้าใจระหว่าง

การแสดงความรักและการถูกล่วงละเมิดนี้

อย่างไร หนึ่งในวิธีที่ง่ายและทรงพลังคือ การ

อ่านหนังสือ เพื่อติดปีกความรู้ให้กับผู้ใหญ่

อย่างเราๆ ไปจนถึงเด็ก

ทางแฟนเพจ Thai Book Fair (www.

facebook.com/bookthai) โดยสมาคมผู้จัด

พิมพ์และผู้จำาหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 

ได้รวบรวมหนังสือสำาหรับเด็กและครอบครัวที่จิตแพทย์ นัก

จิตวิทยา และพ่อแม่ผู้ปกครอง ได้รีวิวเป็นหนังสือแนะนำาให้

อ่าน เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจกับเด็กและครอบครัว เด็กรู้

และเข้าใจสิทธิของตัวเอง ครอบครัวเข้าใจและเคารพสิทธิ

ของเด็ก รวมทั้งช่วยกันหยุดความคิดความเชื่อเก่าๆ แล้วจบ

ด้วยคำาว่า ‘ก็เรื่องแค่

นี้เอง’

เล่มแรก 

ปิงปิงไม่ยอม ผู้เขียน 

คุณแม่เอง จากสำานัก

พิมพ์พาส แอท คิดส์                           

เป็นนิทานภาพ

คำากลอนสำาหรับ

เด็ก สอนให้เด็ก

รู้จักปกป้องตัวเอง

จากการล่วงละเมิด

ร่างกาย และพ่อแม่

จะช่วยปกป้องลูก

น้อยให้ปลอดภัยจาก

การถูกล่วงละเมิด

ทางเพศได้อย่างไร หนังสือได้เริ่มจากเด็กหญิงปิงปิงเล่าให้

แม่ฟังว่า คุณครูคนใหม่เอาขนมมาขอแลกกับการหอมแก้ม 

แม่จึงสอนปิงปิงว่า ต้องไม่ยอมให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวไม่

ว่าจะส่วนไหนของร่างกายก็ตาม และวิธีการป้องกันให้ลูก

ปลอดภัยจากการล่วงละเมิด

หนังสือ เรื่องไม่ลับ ฉบับคุณหนู ผู้เขียน จางฮุ่ย ผู้

สั

สพฐ.ค้นพบเด็กหลุดจากระบบการศึกษาอื้อ

เผยช่วงแจก2พันบาทมีนักเรียนจำานวนหนึ่งหายไปไม่ติดต่อขอรับจัดสรรเงิน
ศึกษาธิการ • สพฐ.เร่งค้นหาเด็กหลุดจาก

ระบบเพราะครอบครัวได้รับผลกระทบจาก

โควิด เพื่อนำากลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้

ได้ เผยในช่วงการแจกเงินเยียวยานักเรียน

คนละ 2,000 บาท ที่ต้องระบุตัวตนผู้รับ ค้น

พบว่ามีเด็กจำานวนหนึ่งไม่มาติดต่อขอรับการ

จัดสรรเงิน ย้ำาถ้าเด็กไม่สามารถเรียนในระบบ

ได้ ก็จะจัดการเรียนนอกระบบให้เพื่อนำาไป

ประกอบอาชีพต่อไป

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตน

ประชุมคณะทำางานด้านการลดความเหลื่อม

ล้ำา และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มี

คุณภาพของสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเรื่องดังกล่าวเป็น

ไปตามนโยบายของนางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.

ศธ.) ที่ต้องการขจัดความเหลื่อมล้ำาทางการ

ศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยไม่ทิ้ง

ใครไว้ข้างหลัง ดังนั้นจากนโยบายของ รมว.

ศธ. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (สพฐ.) จึงรับมาดำาเนินการ มาขับ

เคลื่อนสู่การปฏิบัติ โดยนายอัมพร พินะสา 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (เลขาฯ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ตนเป็น

ประธานคณะทำางานขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ซึ่ง

ในที่ประชุมได้หารือถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำา

ทางการศึกษาว่ามีกี่ประเภท และสาเหตุของ

ปัญหาที่ต้องหลุดจากระบบการศึกษา เพื่อ

แบ่งรูปแบบการแก้ไขปัญหาให้ได้อย่างตรงจุด  

“สพฐ.มุ่ งมั่นจะแก้ ไขปัญหาความ

เหลื่อมล้ำาทางการศึกษานี้ให้ได้ ซึ่งจะวาง

แนวทางมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

ค้นหาเด็กตกหล่นที่หลุดนอกระบบการศึกษา

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

‘ตรีนุช’ลั่นตั้งซี10ศธ.ยึดตามอาวุโส‘ไร้เส้นฝาก’
ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ลั่นตั้งซี 10 ศธ. ไม่มีเด็ก

ฝาก แต่งตั้งตามอาวุโส เตรียมหารือ “ปลัด ศธ.” 

1-2 สัปดาห์นี้ ใน 5 ตำาแหน่ง ผู้ตรวจฯ กระทรวง 

4 ราย และรองเลขาฯ สกศ.อีก 1 ราย ยันไม่มี

การหมุนสลับผู้บริหารระดับ 10 ล็อตใหญ่

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวถึง

ความคืบหน้าการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในตำาแหน่งผู้บริหาร

ระดับ 10 ว่า ขณะนี้ตนอยู่ระหว่างการพิจารณา 

และจากที่ก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ได้แต่งตั้งผู้บริหารของ ศธ.เพื่อทดแทน

อัตราเกษียณอายุราชการไปแล้วส่วนหนึ่ง จึง

ต้องการให้ผู้บริหารระดับสูงหน้าใหม่ได้ทำางาน

ไปได้ก่อน รวมถึงกำาลังเตรียมความพร้อมเรื่อง

การเปิดภาคเรียนและการบริหารการจัดการ

ศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 

จึงอาจทำาให้ล่าช้า เพราะเท่าที่ทราบกระทรวง

อื่นๆ ได้แต่งตั้งผู้บริหารครบกันหมดทุกตำาแหน่ง

แล้วเช่นกัน ดังนั้นในส่วนของ ศธ. การแต่งตั้ง

ตำาแหน่งดังกล่าวไม่ได้ติดปัญหาอะไร

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม

ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ตนจะหารือกับนายสุภัทร 

จำาปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) 

ถึงการพิจารณาทดแทนตำาแหน่งดังกล่าวว่าที่มี

อยู่ 5 ตำาแหน่ง คือ ผู้ตรวจราชการ ศธ. จำานวน 

4 ราย และรองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 

1 ราย ซึ่งจะต้องคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมและ

สามารถทำางานร่วมกับผู้บริหารระดับ 11 ใน

หน่วยงานนั้นได้ด้วย ส่วนจะมีการหมุนสลับ

ผู้บริหารระดับ 10 ล็อตใหญ่หรือไม่นั้นคิดว่า

ยังไม่มี ซึ่งเป็นการพิจารณารายชื่อแต่งตั้งผู้ที่

เหมาะสมตามลำาดับอาวุโสปกติ

“ดิฉันขอยืนยันว่าการแต่งตั้งดังกล่าว

ไม่มีเด็กฝากของใครแน่นอน สำาหรับการประ                                                             

เมินผลงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา (สกสค.) นั้น ทราบว่าขณะนี้อยู่ระ 

หว่างการประเมิน ซึ่งคาดว่าคณะกรรมการ

ปลดล็อกจัดการแสดงมหรสพ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า 

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแนวทางปฏิบัติการแสดงมหรสพในประเภทใน

อาคาร/โรงละคร/โรงมหรสพ โดยได้รับความเห็นชอบจาก ศบค. ประเภทในอาคาร

ต้องจัดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ทำาความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วย

น้ำายาฆ่าเชื้อก่อนเปิดและหลังปิดให้บริการ มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ นัก

แสดงและพนักงานทุกคนได้รับ

การฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

และควรตรวจหาเชื้อโควิด-19 

ด้วยวิธี ATK ทุกสัปดาห์ รวมทั้ง

จัดพื้นที่ ไม่ให้แออัดโดยควบคุม

ผู้ชมหรือร่วมกิจกรรมไม่ เกิน 

50% ของพื้นที่จัดงาน ส่วนแสดง

มหรสพประเภทนอกอาคารมีข้อ

กำาหนดเพิ่มเติม ได้แก่ ควบคุม

จำานวนพนักงานและบุคลากร

ที่เกี่ยวกับการแสดงให้เหมาะสม โดยทีมงานหน้าฉากมีการรวมกลุ่มได้ไม่เกิน 20 

คน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ และทุกแผนกรวมแล้วไม่เกิน 50 คน ส่วนหน้า

เวที พิธีกร นักแสดง ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือมีผลตรวจ ATK/RT-PCR ก่อน

เข้าปฏิบัติงาน กรณีมีการแสดงต่อเนื่องเกินกว่า 1 วัน ให้ตรวจ ATK ซ้ำาทุก 5-7 

วัน งดฉากแสดงความรัก การโอบกอด ขณะเดียวกัน วธ.มีหนังสือแจ้งแก่สำานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้น

บ้าน 9 สมาคม

สวธ.เปิดรับนักดนตรีซิมโฟนีออร์เคสตรา

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริม

วัฒนธรรมเปิดรับสมัครนักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระ 

เจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร์ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.

2565 คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี 

สามารถอ่านโน้ตเพลงและเล่นเครื่องดนตรีชนิด

หนึ่งที่ระบุ ได้แก ่ ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิล

เบส ฟลุต โอโบ และอิงลิชฮอร์น คลาริเน็ต บาส

ซูน เฟรนช์ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน และเบส

ทรอมโบน ทูบา ฮาร์ป เปียโน ทิมปานี และเครื่อง

เคาะจังหวะ เยาวชนที่สนใจดนตรีสากลประเภท

ซิมโฟนีออร์เคสตรา สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น

นักดนตรีวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ 

กรอกรายละเอียดและกรอกลิงก์ Youtube การบรรเลงของตนเอง ในเงื่อนไขการ

เข้ารับการทดสอบได้ที่ www.dcpthaiyouth.net หรือ http://www.culture.go.th/

culture_th/ewt_news.php?nid=6025&filename=index ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 

15 พ.ย.นี้ สอบถาม โทร. 0-2247-0028 ต่อ 4125 และ 4189.

แปล ภารวิณี ยังเจริญยืนยง I บรรณาธิการพิเศษ

โดย นพ.ชัชพล เกียรติขจรธาดา (หมอเอ้ว) โดยสำานัก

พิมพ์วายเอฟ คัลเจอร์ สารานุกรมความรู้สำาหรับเด็ก 

หนังสือแนะนำาจากไต้หวัน ว่าด้วยเรื่องเพศศึกษาที่จะ

สอนให้เด็กๆ รู้รายละเอียดเกี่ยวกับร่างกายของเรา เรา

เกิดมาได้อย่างไร ต้องดูแลร่างกายตัวเองอย่างไร และ

สอนให้เด็กเข้าใจเรื่องการปฏิเสธ หรือการแก้ปัญหาเมื่อ

มีภัยคุกคามจากคนแปลกหน้าหรือกระทั่งคนใกล้ชิด

แนะนำาอีกเล่ม Sex education for parents 

ผู้เขียน ฟุคุจิ มามิ, มุราเสะ ยูคิฮิโระ ผู้แปล จุฬา

ลักษณ์ ฮิมุระ สำานักพิมพ ์SandClock Books หนังสือ

การ์ตูนความรู้อ่านง่าย ติดอันดับขายดีในประเทศญี่ปุ่น 

คุยกับลูกเรื่องเพศศึกษา ให้เป็นวิชาที่ไม่ต้องรอครูสอน 

รวบรวมข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับการพูดคุยและสอน

ลูกตั้งแต่วัยเด็ก เป็นคู่มือพ่อแม่ผู้ปกครอง เหมาะกับ

ครอบครัวซึ่งมีลูกอายุระหว่าง 3-10 ปี

ส่วน ผีเสื้อของตั๋วตั่ว ผู้เขียน ซิ่งเจียฮุ่ย ผู้แปล พัณณ์

ชิตา ธนวีร์กิตติโชติ และอนุรักษ์ กิจไพบูลทวี สำานักพิมพ์

แมงมุมบุ๊ก หนังสือที่เล่าเรื่องราวของเด็กที่ถูกคุกคามทาง

เพศจากคนในครอบครัว พร้อมคำาโปรยหน้าปกว่า ‘หนังสือ

เล่มนี้จะช่วยปกป้องเด็กทุกคนให้พ้นจากการถูกคุกคามทาง

หนังสือต้องอ่าน! ‘รักลูก’ แสดงออกแบบไหนเหมาะสม?

เพศ’ มีคู่มือการใช้งานที่ผู้ปกครองต้องอ่านก่อนจะเริ่มอ่าน

ให้ลูกฟัง เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลหนังสือที่ร้านหนังสือทั่ว

ไต้หวันอยากให้ผู้ปกครองอ่านมากที่สุดประจำาปี 2019

หนังสือ จะไม่ทนเงียบอีกต่อไป ผู้เขียน เฉินเจี๋ยฮ่าว ผู้

แปล อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี สำานักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก ชีวิตจริง

ของเฉินเจี๋ยฮ่าว หนึ่งในผู้วาดภาพประกอบหนังสือ “ผีเสื้อ                    

ของตั๋วตั่ว” ที่ถูกคุกคามทางเพศจากคนใกล้ชิดเป็นเวลานาน

ถึง 3 ปี และไม่เคยมีใครแม้แต่พ่อแม่จะรับฟังและเชื่อในสิ่งที่

เขาถูกกระทำา เขาลงมือเขียนเรื่องนี้ เพราะอยากให้หนังสือเล่ม

นี้ ได้เป็นแสงสว่างในดวงตาให้กับเหล่าเด็กและผู้ใหญ่ที่กำาลัง

เจ็บปวดอยู่ในความทุกข์ทรมานของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ.

สาธารณสุข • สปสช.เร่งเยียวยา “ผู้

ประกันตนสัญชาติไทยที่เกิดอาการข้าง

เคียงหลังฉีดวัคซีนโควิด-19” ตกค้างกว่า

พันราย หลัง สปส.ออกประกาศปลดล็อก

ให้กลับมารับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกับ 

สปสช.ได้

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการ

การแพทย์ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ได้

ออกประกาศเรื่องการปรับปรุงหลัก

เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ ได้รับความ

เสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 20 

ต.ค.ที่ผ่านมา โดยให้ผู้ประกันตนสัญชาติ

ไทยยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตาม

ประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ

และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อง

ต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย

จากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ.

2564 โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 

เม.ย.2564 นั้น

ทั้งนี้ จากประกาศดังกล่าวของ

สำานักงานประกันสังคม (สปส.) ส่งผลให้ผู้

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าอยู่ตรงไหน เขต

ไหน อำาเภออะไร เพื่อนำาเด็กเหล่านี้เข้าสู่

ระบบการศึกษาให้ได้ เพราะส่วนหนึ่งเรามี

ข้อมูลจากการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่นักเรียน

และผู้ปกครองจำานวน 2,000 บาท จะต้อง

ระบุตัวตนของนักเรียน แต่เรากลับพบว่ามี

เด็กจำานวนหนึ่งยังไม่ติดต่อเข้ารับการจัดสรร

เงินจำานวนดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นเราจะ

ค้นหาจากฐานข้อมูลนี้ด้วย”

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวอีกว่า สำาหรับเด็ก

ที่มีเหตุจำาเป็นต้องย้ายตามครอบครัวจนทำาให้

หลุดจากระบบการศึกษานั้นเราจะตามไป

ค้นหาด้วยเช่นกัน เพราะหากเด็กไม่สะดวกจะ

เรียนในระบบได้จริงๆ ก็อาจมาเรียนการศึกษา

นอกระบบแทน หรือการสร้างอาชีพให้เกิด

รายได้เลี้ยงครอบครัว เนื่องจาก สพฐ.ทำางาน

ร่วมกับ กศน. อาชีวศึกษา และภาคเอกชน

ต่างๆ อยู่แล้ว.  

ประกันตนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามนโยบาย

รัฐ และเกิดภาวะไม่พึงประสงค์  สามารถ

ยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจาก 

สปสช. ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ กรณีบริการ

โรคโควิด-19 ได้แล้ว ส่วนผู้ประกันตนที่ได้

ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือไปยัง สปส.ก่อน

หน้านี้นั้น ขณะนี้ทาง สปส.ได้เริ่มทยอยส่ง

เอกสารคำาร้องของผู้ประกันตนมายัง สปสช.

แล้ว ซึ่งมีประมาณกว่า 1,000 ราย เพื่อนำา

เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของอนุกรรมการ

พิจารณาวินิจฉัยคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสีย

หายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพื้นที่ต่อไป 

“ผู้ประกันตนที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 

แล้วเกิดความเสียหายขึ้น ซึ่งได้เคยยื่นเรื่อง

ขอรับการช่วยเหลือเข้ามาก่อนหน้านี้ หลัง

จากที่ สปส.ออกประกาศฉบับนี้ที่เป็นการ

แก้ไขปัญหาอุปสรรคทางกฎหมาย ทาง 

สปสช.จะประสานกับอนุกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยคำาร้องฯ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เพื่อ

เร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่คงค้าง

และรอรับการช่วยเหลือความเสียหายจาก

การฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เช่น

เดียวกับคนไทยทุกคนที่ ได้รับสิทธินี้อย่าง

เท่าเทียม และด้วยผู้ประกันตนที่รอรับการ

เยียวยานี้มีจำานวนมาก ในส่วน สปสช. 

ขณะนี้ ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 12 

ชุดในการเร่งพิจารณาในเขตพื้นที่ กทม.

แล้ว” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อง

ต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหาย

จากการรับวัคซีนโควิด-19 หลักเกณฑ์

การพิจารณาแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ 

1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่

เกิน 1 แสนบาท ระดับ 2 เกิดความเสีย

หายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะหรือพิการจนมี

ผลต่อการดำารงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสน

บาท และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือ

ทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท

ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน

โควิด-19 สามารถยื่นคำาร้องขอรับเงิน

ช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ ที่

หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด ที่สำานักงาน

สาธารณสุขจังหวัด หรือที่ สปสช.เขต

พื้นที่ ซึ่งหลังจากได้รับคำาร้องแล้วจะมี

คณะอนุกรรมการในระดับเขตซึ่งประกอบ

ด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาค

ประชาชนเป็นผู้พิจารณาว่าจะจ่ายเงิน

เยียวยาหรือไม่และจ่ายเป็นจำานวนเท่าใด 

ตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความ

หนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิด

ข้ึน เมื่อมีผู้มายื่นคำาร้องแล้ว คณะอนุกรรม 

การฯ ระดับเขตพื้นที่จะเร่งพิจารณาให้

แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นคำาร้อง

ไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัย ก็มีสิทธิยื่น

อุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช.ได้ภายใน 30                                                            

วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย สอบ                                                       

ถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 ดาวน์ 

โหลดแบบคำาร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

เบ้ืองต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการ                                                          

รับวัคซีนป้องกันโควิดได้ที่ https://www.

nhso.go.th/storage/f i les/841/001/

nhso_VaccinCovid19.pdf.

ประกันสังคมแก้ประกาศ

ผู้ประกันตนไทยได้สิทธิ

‘เคลม’แพ้วัคซีนโควิด

ประเมินจะนำาผลประเมินมารายงานให้ท่ีประชุม 

สกสค.พิจารณาในเร็วๆ น้ี” นางสาวตรีนุชกล่าว.

ตรีนุช เทียนทอง
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

นที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 

2 เข็มจาก 46 ประเทศ พร้อมกับกระบวนการ

กักตัวที่มีขั้นตอนเพียงเล็กน้อย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงาม น่าสนใจ และน่า

ตื่นตาตื่นใจ ผู้คนเต็มใจต้อนรับด้วยความอบอุ่น 

หากคุณเคยต้องถูกล็อกดาวน์ ถูกแยกตัว กักกันโรค 

ฯลฯ โปรดรู้ว่าการท่องเที่ยวกลับมาแล้ว”

นี่..ผมไม่ได้พูด แต่เป็นข้อความที่ดาราฮอลลีวูดคนดัง 

“รัสเซล โครว์” ได้ทวีต และผมก็ (ขออนุญาต) ลอกคัดมาจาก

มติชนออนไลน์อีกทอด..

จะพูดว่าเป็นการ “ช่วยโปรโมตประเทศไทย” (ฟรี) ก็

เห็นจะไม่ผิด!

ซ่ึงก็ทำาให้คนไทยรู้สึกดี-ประทับใจอยู่มาก แต่ก็มีเหมือน

กันที่ให้รู้สึกแย่-ไม่พอใจ จะเพราะอะไร พูดไปก็ปวดร้าวใจ

เปล่าๆ เอาเป็นว่า..

วันนี้-1 พฤศจิกา. ประตูประเทศไทยได้เปิดอ้าต้อนรับ

ชาวโลกแล้วอย่างเป็นทางการ ส่วน “แรงงานเมียนมา” ที่

แอบลักลอบขนกันเข้ามา ถ้าเคลมว่าเป็น “นักท่องเที่ยว” ก็..

เอวัง!

เออ..แล้วนั่น “เอวัง” รึยังล่ะ?

ผมหมายถึง “หลวงพี่ไพรวัลย์” ที่รำาพึงรำาพัน น้ำาตา

นองอาบสองแก้มนั่นแหละ ถ้าสึกจริงก็จะได้จบเรื่อง-จบราว

เสียที!

และหากจะไปอยู่กับพรรคไทยศรีวิไลย์ของนายมงคลกิตต์ิ 

สุขสินธารานนท์ ที่เจ้าตัวได้ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า.. 

“หลวงพี่สมปอง+หลวงน้องไพรวัลย์ ถ้าไตร่ตรองว่าจะ

สึกแล้ว วันอังคารผมจะแวะไปหา เพราะพระทั้ง 2 ท่าน มี

ปัญญา พูดตรง แก้ปัญหาได้ พรรคไทยศรีวิไลย์ต้องการคน

คุณภาพ”

ก็..ขอให้ โชคดี มีความเจริญ รุ่งเรือง แต่ติดใจอยู่นิด 

พรรคนี้ขาด “คนคุณภาพ” สิท่า ถึงได้ต้องการและมองหา?

หรือถ้าตัดสินใจไปเป็นพิธีกรตามที่นายณวัฒน์ อิสร

ไกรศีล ชักชวน.. “ขอให้กำาลังใจท่านพระมหาไพรวัลย์ คุณค่า

ของท่านไม่ได้อยู่ที่สถานะว่าเป็นอะไร 

ถ้าลาสิกขาจริง อยากชวนมาเป็นพิธีกรคู่กับผม จะ

ยอมหวนคืนทีวีอีกครั้ง นิมนต์ล่วงหน้าครับ”

ก็..ขอให้ โชคดี มีความก้าวหน้าเช่นกัน แต่ติดใจ (อีกที) 

อยู่นิด นายณวัฒน์เป็นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่องไหนหรือ 

ถึงคิดจะเดินเข้า-เดินออกได้ตามอารมณ์..

ลืมไปแล้วหรือคำาคมบาดใจ.. “ทีวีไม่มีอนาคตหรอกจำา

เอาไว้” ที่ได้ประกาศลั่นตอนติดโควิด-19 น่ะ..หือ?

นายณวัฒน์อาจจะลืม แต่เจ้าของสถานีแต่ละช่องน่ะ

เขาจำาฝังใจ และยิ่งจะเอาพระไพรวัลย์ไปเป็นพิธีกรคู่อยู่ใน

ช่องด้วย จะไม่ถาม-ไม่ปรึกษาเขาก่อนเลยเชียวรึ?

อย่าคิด..มีคนติดตามแสน-สองแสนแล้วช่องจะรีบคว้า 

เพราะอาจได้สองแสนมา แต่เสียสองล้านไป..

มันคุ้มกันที่ ไหนล่ะ..ไอ้ทิด?.

มันคุ้มกันที่ไหน?

“วั

ลังสร้างกระแสฮือฮากับการ Cover เพลงวิลิศมาหรา 

(GODDESS) ไปเมื่อต้นปี สำาหรับนักร้องลูกทุ่งสาว 

กระแต อาร์สยาม หรือแตร บุญยะเลี้ยง มาวันนี้ยังได้

ควงสองหนุ่มสุดฮอต บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย และเปรม-วรุศ ชวลิต

รุจิวงษ์ ร่วมสร้างสรรค์ โปรเจ็กต์ใหญ่ ด้วยการโชว์ร้องเพลงภาษา

ถิ่นอีสานเป็นครั้งแรกในชีวิต กับถ่าอ้ายมาเฮ็ด เพลงแดนซ์จังหวะ

สนุกที่ผสานความเป็นลูกทุ่งผสมดนตรีสมัยใหม่ ทั้ง TRAP และ 

EDM ในเนื้อหาความรัก การจีบกันระหว่างชายหญิง

ซึ่งจุดเด่น

คือ beat ของ

เพลงที่มีจังหวะ

มันส์ ชวนให้

ฟังสนุก และ

อยากลุกขึ้นมา

เต้นแบบสุดๆ 

เหมือนในเอ็มวี

ที่ทั้งกระแต, บุ๋น

และเปรมต่างก็

ประชันสะบัดท่า

เต้นจีบกันผ่าน

รถแห่คันใหญ่ 

และรถจี๊ปแอดเวนเจอร์ขนบั้งไฟ ภายใต้บรรยากาศฉากแสงสีที่

เนรมิตด้วยเอกลักษณ์ความเป็นศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานอย่าง 

แคน เครื่องดนตรีพื้นบ้าน หรือชุดเสื้อผ้าที่ตัดเย็บจากผ้าไหมแพร

วา ผ้ามัดหมี่ และผ้าขิดอย่างสวยงามล้ำาสมัย

ซึ่งงานนี้สาวกระแตก็ได้เปิดใจถึงการทำางานเพลงใหม่ว่า 

“กระแต เป็นสาวลำาปางที่ไม่เคยร้องเพลงอีสานมาก่อนเลย ครั้ง

นี้ยอมรับว่ายากค่ะ ตื่นเต้นและรู้สึกกังวล เพราะกลัวร้องออกมา

แล้วสำาเนียงไม่เหมือนเขา เลยจะเข้าไปดูต้นฉบับอย่างแม่นกน้อย 

อุไรพร ในวิธีการเกริ่นลำา เอาสำาเนียงที่เป็นออริจินอลมาผสม ซึ่ง

สุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นสำาเนียงที่เป็นตัวเอง ใส่ความเป็นตัวเอง

เข้าไป ก็จะดูเป็นแบบสำาเนียงอีสานผสมเหนือ

นิดๆ แต่เราโชคดีที่ภาษาเหนือจะคล้ายๆ กับ

อีสาน โดยรวมถือว่ายาก เลยอยากให้ทุกคนได้

ลองฟังดูค่ะว่าชอบไหม

ส่วนการร่วมงานกับ 2 หนุ่มสุดฮอต 

บุ๋น-เปรม ตอนได้ยินชื่อครั้งแรกก็ตกใจ 

เพราะว่าน้องๆ ฮอตมาก ยิ่งไปส่องไอจีคือ

มีคนติดตามและแฟนคลับเยอะ ดีใจเพราะ

เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วม

งานกัน รู้สึกได้ว่าน้องๆ 

เป็นคนน่ารักและ          

เฟรนด์ลี่ 

ทำางานด้วยกัน

ง่ายมาก น้องๆ 

เป็นคนที่มีความ

ตั้งใจ ความ

พยายาม และ

เต็มที่กับงานมาก 

แต่จะมีความ

กังวลเพราะเขา

บอกตลอดว่าได้เต้น

กับพี่กระแตนี่ โอ้ โห ต้องเต้นตายแน่ๆ 

เขาก็กลัวว่าจะเต้นออกมาไม่ดี แต่สุดท้าย

น้องๆ ก็ทำาได้ดีมากๆ น่ารักมากค่ะ

ในการทำางานเพลง ถ่าอ้ายมาเฮ็ด 

ตัวของกระแตมีส่วนในทุกรายละเอียด

ของเอ็มวีค่ะ ทั้งในเรื่องดีไซน์การร้อง 

ทำานองที่เราอิมโพรไวส์เอง เรื่องดนตรี

ก็จะเสนอแนะในแต่ละท่อนด้วยความ

ที่เราอยากให้ท่าเต้นมันส์ขึ้น ก็จะเสนอ

ขอดนตรีตรงนั้นนี้เพิ่มค่ะ ส่วนท่าเต้น

เองก็ช่วยกันดู เพราะอยากให้มีท่าเต้นอย่าง

ท่อนฮุกเป็นไวรัลในติ๊กต๊อก ก็จะช่วยออกแบบ

กับโคโรกราฟคือน้องเทกซัส น้องทากะคนเดิม 

และยังมีส่วนร่วมในเรื่องเสื้อผ้า การตัดต่อเอ็มวีก็

จะวางเรฟเฟอเรนซ์ ภาพมูดแอนด์ โทนประมาณนี้

ไว้ เรียกว่ามีส่วนร่วมในทุกส่วนเลยค่ะ

เอ็มวีนี้เสื้อผ้าหน้าผมเพลงนี้ชิลๆ ค่ะ ไม่

เยอะประมาณ 3 ชุด แต่ถ้ารวมซีนหัวที่ไม่ได้ใส่

เสื้อผ้าก็นับเป็น 4 เซตค่ะ จะมีที่เป็นเมนหลักคือ

กางเกงแดง กระโปรงแดง ชุดเรืองแสง-นีออน 

แล้วก็เซตที่ใส่เครื่องหัวประยุกต์จากรูปแคน

เป่า เหมือนราชินีแคน เป็นการทำางานที่สนุกมาก

เพราะว่ามีความเป็นสตรีท สมัยใหม่และเป็นตัว

เอง ฟีลลิงเหมือนลดอายุตัวเองลงมานิดหนึ่ง

เพราะทำางานกับเด็กค่ะ ทรงผมก็จะเป็นแบบ

มัดแกะ ยาวๆ เซเลอร์มูน ซึ่งแตรไม่เคยได้

ทำาลุคส์นี้แบบจริงจังออกสื่อ ลุคส์เป็นสาว

แก่นเซี้ยวเปรี้ยวซ่าส์ ส่วนการแต่งหน้า

จะเป็นเนเชอรัลลุคส์ ไม่ได้แฟชั่นจ๋า

มากค่ะ

ก็ขอฝากผลงานเพลงใหม่ 

ถ่าอ้ายมาเฮ็ด ที่ทั้งได้ร่วมงานกับ

น้องบุ๋น น้องเปรม และได้ร้อง

ภาษาอีสานเป็นครั้งแรกด้วย ฝาก

แฟนเพลงทุกๆ คนติดตามเป็น

กำาลังใจให้พวกเราไปเรื่อยๆ ด้วย

นะคะ ขอบคุณค่ะ”.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ห

มื่อศุกร์ที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา คือ

วันเริ่มต้นของสุดสัปดาห์ฉลองฮัลโล

วีนวีคเอนด์ หลังจากได้เห็นเพื่อนฝูง

แปลงโฉมตัวเองให้สยองรับเทศกาล ทั้ง

แต่งจริงหรือผ่านแอปเต็มหน้าฟีดกันไปแล้ว 

บรรดาสตาร์เอลิสต์ก็สรรหาคอสตูมที่จัดว่า

เด็ดที่สุดของแต่ละคนมาวัดกันอย่างไม่มี

ใครยอมใคร 

ฮัลโลวีนจากแต่งให้สยองตอนนี้

กลายเป็นประชันคอสตูมกันไปแล้ว และ

ในบรรดานักแสดงที่ฟอร์มเด่นจัดๆ ใน

เทศกาลหนนี้ก็น่าจะเป็น อมีเลีย เกรย์   

แฮมลิน ที่แปลงกายเป็นปีศาจเซ็กซี่ในลุคส์

ลาเท็กซ์

อมีเลีย นางแบบและนักแสดงสาว

ชาวอเมริกันวัย 20 ลูกสาวคนสวยของนัก

แสดงดัง แฮร์รี แฮมลิน ส่งต่อความเซ็กซี่

ลงในชุดปีศาจ หรือนางฟ้าตกสวรรค์ก็แล้ว

แต่ละจินตนาการกัน ก็เล่นมีทั้งเขาปีศาจ

และปีกแองเจิลอยู่ข้างหลัง ลึกลับและ

เร้าใจในชุดบอดี้สูทลาเท็กซ์และตาข่ายที่

เธอแชร์ลงทางโซเชียลมีเดียสำาหรับออกไป

ท่องราตรีในนิวยอร์กซิตี

ขณะที่ รีส นักแสดงสาวรุ่นใหญ่

วัย 45 เลือกที่จะเติมชีวิตให้กับภาพยนตร์

คลาสสิก The Birds ของอัลเฟรด ฮิทช์ค็อก 

ระหว่างที่อยู่ในกองถ่ายเมื่อวันก่อน

ดาราสาวผมสีบลอนด์ สวมชุดสูทสี

ฟ้าพร้อมสร้อยไข่มุก ให้เหมือนกับตัวละคร

ของทิปปี เฮเดรน ที่ชื่อ เมลานี ใน The 

Birds แล้วก็เล่นใหญ่ด้วยการเอาตุ๊กตาอีกา

สีดำามาเกาะตัวตั้งแต่หัวจรดเท้า อย่างใน

ฉากที่เป็นไฮไลต์ของเรื่องตอนที่โดนนกเข้า

จู่โจมไม่หยุดในหนังดังยุค 60

ส่วนนักแสดงคนอื่นๆ อย่าง เฮย์ลีย์ 

บีเบอร์, ลิซโซ กับเบเบ เรกซา ก็เลือกแต่ง

เป็นตัวละครย้อนยุคด้วยเช่นกัน

เบเบ ทรานฟอร์มตัวเองเป็น แอน

นา นิโคล สมิธ จาก

งานแต่งที่โด่งดังเมื่อ

ปี 1994 ที่เข้าวิวาห์

กับ เจ. ฮาวเวิร์ด 

มาร์แชล วัย 89 

นอกจากจะแปลง

โฉมตัวเองแล้ว ยัง

ลงทุนหาคนแก่มา

ร่วมแต่งคอสตูมเป็น

คุณปู่มหาเศรษฐี

น้ำามันผู้ โชคดีคนนั้น

จับมือกันเข้าพิธีอีก

ด้วย แต่งภาพมาก็

หลอนๆ ไปอีกแบบ

ส่วน เฮย์

ลีย์ ภรรยาของจัส

ติน บีเบอร์ เลือกที่

จะแต่งเป็นบริตนีย์ สเปียร์ส ในลุคส์ที่เคย

ปรากฏในคลาสสิก MV เพลง Baby One 

More Time, Oops I Did It Again และ 

Slave 4 U

พูดถึงภรรยาก็ต้องแอบส่องสามีสัก

นิด จัสติน บีเบอร์ เห็นรูปน่ากลัวสุดก็น่า

จะเป็น ชุดหมี น่ีก็ขยันขายของจริงๆ

แม้หลายพื้นที่จะคลายล็อกกันไป

แล้ว แต่ยังไงซะ มนุษย์ โลกยังไม่ได้หมด

เวรหมดกรรมกับโรคอุบัติใหม่อย่างโค

วิด-19 ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและ

คงต้องอยู่ร่วมกับมันไป ก็เล่นพัฒนาสาย

พันธุ์ต่อได้ เซเลบหลายคนยังคงเลือกที่

จะจัดงานฉลองฮัลโลวีนอยู่ที่บ้าน แม้

ใจจะอยากออกไปประชันกับเพื่อนๆ ใน

ปาร์ตี้ให้สุดเหวี่ยงชดเชยช่วงล็อกดาวน์

และกักตัวเมื่อปีที่แล้วก็ตาม.

linkthaipost@gmail.com

เ

‘กระแต อาร์สยาม’ควง‘บุ๋น-เปรม’

โชว์ร้องเพลงอีสานครั้งแรกในชีวิต

ส่องสุดสัปดาห์ฮัลโลวีนของฮอลลีวูด

รีส วิเธอร์สปูน

จัสติน บีเบอร์ 

อมีเลีย เกรย์ แฮมลิน

เฮย์ลีย์ บีเบอร์ แต่งเป็นบริตนีย์     

สเปียร์ส ใน MV เพลง Slave U

เคอร์รี วอชิงตัน เป็น ลี จุงแจ ใน 

Squid Game

เล่นกันม้ัย กับสตอร์ม รีด ท่ีมาใน

เวอร์ชันชัคก้ี

เบเบ เรกซา กับคุณปู่ผู้โชคดี 

จำาได้ไหมใครลอร์ด โวลเดอมอร์ หรือโด

จา แคท

เบลลา ธอร์น กับชุดบันนีเปิดก้น 

เสียดายลงได้แค่รูปเดียว

ลิซโซ แต่งเป็นเบบีโยดา แต่มีท่ีสยองกว่า

คือตอนท่ีเธอเป็นเบบีโยดาในชุดบิกินี
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 คดีหมายเลยดําที่ ฟ๑๒๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงษทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ขอใหนําทรัพยสินไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหายแทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบ

มาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคํา

ส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสิน

ดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาลเพ� อขอใหศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย

สโมสรรถไฟ จํากัด

ประกาศศาลแพง

เร� อง ขอใหนําทรัพยสินไปคืนหรือชดใชใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๕๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๑๐๒,๓๓๘,๖๖๒.๙๕  บาท 

(หน่ึงรอยสองลานสามแสนสามหม� นแปดพันหกรอยหกสิบสองบาทเกาสิบหาสตางค ) พรอมดอกผล

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวสรญา แสนโสดา)

นิติกรชํานาญการพิเศษ

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาววนิดา แชมพวงงาม)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

(นางสาวพัชรี สุขเมา)

นิติกรชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๕๘ เลขท่ีดิน 

๒๓ หนาสํารวจ ๒๑๓๔ ตําบลวังจันทร 

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี 

๒๑ ไร ๖๔ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๒๐๐,๖๔๐ 

บาท บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๕๕ เลขท่ีดิน 

๑๓ หนาสํารวจ ๒๑๓๑ ตําบลวังจันทร 

อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี 

๗ ไร ๑๔ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๙๖๙,๘๐๐ 

บาท บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๕๗ เลข

ท่ีดิน ๒๒ หนาสํารวจ ๒๑๓๓ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑๖ ไร ๑ งาน ๙๑ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๘๓๔,๑๓๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๑๕๖๓ เลข

ท่ีดิน ๖๑๔ หนาสํารวจ ๒๘๒๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑๖ ไร ๑ งาน ๙๑ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐๘,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๑๕๐๑ เลข

ท่ีดิน ๒๓๘ หนาสํารวจ ๑๑๔๐๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๓ งาน ๖๒ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๘,๘๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๘ กุมภาพันธ 

๒๕๕๖)

ทรัพยสิน

รายการท่ี 

๕ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๑๗๖๓ เลข

ท่ีดิน หนาสํารวจ ๑๙๘ ตําบลทาเสน 

อําเภอบานลาด (เมือง) จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑ งาน ๖๐ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๖๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๐๔๔๖ เลข

ท่ีดิน ๔ หนาสํารวจ ๒๑๒๗ ตําบลทาเสน

อําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี เน้ือท่ี 

๒ ไร ๒ งาน ๓๗ ตารางวาพรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๙,๑๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๗ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๑๓ เลข

ท่ีดิน ๓๗ หนาสํารวจ ๔๐๒๒ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๙๗ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๙,๑๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๑๔ เลข

ท่ีดิน ๓๘ หนาสํารวจ ๔๐๖๓ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๕๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๕,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๑๙ เลข

ท่ีดิน ๔๓ หนาสํารวจ ๔๐๒๘ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๓ ไร ๙๐ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๘๗,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๒๔ เลข

ท่ีดิน ๔๘ หนาสํารวจ ๔๐๓๓ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๑ ไร ๑ งาน ๙๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๗๗,๖๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๓๔๒๗ เลข

ท่ีดิน ๑๔๐ หนาสํารวจ ๑๒๕๓๐ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๑๒ ตารางวา 

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๐๔,๔๙๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๑๗๖๐ เลข

ท่ีดิน ๑๔๘ หนาสํารวจ ๑๘๙๘๐ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๓๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๐๗๘,๖๔๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๕๕๓๒ เลข

ท่ีดิน ๑๔๑ หนาสํารวจ ๒๑๐๙๘ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๑๒ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๐๔,๔๙๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๕๕๓๓ เลข

ท่ีดิน ๑๔๗ หนาสํารวจ ๒๑๑๑๖ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๓๓ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๑๑๒,๓๖๑ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๙ มิถุนายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๔๑๗๕๗ 

เลขท่ีดิน ๑๔๕ หนาสํารวจ ๑๘๙๗๗ 

ตําบลทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๙๕ ตารางวา

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๑๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๕ กรกฎาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๖๒๑๕ เลข

ท่ีดิน ๑๖๑ หนาสํารวจ ๑๕๘๐๖ ตําบล

ทวีวัฒนา(บางระมาด) อําเภอทวี

วัฒนา(ตล่ิงชัน) กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี 

๙๘ ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๗ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๒๘ เลข

ท่ีดิน ๔๒ หนาสํารวจ ๒๑๐๔ ตําบลวัง

จันทรอําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๓๑ ไร ๑ งาน ๒๕ ตารางวา พรอม

ส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑๓,๑๕๑,๒๕๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๑๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๑ เลข

ท่ีดิน ๓๔ หนาสํารวจ ๓๙๗๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๘ ตารางวาพรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๔๙๗,๙๐๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ ธันวาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๑๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๒ เลข

ท่ีดิน ๓๕ หนาสํารวจ ๓๙๗๘ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๔๐ ตารางวาพรอมส่ิงปลูก

สราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๒,๐๙๒ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๔๙ เลข

ท่ีดิน ๖๘ หนาสํารวจ ๔๐๔๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๑๓ ตารางวา

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๒)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๒ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๓ เลข

ท่ีดิน ๓๖ หนาสํารวจ ๓๙๗๙ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๔๒ ตารางวา พรอมส่ิงปลูก

สราง

- นายบุญสง 

หงษทอง

๕๑๐,๕๕๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๓ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๐๖๔ เลข

ท่ีดิน ๓๗ หนาสํารวจ ๓๙๘๐ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๓๒ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๔๘๙,๔๕๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๘ 

ธันวาคม ๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๔ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๒๘ เลข

ท่ีดิน ๕๒ หนาสํารวจ ๔๐๓๗ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๖ ตารางวา 

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๕ 

กุมภาพันธ 

๒๕๖๒)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๕ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๑๒๑๔๐ เลข

ท่ีดิน ๕๙ หนาสํารวจ ๔๐๔๘ ตําบลวัง

จันทร อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 

เน้ือท่ี ๒ งาน ๖๔ ตารางวา 

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๒๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๙ 

กรกฎาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๖ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๓๗๕๐๔ 

เลขท่ี ๘๓๑ หนาสํารวจ ๒๕๖๑๙ ตําบล

ทาทราย อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี เน้ือท่ี ๕๗.๔ ตารางวา พรอมส่ิง

ปลูกสราง 

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๔,๗๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๒ กุมภาพันธ 

๒๕๕๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๗ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๒๗๙๕ เลข

ท่ีดิน ๑๗ หนาสํารวจ ๑๗๑ ตําบลคลอง

หน่ึง (ทาโขลง) อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปุทมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน ๑๔ ตารางวา 

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๓,๖๔๑,๒๗๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการ

ท่ี ๒๗ ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๑๑/๒๕๖๔

๒๘ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๓๔๙๔ เลขท่ีดิน 

๓๐ หนาสํารวจ ๑๘๑ ตําบลคลองหน่ึง (ทา

โขลง) อําเภอคลองหลวง จังหวัดปุทมธานี 

เน้ือท่ี ๑ งาน

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๓,๑๙๔,๑๐๔ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๒๙ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๗๒๘๔๐ เลข

ท่ีดิน ๒๖ หนาสํารวจ ๕๖๘ ตําบลคลอง

หน่ึง (ทาโขลง) อําเภอคลองหลวง จังหวัด

ปุทมธานี เน้ือท่ี ๑ งาน ๙๓ ตารางวา

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๖,๑๖๔,๖๑๘ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๘ สิงหาคม 

๒๕๖๐)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๒๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๐ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๕๐๘๖๑ เลข

ท่ีดิน ๑๐ หนาสํารวจ ๑๗๕๔ ตําบลจตุจักร 

อําเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๔๙ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี 

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท 

นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ 

นายประพัฒน 

ศรีสวัสด์ิ.

นายศุภกิจ 

ศรีสวัสด์ิ 

นางสาว

ณัฐญาณิศ 

มหาโชติ 

นายตะวัน 

โพธ์ิศรี 

นายปรีชา 

ธนะไพรินทร 

นายบัญชา 

ชวยประสิทธ

๑๒,๒๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๑ ท่ีดินตามโฉนดท่ีดิน เลขท่ี ๕๐๘๖๒ เลข

ท่ีดิน ๑๑ หนาสํารวจ ๑๗๕๕ ตําบลจตุจักร 

อําเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร เน้ือท่ี ๓ 

ตารางวา พรอมส่ิงปลูกสราง

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี 

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท 

นายวีระชัย 

ศรีสวัสด์ิ 

นายประพัฒน 

ศรีสวัสด์ิ.

นายศุภกิจ 

ศรีสวัสด์ิ 

นางสาว

ณัฐญาณิศ 

มหาโชติ 

นายตะวัน 

โพธ์ิศรี 

นายปรีชา 

ธนะไพรินทร 

นายบัญชา 

ชวยประสิทธ

๗๕๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ กันยายน 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๒ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๑๕ ช้ันท่ี ๕ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๓ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๓๖ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท.

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๔ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๔๕ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

นางสาว

รชนก สงัด

ศัพท

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๓๑ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๕ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๗๕ ช้ันท่ี ๗ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๖๙๐,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๖ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๙๖ ช้ันท่ี ๘ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๘๐๐,๒๔๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๗ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๙๗ ช้ันท่ี ๘ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๘๐๐,๒๔๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการ

ท่ี ๓๗ ตาม

คําส่ังท่ี ย.

๑๑๑/๒๕๖๔

๓๘ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๔๗/๑๙๙ ช้ันท่ี ๘ อาคารเลขท่ีบี ช� ออา

คารชุดฮอลลมารค แจงวัฒนะ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๗/๒๕๕๘ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๘.๙๑ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๑๓๗๑๓ และ ๑๓๗๑๔ 

ตําบลปากเกร็ด (บานวัดบอ) อําเภอ

ปากเกร็ด (ตลาดขวัญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑,๘๐๐,๒๔๐ 

บาท (ณ วันท่ี 

๒๕ พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๓๙ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลขท่ี 

๑๐๑/๒๓ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี- ช� ออาคาร

ชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๕๐ เน้ือท่ีประมาณ 

๓๔.๗๙ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๓ ตําบลบางพูด 

อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๖๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๒๖ 

กรกฎาคม 

๒๕๕๙)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๓๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๐ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๑/๑๙๒ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๕๐ เน้ือท่ี

ประมาณ ๓๒.๓๒ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๓ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๘๑๙,๕๗๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘) 

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๑ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๒/๑๘๗ ช้ันท่ี ๖ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๒/๒๕๕๑ เน้ือท่ี

ประมาณ ๓๒.๓๒ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๔ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๘๒๑,๙๗๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๒ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๒/๑๙๘ ช้ันท่ี ๗ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๒/๒๕๕๑ เน้ือท่ี

ประมาณ ๔๖.๕๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๔ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑,๑๘๐,๔๒๓ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๓ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๐๒/๒๐๘ ช้ันท่ี ๗ อาคารเลขท่ี- ช� อ

อาคารชุดฌ็องเซลิเซ แจงวัฒนะ เอ 

ทะเบียนอาคารชุดเลขท่ี ๒/๒๕๕๑ เน้ือท่ี

ประมาณ ๔๖.๓๒ ตารางเมตร ต้ังอยูบน

ท่ีดินตามโฉนดท่ีดินเลขท่ี ๓๑๙๘๔ ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๑,๑๗๘,๐๒๗ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ พฤษภาคม 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๔ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๒๙ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๔ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๕ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๑ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๕ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๖ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๒ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๖ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๗ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๓ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

พิมพา 

รอดรัศมี

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๗ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๘ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๓๔ ช้ันท่ี ๑ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๘ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๔๙ หองชุดตามหนังสือกรรมสิทธ์ิหองชุดเลข

ท่ี ๑๒๗/๑๑๖ ช้ันท่ี ๔ อาคารเลขท่ี ๑ ช� อ

อาคารชุดยันฮีคอนโดมิเนียม ๒ ทะเบียน

อาคารชุดเลขท่ี ๑/๒๕๔๕ เน้ือท่ีประมาณ 

๒๗.๗๕ ตารางเมตร ต้ังอยูบนท่ีดินตาม

โฉนดท่ีดินเลขท่ี ๕๖๓๙, ๒๙๓๕๘ และ 

๒๙๓๕๙ ตําบลบางกรวย (บานลุม) อําเภอ

บางกรวย (บางใหญ) จังหวัดนนทบุรี

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๕ 

พฤศจิกายน 

๒๕๕๘)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๔๙ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๐ หลักทรัพย บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) 

(SIRI) ในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด เลขท่ี

บัญชีซ้ือขาย ๑-๑-๔๒๓๗๓๓ (CASH) ช� อ

บัญชี นางสาวอรชนก สงัดศัพท

๑๐๐,๐๐๐ 

หุน

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๓๑,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๐ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๑ หลักทรัพย ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน) (TTB) ในบัญชีซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทหลักทรัพย กรุงไทย 

ซีมิโก จํากัด เลขท่ีบัญชีซ้ือขาย 

๑-๑-๔๒๓๗๓๓ (CASH) ช� อบัญชี 

นางสาวอรชนก สงัดศัพท

๑๐๐,๐๐๐ 

หุน

นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๑๘,๐๐๐ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๑ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๒ เงินในบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท

หลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด เลขท่ี

บัญชีซ้ือขาย ๑-๑-๔๒๓๗๓๓ (CASH) ช� อ

บัญชี นางสาวอรชนก สงัดศัพท

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๕,๑๗๑.๐๙ 

บาท (ณ วันท่ี 

๑๓ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๒ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔

๕๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย 

จํากัด (มหาชน) สาขาสยามพารากอน 

เลขท่ีบัญชี ๒๑๘-๒-๑๒๘๖๑-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวอรชนก สงัดศัพท

- นางสาว

อรชนก 

สงัดศัพท

๑๐,๐๕๑.๘๖ 

บาท (ณ วัน

ท่ี ๖ กรกฎาคม 

๒๕๖๔)

ทรัพยสิน

รายการท่ี ๕๓ 

ตามคําส่ังท่ี 

ย.๑๑๑/๒๕๖๔
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ภายหลั ง ได รั บตํ าแหน� งประธาน

บอรดองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย “ปริญญา เพ็งสมบัติ” อดีต

ผูบริหารระดับสูงของกรมสงเสริมสหกรณก็

ออกมาทาชนวิกฤติโควิด-19 และปญหา

อุปสรรคในองคกร อ.ส.ค. อยางจริงจัง ดวย

การประกาศเรงเดินหนาขับเคล� อน อ.ส.ค. ข้ึนแทน

ผูนําดานอุตสาหกรรมโคนมครบวงจร สงเสริม

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ� อยกระดับฟารม

สูมาตรฐาน พรอมปรับกลยุทธธุรกิจผลิตภัณฑ

นมไทย-เดนมารคเชิงรุก มุงพัฒนาอุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑนมที่ทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด เรงตอยอดธุรกิจเพ� อ

เพ่ิมตลาดสินคาดวยนวัตกรรม รักษาฐานลูกคาเกา 

ควบคูหาชองทางเพิ่มจํานวนคูคาทั้งในและ

ตางประเทศ

นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธาน

กรรมการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหง

ประเทศไทย(อ.ส.ค.) กลาวภายหลังเขารับ

การดํารงตําแหน�งประธานกรรมการ อ.ส.ค. 

คนใหมวา จะเรงขับเคล� อนนโยบายดานการพัฒนา 

อ.ส.ค. ใหเปนองคกรชั้นนําดานอุตสาหกรรม

โคนมแบบครบวงจรโดยเร็ว โดยยึดแนวทาง

การตลาดนํ าการผลิตด วยการเร งปรับ

เปลี่ยนตอยอดธุรกิจเพ� อเพิ่มตลาดสินคาดวย

นวัตกรรม การเพิ่มจํานวนคูคาทั้งในและตาง

ประเทศ หรือการสราง New S-curve ควบคู

กับการสรางความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพ

การเลี้ยงโคนมแกเกษตรกรโคนมใหมีความ

เขมแข็งมากขึ้น รวมทั้งเรงพัฒนาองคกร

อยางตอเน� องท้ังดานบุคลากรใหมีความชาญฉลาด 

กระบวนการทํางานที่ไดมาตรฐานสากล และ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพ� อให อ.ส.ค. มีศักยภาพ

และขีดความสามารถในการแขงขันดวยตนทุน

ที่ต่ ํา รวมทั้งมีผลิตภัณฑที่มูลคาและกําไร

ตอหน�วยที่สูงขึ้น โดยเนน 4 ดาน คือ 1.ดาน

การบริหารจัดการองคกร 2.ดานการสงเสริม

การเล้ียงโคนม  3.ดานการแปรรูปผลิตภัณฑนม  

4.ดานการตลาดและการจําหน�ายผลิตภัณฑนม 

“วิกฤติโควิด-19”  
บนความทาทายของประธานบอรด อ.ส.ค. คนใหม

โดยในสวนของดานการบริหารจัดการ

องคกร มุงบริหารงานองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล 

ชวยสรางสรรคและสงเสริมองคกรใหมี

ศักยภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร

มุงเนนการสรางบริบทงานเชิงกลยุทธและ

นวัตกรรมซ่ึงเปนบริบทงานการสรางมูลคาใหม 

และการขับเคลื่อนงานกลยุทธ์ ไปสู่อนาคต

ตามเปาหมาย พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับ

การปรับเปลี่ยนธุรกิจ และการพัฒนาและ

ปรับปรุงประสิทธิภาพบุคลากรขององคกร 

พัฒนาใหมีการจัดการนวัตกรรมภายใน

องคกรใหเปนปจจัยที่มีสวนสําคัญตอการ

ดําเนินงานและการบริหารงานองคกร เพ� อให

บรรลุเปาหมายที่ตองการและเปนแนวทางใน

การคลี่คลายปญหาลดความสูญเสียหรือพลิก

วิกฤติสู โอกาสใหกับองคกร บริหารจัดการ

องคกรเ ร่ิมตั้ งแตการเตรียมความพรอม

กระบวนการที่ดีเปนระบบ ทําจริงอยางทั่วถึง 

และปรับปรุงอยางตอเน� อง เพ� อนําไปสูผลลัพธ

การดําเนินงานที่ดีและชัดเจน 

สวนดานการสงเสริมการเลี้ยงโคนม 

มุงสรางความมั่นคงและยั่งยืนของอาชีพการ

เลี้ยงโคนมแกเกษตรกรโคนมใหมีความ

เขมแข็งมากขึ้น โดยสงเสริมนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีพรอมดวยยกระดับใหเปนฟารม

มาตรฐาน รวมถึงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมรูป

แบบเชิงรุกดวยระบบสารสนเทศขอมูลโคนม 

การลดตนทุนการเลี้ยงโคนมและพัฒนา

เกษตรกรโคนมใหผานหลักเกณฑฟารม

ตัวอยางประสิทธิภาพสูง เพ� อนําไปสูการผลิต

น้ํานมดิบที่มีคุณภาพดีเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงโคนม ใหมีรายไดจาก

การขายน้ํานมเพิ่มขึ้น มีการลดตนทุน และ

กําไรเพิ่มขึ้น ชวยเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขันได  

 สวนดานการแปรรูปผลิตภัณฑนม มุง

มั่นพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑนม

ท่ีทันสมัยใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

และไดรับการรับรองดวยมาตรฐานระดับสากล 

สงเสริมกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ใชทรัพยากรและเทคโนโลยีอยางคุมคาปลอดภัย

ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมมากขึ้น ซึ่งจะสงผล

ตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาว ทั้งใน

การประหยัดตนทุนการผลิตและเปนการสราง

ภาพลักษณท่ีดีตอผลิตภัณฑ สรางสรรคผลิตภัณฑ

อันทรงคุณคาตอยอดจากงานวิจัยเพ� อตอบสนอง

ความตองการและสุขภาพที่ดีของผูบริโภค 

เนนการบริหารจัดการดานอุตสาหกรรมที่เพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขัน  

สวนดานการตลาดและการจําหน�าย

ผลิตภัณฑนม มุงเนนตลาดนําการผลิตพรอม

สงมอบคุณคาท่ีดีเย่ียมใหแกลูกคาเปนการสราง

ความประทับใจ และสรางความสัมพันธอัน

ยาวนานกับลูกคา ท้ังระดับเอเยนตและผูบริโภค 

และความภักดีตอตราสินคาเช� อมโยงสะทอน

ภาพลักษณตางๆ ควบคูกับกลยุทธทางการตลาด

ขององคกร และรักษาฐานลูกคาเกาไวใหอยูกับ 

องคกรในระยะยาว ปรับเปล่ียนตอยอด

ธุรกิจเพ� อเพิ่มตลาดสินคาดวยนวัตกรรม การ

เพิ่มจํานวนคูคาทั้งในและตางประเทศ พัฒนา

ช่องทางสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างความ

สัมพันธ์แบบใกล้ชิดในสื่อสังคมออนไลน์กับ

ผูบริโภคตลอดเวลาอยางมีประสิทธิภาพมาก

ที่สุด หาความแตกตางในตัวสินคาหรือมีนวัต

กรรมใหมๆ  ท่ีทําใหสินคาดูโดดเดนกวาสินคาใน

ตลาด รวมถึงผลิตภัณฑนมที่มีมูลคาสูง (High 

Value Added Product) เปนผลิตภัณฑที่สราง

รายไดเพิ่มใหกับ อ.ส.ค. อยางยั่งยืนในอนาคต    

ทั้งหมดถือเปนความทาทายของ 

“ปริญญา  เพ็งสมบัติ” ที่ตองจับตามองตอไป

นายปริญญา  เพ็งสมบัติ 

ตามที่ อ.ส.ค.มีแผนจัดตั้งโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑนมพาสเจอร ไรสและศูนยเรียนรู

กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน 

ที่อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เพ� อรองรับ

ปริมาณนํ้านมดิบ ในโซนพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 

ชวยสงเสริมพัฒนาสหกรณ โคนม และเกษตร

โคนมภาคเหนือตอนบนใหไดแหลงเรียนรู 

ศึกษาดูงานดานกิจกรรมโคนม เพ� อสรางความ

ย่ังยืนใหแกกลุมเกษตรกรโคนมน้ัน แตเน� องจาก

โครงการดังกลาวยังอยูระหวางศึกษาโครงการ

และอยูข้ึนตอนเสนองบประมาณในการกอสราง 

อ.ส.ค. จึงมีแนวคิดที่จะใชประโยชนในที่ดิน

โครงการดังกลาวบนพื้นที่จํานวน 150 ไร แบง

เปนแปลงหญารูซี่ 100 ไร และแปลงหญาแพง

โกลา 50 ไร เพ� อเปนแหลงอาหารสัตวที่มั่นคง

ใหเกษตรกรในพื้นจังหวัดลําปางและใกลเคียง

เพ� อใหเกิดประโยชนสูงสุด  เพ� อจําหน�ายใหกับ

เกษตรกรและสหกรณผู เลี้ยงโคนมในพื้นที่

จังหวัดลําปางและบริเวณจังหวัดใกลเคียง นํา

ไปผลิตเปนอาหารสัตวปอนอุตสาหกรรมโคนม

ในพื้นที่ภาคเหนือตอไป ซึ่งนอกจากเปนการ

สรางรายใหกับ อ.ส.ค. เพิ่มขึ้นแลวยังเปนการ

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชน (SME) อีกทางหน่ึงดวย 

โดยเฉพาะสหกรณ โคนมในเครือขาย อ.ส.ค.นั้น 

ปจจุบันในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวมีอยูดวยกัน 9 แหง 

โดยแนวทางดําเนินงาน อ.ส.ค. เตรียมขอความ

รวมมือไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว

ลําปาง กรมปศุสัตวในการขอสนับสนุนพันธุหญา

ดังกลาวใชสําหรับปลูกตอไป สําหรับความคืบหนา

การกอสรางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพาส

เจอร ไรสและศูนยเรียนรูกิจการโคนมแบบครบ

วงจร ภาคเหนือตอนบนดวยวา  หากดําเนินการ

สรางสําเร็จจะเปนการยกระดับอุตสาหกรรม

นมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร 

เน� องจากโรงงานดังกลาวจะชวยรองรับปริมาณ

นํ้านมดิบ และเพ่ิมศักยภาพการผลิตของเกษตรกร

โคนมในเขตภาคเหนือ ตลอดจนสงเสริมกลุม

สหกรณ โคนม และกลุมเกษตรกรโคนม ใหได

ใชประโยชนสูงสุดจากการจัดตั้งโรงงานแปรรูป

น้ํานมดิบ รวมทั้งศูนยการเรียนรูกิจการโคนม

ที่ ใหประโยชนแกเกษตรกรแบบครบวงจร 

ซึ่งประกอบไปดวยศูนย Feed Center แหลง

สนับสนุนอาหารโคนมในราคาตนทุนต่ํา ศูนย

เล้ียงโคนมทดแทน เพ� อแบงเบาภาระของเกษตรกร

ผูเล้ียงโคนมทดแทน มาเล้ียงยังศูนยแทน นอกจากน้ี

ยังมีเปาหมายเพ� อสรางใหคนรุนใหมสานตออาชีพ

เล้ียงโคนมของครอบครัว และ Smart Farm อีกดวย”

ตามที่ อ.ส.ค.มีแผนจัดตั้งโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑนมพาสเจอร ไรสและศูนยเรียนรู

กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน ท่ี

อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง เพ� อรองรับปริมาณ

น้ํานมดิบ ในโซนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ชวย

สงเสริมพัฒนาสหกรณ โคนม และเกษตรโคนม

อ.ส.ค. จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวหญาหวานเมล็ดพันธุพืช 
ในโครงการใชประโยชนในพื้นที่โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรูกิจการโคนม แบบครบวงจรภาคเหนือตอนบน  จ.ลําปาง  

มุงพลิกวิกฤติเปนโอกาส เตรียมใชประโยชนในที่ดินสําหรับกอสรางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมพาสเจอรไรส

สกูปพิเศษ

ภาคเหนือตอนบนใหไดแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน

ดานกิจกรรมโคนม  เพ� อสรางความยั่งยืนใหแก

กลุมเกษตรกรโคนมนั้น แตเน� องจากโครงการ

ดังกลาวยังอยูระหวางศึกษาโครงการและอยูขึ้น

ตอนเสนองบประมาณในการกอสราง อ.ส.ค. 

จึงมีแนวคิดที่จะใชประโยชนในที่ดินโครงการ

ดังกลาวบนพ้ืนท่ีจํานวน 150 ไร แบงเปนแปลงหญา

รูซี่ 100 ไร และแปลงหญาแพงโกลา 50 ไร 

เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์ที่มั่นคงให้เกษตรกร

ในพื้นจังหวัดลําปางและใกล้เคียงเพื่อให้เกิด

ประโยชนสูงสุด   เพ� อจําหน�ายใหกับเกษตรกร

และสหกรณผูเลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดลําปาง

และบริเวณจังหวัดใกลเคียง นําไปผลิตเปน

อาหารสัตวปอนอุตสาหกรรมโคนมในพื้นที่ภาค

เหนือตอไป  ซึ่งนอกจากเปนการสรางรายใหกับ 

อ.ส.ค. เพิ่มขึ้นแลวยังเปนการสนับสนุนวิสาหกิจ

ชุมชน (SME) อีกทางหนึ่งดวย โดยเฉพาะ

สหกรณ โคนมในเครือขาย อ.ส.ค.นั้น ปจจุบัน

ในพื้นที่บริเวณดังกลาวมีอยูดวยกัน 9 แหง โดย

แนวทางดําเนินงาน อ.ส.ค. เตรียมขอความรวม

มือไปยังศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวลําปาง 

กรมปศุสัตว ในการขอสนับสนุนพันธุหญาดัง

กลาวใชสําหรับปลูกตอไป  

สําหรับความคืบหนาการกอสรางโรงงาน

แปรรูปผลิตภัณฑนมพาสเจอร ไรสและศูนย

เรียนรูกิจการโคนมแบบครบวงจร ภาคเหนือ

ตอนบนดวยวา   หากดําเนินการสรางสําเร็จจะเปน

การยกระดับอุตสาหกรรมนมในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนแบบครบวงจร  เน� องจากโรงงานดังกลาว

จะชวยรองรับปริมาณนํ้านมดิบ และเพ่ิมศักยภาพ

การผลิตของเกษตรกรโคนมในเขตภาคเหนือ 

ตลอดจนสงเสริมกลุมสหกรณ โคนม และกลุม

เกษตรกรโคนม ใหได ใชประโยชนสูงสุดจาก

การจัดตั้งโรงงานแปรรูปน้ํานมดิบ รวมทั้งศูนย

การเรียนรูกิจการโคนมที่ ใหประโยชนแก

เกษตรกรแบบครบวงจร ซ่ึงประกอบไปดวยศูนย 

Feed Center แหลงสนับสนุนอาหารโคนมใน

ราคาตนทุนตํ่า ศูนยเล้ียงโคนมทดแทน เพ� อแบงเบา

ภาระของเกษตรกรผูเล้ียงโคนมทดแทน มาเล้ียง

ยังศูนยแทน นอกจากน้ียังมีเปาหมายเพ� อสรางให

คนรุนใหมสานตออาชีพเล้ียงโคนมของครอบครัว 

และ Smart Farm อีกดวย”

นายชวลิต ขาวปลอด หัวหนาสํานักงาน 

อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน   กลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

 ความเปนมาของโครงการ และการใชประโยชน

ในพื้นที่ โครงการจัดตั้ งศูนย เรียนรู

กิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือ

ตอนบนดวยวา  ตามมติที่ประชุมคณะ

อนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางและ

รูปแบบโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑนมและศูนยเรียนรูกิจการ

โคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบนฯ 

เม� อวันที่ 5 กุมภาพันธ  2564  มีขอ

เสนอแนะให ใชประโยชน ในพื้นที่ 

โดยในแนวทางการบริหารพื้นที่ชวงแรก

เปนการบุกเบิกพ้ืนท่ี เพ� อปลูกพืชอาหารสัตว 

เพ่ือจําหน่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดลําปาง และดําเนินการพัฒนาศูนยเรียน

รูกิจการโคนมแบบครบวงจรภาคเหนือตอนบนฯ 

ควบคูกันไปเพ� อเปนการสรางกิจกรรมในการเขาใช

ประโยชนในพื้นที่ โดยพื้นที่โครงการจัด

ต้ังศูนยเรียนรูกิจการโคนมแบบครบวงจรภาค

เหนือตอนบนในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง 

เนื้อที่ 75-3-35 ไร ซึ่งทําขอตกความรวมมือ 

(MOU)กับกรมพัฒนาที่ดิน และพื้นที่อ.ส.ค. เชา

กรมธนารักษเนื้อที่ 79 ไร โดยจายคาเชาที่ดิน

ราชพัสดุในอัตราคาเชาปละ 196,569.- บาท 

สัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา 3 ป นับตั้งแต

ป  2562 โดยพิจารณาแนวทางในการบริหาร

จัดการพื้นที่ในชวงแรกเปนการบุกเบิกพื้นที่เพ� อ

ปลูกหญาพืชอาหารสัตว เปนแหลงอาหารสัตว

ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปางและใกลเคียง

นอกจากน้ียังชวยลดความเสี่ยงในการ

เกิดไฟไหมในชวงหนาแลงและมีแนวคิดที่จะรับ

ซื้อเมล็ด/ทอนพันธุหญาจากชมรมผูผลิตเมล็ด

พันธุพืชอาหารสัตวแหงประเทศไทย และรับ

ซื้อปุยมูลโคจากชุมนุมสหกรณ โคนมภาคเหนือ

ตอนบน เพ� อเปนการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

(SME) ตามนโยบายยุทธศาสตรเกษตรและสหกรณ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560- 2580) ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ในยุทธศาสตรท่ี 1 การสราง

ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

เพ� อสนับสนุนสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร

และเช่ือมโยงเครือข่ายด้านผลผลิตทางการเกษตร 

และนโยบายจากสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจไดแจ งความเห็นเชิง

นโยบายตอการพัฒนารัฐวิสาหกิจของคณะ

กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในขอท่ี 4 รัฐวิสาหกิจ

ควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหมีการใชบริการ

หรือซื้อสินคาจากวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SME) ตามนโยบายรัฐบาล

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงใหญขาวอินทรียบานโพนแพง 

หมูที่ 15 ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย จ.สกลนคร 

กอตั้งขึ้นป 2562 มีสมาชิก 50 ราย พื้นที่ 

340 ไร และไดเขารวมโครงการระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญตามหลักเกณฑ

และเง� อนไขของกรมการขาว และกรมสงเสริม

การเกษตร ในปงบประมาณ 2562  ทางกลุม

ไดรับการสนับสนุนจากศูนยวิจัยขาวสกลนคร

ในดานองคความรูดานขาว และศูนยเมล็ด

พันธุขาวสกลนคร ในการผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพ 

ปจจุบันทางกลุมผลิตเมล็ดพันธุขาวขาวดอก

มะลิ 105 ชั้นพันธุขยายเพ� อจําหน�ายใหกับ

ศูนยเมล็ดพันธุขาวสกลนคร   

นางสาวจิตรวี ดีขะมาตย ประธาน

กลุมแปลงใหญขาวอินทรียบานโพนแพง 

กลาววา แปลงใหญขาวอินทรียบานโพนแพง 

มีการรวมกลุ่มกันเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุเพื่อใช้

เองและจําหน�ายในชุมชนใกลเคียง และตอยอด

ผลิตเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 ชั้น

พันธุขยาย เพ� อจําหน�ายแกศูนยเมล็ดพันธุ

ขาวสกลนคร และรวมมือกับศูนยวิจัยขาว

สกลนครในการดําเนินงานโครงการวิจัยดาน

ปรับปรุงพันธุขาว และจัดทําแปลงเปรียบเทียบ

ผลผลิตและการประเมินการยอมรับขาว

ศูนยวิจัยขาวสกลนคร สงเสริมเกษตรกรแปลงใหญ

ขาวอินทรียบานโพนแพง ผลิตเมล็ดพันธุขาวชั้นพันธุขยาย สรางรายไดในชุมชน

เหนียวไวตอชวงแสง ผลิตภัณฑของกลุม

ประกอบดวยเมล็ดพันธุขาวเจาขาวดอกมะลิ 

105 และขาวเหนียว กข22 และรางวัลที่ทาง

กลุมภาคภูมิใจไดแก รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดขาวหอมมะลิป 2562 ระดับ

จังหวัดสกลนคร ถือไดวาเปนความสําเร็จของ

กลุมในการยกระดับเปนผูผลิตมีเมล็ดพันธุ

ขาวและสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกของกลุมแปลงใหญขาวอินทรียบาน

โพนแพงใหมีความมั่นคงไดอีกดวย 

นายสุรเชษฐ ชามนตรี นักวิชาการ

เกษตรปฏิบัติการ ศูนยวิจัยขาวสกลนคร กลาววา 

กลุมแปลงใหญขาวอินทรียบานโพนแพง 

เปนกลุมชาติติพันธุ โส มีความเขมแข็งและสามัคคี

กันภายในชุมชน ศูนยวิจัยขาวสกลนครเล็งเห็น

ความเขมแข็งตรงนี้จึงเขามาสนับสนุนจัดทํา

ทําแปลงสาธิตพันธุขาวใหกับทางกลุม โดยเฉพาะ

พันธุ กข22 ซ่ึงเปนพันธุขาวผลผลิตสูง ตานทานโรค 

แลวก็คุณภาพดี ทางกลุมไดนําไปปลูกเปน

เมล็ดพันธุขาวจําหน�ายภายในชุมชน สราง

รายไดใหกับชุมชนและในครอบครัว นอกจากน้ี

ก็ยังประสานไปยังศูนยเมล็ดพันธุขาวเพ� อให

กลุมไปเปนลูกไร เน� องจากเห็นศักยภาพของ

ทางกลุมในผลิตเมล็ดพันธุขยายใหกับศูนย

เมล็ดพันธุขาวสกลนคร ซ่ึงก็เปนการบูรณาการ

งานภายในหน�วยงานกรมการขาว ที่มีทั้งงาน

วิจัย งานนโยบาย งานผลิตเมล็ดพันธุ ซึ่งทาง

กลุมสามารถผลิตไดตามมาตรฐานอีกดวย 

เห็นไดจากการที่กลุมสามารถสงประกวดขาว

หอมมะลิ ไดรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 

แสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันตั้งใจแลวก็ความมี

ฝมือในการทํานาของชาวนาเปนอยางยิ่ง

หางเซ็นทรัล จับมือ theAsianparent 

แพลตฟอรมชุมชนออนไลนและผลิตเน้ือหา

สําหรับคุณแมและเด็ก อันดับ 1 ในประเทศไทย 

จัดงาน “Central X theAsianparent Baby Fair 

2021” ยกขบวนสินคาเพ� อลูกรัก กวา 400 

แบรนด รวมกวา 30,000 รายการ ใหคุณ

พอคุณแมไดชอปฯ แบบจุใจ พรอมโปรโมช่ัน 

ลดสูงสุด 70 % และสิทธิพิเศษมากมาย

รวมกวา 2 ลานบาท พรอมย้ําความมั่นใจ 

คุมเขมมาตรการสุขอนามัยอยางเครงครัด 

ตั้งแตวันที่ 3 - 14 พฤศจิกายน ที่ BCC 

HALL ชั้น 5 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 

ลาดพราว

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปดใหบริการ

ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ 4 สายพันธุ สําหรับ

ผูประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 อายุ 

50 ปขึ้นไป ที่ยังไมเคยรับวัคซีนไขหวัดใหญ

ในป 2564 ขยายเวลาเขารับวัคซีน ถึงวันที่ 

30 ธันวาคม โดยไมเสียคาใชจาย ทั้งนี้การ

รับวัคซีนปองไขหวัดใหญ รวมกับ วัคซีน

โควิด–19 ใหปลอดภัย คือ ฉีดวัคซีนปองกัน

ไขหวัดใหญ เวนระยะหาง 2 สัปดาห กอน

หรือหลังการรับวัคซีนปองกันโควิด-19 เปด

ใหบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ ทุกวันตั้งแต

เวลา 09.00 – 14.00 น. สนใจสอบถามราย

ละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกลูกคาสัมพันธ  

โทร. 0-2223-1351 ตอ 3126

กลุม Unite Thailand ซึ่งเปนกลุม

ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนรุนใหมจาก

ทุกสาขาอาชีพ รวมกับ บริษัท โอซีบี 1992 

ขอเชิญประชาชน และผูที ่สนใจทุกทาน 

เขารวมบริจาคหนากากอนามัย ตานภัย

การแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 ไมจํากัด

จํานวน เพ� อนําไปสงมอบตอใหกับคณะแพทย 

พยาบาล บุคลากรทางดานการแพทย และ

เจาหนาท่ี โดยผูสนใจท่ีจะรวมบริจาค สามารถ

สงหนากากอนามัยมาไดที่ บริษัท โอซีบี 

1992 เลขที่ 21/202-203 ถนนสุขุมวิท 62 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพ 10260 

(ไมรับบริจาคเปนเงินสด) สอบถามราย

ละเอียดไดที่ โทร.0-2332-0166 ตั้งแตวัน

นี้เปนตนไป

บริษัท คิสออฟบิวตี้ ผูบุกเบิกตลาด

โลชั่นน้ําหอมแบรนดไทย เสนอผลิตภัณฑ

ใหมลาสุดตอบโจทยสาวกผูรักความหอม 

ดวย มาลิสสา คิส เพอรฟูม รีด ดิฟฟวเซอร 

(Malissa Kiss Perfume Reed Diffuser) 

กานไมหอมกระจายกลิ่นสําหรับปรับ

อากาศภายในบานใหหอมหวนชวนนึกถึง

ความทรงจําแหงความสุข แม ในวันที่

ตองเครียด กังวลกับการทํางาน โดยรังสรรค

กลิ่นหอมระดับพรีเมี่ยมภายใตคอนเซปต 

“Bring Back Memories” กับ 4 กลิ่น

หอมแหงความทรงจํา ไดแก WIND 

BREEZE หอมละมุน ชวนนึกถึงทริป

ธรรมชาติสุดสโลว ไลฟ WARM HUG 

หอมนุมนวล ชวนนึกถึงออมกอดแสน

อบอุน NIGHT LIFE หอมหวน ชวนคิดถึง

คํ่าคืนแหงความสนุก HOME SWEET HOME 

หอมผอนคลาย เหมือนไดพักใจในวันหยุด 

นอกจากนี้ยังมีความพิเศษของกานไม

หอมไฟเบอรคุณภาพสูง มีคุณสมบัติชวย

ดูดซับน้ําหอมไดดีและสามารถกระจาย

กลิ่นหอมไดอยางสม่ําเสมอทุกชวงเวลา 

สัมผัสความทรงจําแหงความสุขดวย

กานไมหอมกระจายกลิ่น หอมฟุงสุด

พรีเมี่ยมจาก มาลิสสา คิส เพอรฟูม 

รีด ดิฟฟวเซอร ในขนาด 100 มล. ราคา 

399 บาท ไดแลววันนี้ที ่ Malissa Kiss 

Official Store บน Shopee และ Lazada 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เฟซบุก 

: MalissaKiss

ชวนมิตรออกมาเติมพลังกันให

เต็มที่กับการใชชีวิตสนุก ๆ ที่สามยาน

มิตรทาวน ภายใตแคมเปญ “SAMYAN 

MITRTOWN UNLOCK“ ชวนมิตรออกมา

สนุกกับจุดเช็คอินใหมสุดต� นตากับแสงสี

ในอุโมงคเช� อมมิตรท่ีถูกยอมอุโมงคใหมี

สีสันสุดสดใส พรอมการใชเทคนิคภาพ 

Anaglyph (ภาพซอน 3 มิติ) ซอนลูกเลน

เปนลวดลายและขอความตามบรรยากาศ

และแสงสีที่เปลี่ยนไปตามแตละธีม สาย

ฮิปที่รักการถายภาพตองรีบมาปกหมุด

ดวน!  เริ่ม 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายนนี้ 

ที่อุโมงคเช� อมมิตร สามยานมิตรทาวน 

โชวแสงสีแบบเต็มรูปแบบใหมิตรไดทํา

คอนเทนทกันไดทุกวัน เวลา 11.00 - 

22.00น. และตั้งแตวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 

เปดใหบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น.

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ขาวดีท่ีคนรักเน้ือในเมืองไทยหามพลาด 

เมื่อเชฟชื่อดังร่วมกันนําเสนอเมนูเนื้อวัว

ออสเตรเลียแสนอรอยในสไตลของตนเอง 

เพื่อเฉลิมฉลองรสชาติความอร่อยแบบต้น

ตํารับและคุณภาพระดับสูงที่นักชิมทั่วโลก

ตางใหการยอมรับมาชานาน โดย MLA 

(Meat & Livestock Australia) องคกรซ่ึงกอต้ัง

โดยกลุมผูผลิต ไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

รวมถึงทําการตลาดเพ่ือสร้างความสําเร็จ

ระยะยาวแกอุตสาหกรรมเน้ือแดงออสเตรเลีย 

ไดจัดแคมเปญ “The Great Steak Escape” 

ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

และไดเวียนมาถึงประเทศไทยใน

ที่สุด ซึ่งกําหนดจัดตั้งแตวันที่ 25 

ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน การเปด

ประสบการณในการลิ้มรสชาติเนื้อ

ตํารับออสเตรเลียขนานแทครั้งนี้ 

นําโดย 7 เชฟชั้นนําจาก 7 ราน

อาหารช� อดังทั้งในกรุงเทพฯ และ

เขตปริมณฑล ซึ่งเชฟแตละทานจะนําเนื้อวัว

ออสเตรเลียมารังสรรคเปนสูตรอาหารที่

แตกต่างกันเพื่อนําเสนอคุณภาพของเนื้อ

ออสเตรเลียที่เปยมดวยความชุมฉ่ํา รสชาติ

เนื้อที่เขมขน และสัมผัสอันนุมละมุนอยางน�า

 จัด มเป      เอา จ ายเนอเ เวอร

ยกขบวน 7 เชฟสุดปง ปกหมุด 7 รานอาหารดัง เสิรฟเมนูเนื้อวัวออสเตรเลียเกรดพรีเมี่ยมสูเหลานักชิม

ประทับใจในทุกคําที่ลิ้มลอง เพ� อใหคอเนื้อใน

เมืองไทยสามารถสัมผัสกับรสชาติแบบฉบับ

ออสเตรเลียขนานแทไดอยางสะดวกสบาย

แบบไมตองบินไปไกลถึงเมืองตนตํารับ

“ในชวงเวลาท่ีเราไมสามารถเดินทาง

ไปตางประเทศได แคมเปญ The Great Steak 

Escape จะมอบประสบการณการเดินทาง

สูโลกแหงรสชาติช้ันเลิศของเน้ือวัวออสเตรเลีย 

แหลงผลิตวัวสุขภาพดีจากฟารมปศุสัตวที่

เลี้ยงแบบธรรมชาติบนทุงหญาอันกวางใหญ 

ทําใหเนื้อวัวที่ ไมเพียงแคมีความปลอดภัยตอ

การบริโภคเทานั้น หากยังเต็มเปยมทั้งคุณคา

ทางโภชนาการและรสชาติที่อรอยเขมขน 

เหมาะกับการปรุงเปนเมนูอาหารแสนอรอย

ทุกรูปแบบ รวมถึงอาหารไทยยอดนิยมอีก

มากมาย แมในวันนี้คุณไมสามารถเดินทาง

ไปตางประเทศได แตไมไดหมายความวาเรา

จะตองจํากัดประสบการณแหงรสชาติตาม

ไปดวย MLA จึงไดจัดแคมเปญ The Great 

Steak Escape เพ� อสงมอบประสบการณ

แหงรสชาติเน้ือออสเตรเลียขนานแทสูเมืองไทย 

ดวยผลิตภัณฑเนื้อวัวที่ผลิต

จ ากความ ใส ใ จของกลุ ม

เกษตรกรชาวออสเตรเลีย 

โดยรานอาหารและเชฟที่เขา

รวมแคมเปญจะรวมนําเสนอ

อาหารจานหลัก ซึ่งเมนูนั้น

จะสื่อถึงรสชาติอันโดดเด่น

ของเนื้อออสเตรเลียในแบบ

ฉบับของเชฟแตละคน นักชิมและคนรักเนื้อ

ตัวจริงจึงไม่ต้องแบกกระเป๋าเดินทางเพื่อ

ไปตะลุยชิมเมนูเนื้อในตางประเทศอีกแลว 

เพียงแคไปยังรานอาหารที่เขารวมแคมเปญ 

ก็จะไดลิ้มลองเมนูแสนอรอยที่ปรุงโดยเชฟ

ชั้นนําซึ่งใชเนื้อวัวนําเขาเปนวัตถุดิบหลัก 

และสัมผัสกับรสชาติตนตํารับออสเตรเลียน

ขนานแทไดอยางสะดวกสบาย” วาเลสกา 

ผูจัดการประจําภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต Meat & Livestock Australia กลาว

รานอาหาร 7 แหงที่เขารวมแคมเปญ 

The Great Steak Escape 

1.Smoked by Chef Pam รานอาหาร

บารบีคิวเนื้อรมควันแนวใหมสไตล เชฟแพม-

พิชญา อุทารธรรม แบรนดแอมบาสเดอร 

True Aussie Beef ประจําประเทศไทย,  

2.Market Café by Khao ในเครือ “ขาว”, 

3.Chef's Table by Chef Art โดยเซเลบริตี้

เชฟช� อดัง อารต-ศุภมงคล ศุภพิพัฒน, 4.Sexy 

Cow Prime Steak & Seafood มอบประสบการณ

ม้ืออาหารช้ันเลิศโดย เชฟเอก-อภิชิต ปวงขจร, 

5.Flat Marble Restaurant โดยเชฟอ้ัม-พีชญา 

สุขวิบูลย และหุนสวน, 6.MAD BEEF โดย

เชฟเชอ-พันธทิพย อรรถการวงศ , 7.Fat Lamb 

Restaurant โดยเชฟยาคุป-ธฤต ต้ังทรงศิริศักด์ิ 

สนใจดูรายละเอียดแคมเปญ “The Great 

Steak Escape” และเมนูอาหารของเชฟ

ทั้ง 7 ทานที่รวมกิจกรรมไดที่เว็บไซต  www.

thegreatsteakescape.com/th
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ญี่ปุ่นเลือกตั้งวัดคะแนนนิยมรบ.

ตอลิบันฉุนเล่นดนตรีงานแต่งยิงดับ3ศพ

รายงานเอเอฟพีและรอย

เตอร์เมื่อวันอาทิตย์ท่ี 31 ตุลาคม 

2564 กล่าวว่า การเลือกต้ังคร้ังน้ี

จะถือเป็นบททดสอบนายกรัฐมนตรี

คิชิดะ ซ่ึงประกาศให้เลือกต้ังใหม่

ทันทีหลังเข้ารับตำาแหน่งผู้นำาพรรค

เสรีประชาธิปไตย (แอลดีพี) เมื่อต้น

เดือนตุลาคม ภายหลังนายกฯ โย

ชิฮิเดะ ซูกะ ลาออกหลังทำาหน้าท่ี

ได้เพียงปีเดียว ส่วนหน่ึงเพราะ

ประชาชนไม่พอใจผลงานการรับมือ

วิกฤตโควิด-19 

โครงการฉีดวัคซีนของญ่ีปุ่น                                                   

ขับเคลื่อนได้ช้ากว่าประเทศเศรษฐ 

กิจก้าวหน้าชาติอ่ืนๆ ในช่วงแรก 

แต่ขณะน้ีมีประชากรญ่ีปุ่นมากกว่า 

70% ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และ

อัตราการติดเช้ือลดลงอย่างมาก 

แต่ชาวญ่ีปุ่นบางส่วนยังคงมีความ

กังวล 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในกรุงโต 

เกียวหลายคนบอกกับเอเอฟพีว่า 

การระบาดของโควิด-19 เป็นปัจจัย

สำาคัญในการตัดสินใจของพวกเขา 

เช่น ชิฮิโร ซาโตะ แม่ลูกอ่อนวัย 38 

ปีกล่าวว่า เศรษฐกิจแย่ลงเพราะ

การระบาดของไวรัสโคโรนา เธอ

จึงต้องเปรียบเทียบการตอบสนอง

ของพวกนักการเมือง แต่ก็มีผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังบางคนเช่น ฮิโรยาซู โอนิ

ชิ วัย 79 ปี ท่ีบอกว่าเขากังวลภัย

คุกคามทางทหารจากจีนมากกว่า

นายกฯ คิชิดะ ซ่ึงเป็นนัก 

การเมืองสายกลางวัย 64 ปี ให้

คำาม่ันว่าเขาจะออกมาตรการกระ 

ตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่มูลค่าหลาย

สิบล้านล้านเยน เพื่อบรรเทาผล 

กระทบจากโรคระบาดต่อเศรษฐกิจ

ญ่ีปุ่นซ่ึงมีขนาดใหญ่อันดับ 3 ของ

โลก

เขายังบอกคร่าวๆ ถึงแผน

ต่อสู้ความเหลื่อมล้ำาที่เพิ่มมากขึ้น

จากนโยบายเป็นมิตรต่อธุรกิจใน

รัฐบาลของซูกะและของชินโซ อา

เบะ โดยบอกว่าเขาจะกระจาย

ความมั่งคั่งอย่างยุติธรรมมากขึ้น

ภายใต้นโยบายทุนนิยมใหม่ ซึ่ง

ถึงขณะน้ียังไม่มีรายละเอียดที่ชัด 

เจน

นอกจากการ รับ มือ โรค

ระบาดและการกระตุ้นเศรษฐกิจ

แล้ว คิชิดะและพรรคของเขายัง

ประกาศจะเพ่ิมการใช้จ่ายด้าน

กลาโหมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามจาก

จีนและเกาหลีเหนือ

คิชิดะเข้ารับตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีด้วยคะแนนสนับสนุนแค่

ประมาณร้อยละ 50 ถือว่าต่ำาท่ีสุด

ในรอบ 20 ปีสำาหรับรัฐบาลชุด

ใหม่ของญ่ีปุ่น เลือกต้ังคร้ังน้ีเขา

ประกาศเป้าหมายไว้เพียงการรักษา

ท่ีน่ังข้างมากในสภา 465 ท่ีน่ังให้ได้ 

ท่ีอย่างน้อย 233 ท่ีน่ัง จากปัจจุบันท่ี

พรรคของเขาและพรรคร่วมรัฐบาล 

โคเมโตะ มี ส.ส.รวมกัน 305 ท่ีน่ัง 

โดยแอลดีพีมี ส.ส. 276 ท่ีน่ัง

นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์

ทางการเมืองกำาลังให้ความสนใจ

ประเด็นท่ีว่า แอลดีพี ซ่ึงครอง

อำานาจบริหารอย่างต่อเน่ืองเกือบ

ตลอดนับแต่ก่อต้ังพรรคเมื่อปี 2498 

จะรักษาท่ีน่ัง ส.ส.เกินคร่ึงสภาของ

พรรคไว้ได้หรือไม่ หากไม่ได้ก็จะ

บ่ันทอดฐานอำานาจในพรรคของเขา

และจุดยืนของพรรคในการต่อรอง

กับพรรคโคเมโตะ

เลือกต้ังคราวน้ี พรรคฝ่าย

ค้าน 5 พรรคยังผนึกกำาลังรวมกัน

เป็นพรรคเดียวเพ่ือต่อสู้กับพรรค

รัฐบาลผสมในเขตเลือกต้ังต่างๆ ซ่ึง

นักวิเคราะห์กล่าวว่าทำาให้หลายพ้ืน 

ท่ีมีการต่อสู้ท่ีสูสี 

จำานวนผู้ออกมาใช้สิทธิก็

เป็นตัวแปรสำาคัญ เพราะหากมีผู้

ใช้สิทธิมากก็มีแนวโน้มท่ีฝ่ายค้าน

จะได้ประโยชน์ ถึงเวลา 14.00 น. 

มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 21.5% จากผู้มีสิทธิ

เลือกต้ัง 106 ล้านคน น้อยกว่าเลือก                                            

ต้ังคร้ังก่อนเล็กน้อย โดยคร้ังท่ีแล้ว

มีชาวญ่ีปุ่นออกมาใช้สิทธิ 53%.

คาบูล • กลุ่มมือปืนที่อ้างว่าเป็น

ตอลิบันบุกงานแต่งงานในจังหวัด

นันการ์ฮาร์ทางตะวันออกของ

อัฟกานิสถาน เพื่อขัดขวางการ

เล่นดนตรีและกราดยิงในงาน มี

ผู้เสียชีวิต 3 ราย และบาดเจ็บ

หลายราย

เอเอฟพีรายงานว่า ซาบิฮุล

ลาห์ มูจาฮิด โฆษกรัฐบาลตอลิ

บันของอัฟกานิสถานแถลงเม่ือวัน

เสาร์ท่ี 30 ตุลาคมว่า เม่ือคืนวัน

ศุกร์ท่ีผ่านมา ในงานแต่งงานท่ีหมู่

บ้านแชมส์ปูร์มาร์กอนดี จังหวัด

นันการ์ฮาร์ มีชายสามคนท่ีอ้างว่า

พวกตนเป็นตอลิบัน เข้ามาในพิธี

แต่งงานท่ีกำาลังดำาเนินอยู่ ทำาให้

ดนตรีหยุดเล่นและพวกเขากราดยิง

ในงานแต่งงาน ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 

3 ราย และได้รับบาดเจ็บหลายคน 

ตอลิบันจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 2 คน

และกำาลังตามจับอีกหน่ึงรายท่ีอยู่

ระหว่างหลบหนี ผู้กระทำาความผิด 

กราดยิงในงานแต่งงานอ้างว่าลงมือ

ในนามการเคล่ือนไหวของอิสลาม

เพื่อก่อเหตุจากความอาฆาตส่วนตัว 

ซ่ึงจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย

ชารีอะห์ 

กาซี มุลลาห์ อเดล โฆษก

รัฐบาลตอลิบันในจังหวัดนันการ์

ฮาร์ ยืนยันว่าเกิดเหตุกราดยิงใน                                             

งานแต่งงาน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียด

เพิ่มเติม 

ด้านญาติของเหย่ือท่ีถูกยิง

ในงานแต่งงานเผยว่า นักรบตอลิ

บันกราดยิงขณะท่ีดนตรีกำาลังเล่น

อยู่ ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์คนหน่ึงเผย

กับผู้ส่ือข่าวว่า หนุ่มคนหน่ึงกำาลัง

เล่นดนตรีอยู่อีกห้องท่ีไม่ใช่ห้องจัด

งานแต่งงาน จากน้ันนักรบตอลิบัน

บุกเข้ามาและยิงพวกเขา มีผู้ได้รับ

บาดเจ็บอาการสาหัส 2 ราย

ช่ ว งที่ ต อลิ บั นปกครอง

อัฟกานิสถานก่อนหน้านี้  มีคำา

สั่งห้ามชาวอัฟกันเล่นดนตรี แต่

รัฐบาลใหม่ของตอลิบันยังไม่ได้

ออกกฎหมายห้ามเล่นดนตรี ขณะ

ที่ผู้นำาตอลิบันยังไม่อนุญาตให้ ใช้

ดนตรีเพื่อความบันเทิง โดยระบุ

ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอิสลาม 

บีบีซีรายงานอ้างเจ้าหน้าที่

อัฟกานิสถานว่า เหตุยิงในงาน

แต่งงานที่เป็นการแต่งงานพร้อม

กัน 4 คู่ที่เขตโซร์ครอดในจังหวัด

นันการ์ฮาร์เมื่อวันศุกร์ มีผู้ เสีย

ชีวิตอย่างน้อย 2 ราย และบาด

เจ็บ 10 คน ก่อนจัดงาน พวก

เขาขออนุญาตกับผู้นำาตอลิบันท้อง

ถิ่นว่าจะมีการเปิดดนตรีระหว่าง

พิธีแต่งงานในบริเวณพิธีจัดงานที่

มีเฉพาะผู้หญิง แต่ในช่วงดึกคืน

แต่งงาน มีกลุ่มมือปืนบุกเข้ามา 

พยายามทุบทำาลายตู้ลำาโพง แขก

ในงานเข้ามาขัดขวาง จากน้ัน

มือปืนจึงเปิดฉากยิง.

สหรัฐให้เด็กต่ำากว่า 18 ปีเข้า ปท.ไม่ต้องกักตัว

วอชิงตัน • ยูเอสเอทูเดย์รายงานว่า ศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรคของสหรัฐ (ซีดีซี) ระบุเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐว่า เด็ก

อายุต่ำากว่า 18 ปีที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 เดินทางเข้าสหรัฐ

โดยไม่จำาเป็นต้องกักตัว ตามกฎการเดินทางทางอากาศใหม่ที่จะ

บังคับใช้ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งกฎการเดินทางใหม่นี้ระบุว่า

นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีจะเดินทางมาสหรัฐจะต้องเป็นผู้

ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว ยกเว้นไม่ต้องแสดงเอกสารว่าฉีดวัคซีน

แล้วสำาหรับเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี และประชาชนที่มีปฏิกิริยา

เป็นลบต่อวัคซีนโควิด-19 สำาหรับเอกสารฉบับแก้ไขของกฎการ

เดินทางใหม่ของสหรัฐที่ลงนามโดยโรเชลล์ วาเลนสกี ผอ.ซีดีซี

ระบุว่า ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองสหรัฐที่อายุต่ำากว่า 18 ปี และไม่ใช่ผู้มี

ความประสงค์จะมาเป็นผู้ลี้ภัยในสหรัฐ เมื่อเดินทางเข้าสหรัฐ ยัง

มีความจำาเป็นต้องลงนามในเอกสารยินยอมให้ตรวจไวรัสโคโรนา

หลังเดินทางถึงสหรัฐ 3-5 วัน แต่ไม่จำาเป็นต้องกักตัว 7 วัน

หลังเดินทางถึงสหรัฐ คำาสั่งดังกล่าวระบุว่า เนื่องจากความยาก

ลำาบากที่อาจจะเกิดขึ้นในการกักตัวของเด็กอายุต่ำากว่า 18 ปี โดย

เฉพาะกับผู้เดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองท่ีฉีดวัคซีน

แล้ว ซึ่งไม่ต้องกักตัว ซีดีซีจึงตัดสินใจให้เด็กอายุต่ำากว่า 18 ปีไม่

ต้องกักตัว และนักเดินทางต่างชาติที่อายุต่ำากว่า 18 ปี ไม่ต้อง

ลงนามตกลงที่จะรับวัคซีนเมื่อมาถึงสหรัฐ เนื่องจากสถานการณ์

ที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ของวัคซีนสำาหรับเด็ก แต่จะต้องกักตัว

เมื่ออยู่ในสหรัฐแล้วมีอาการป่วยจากติดเชื้อโควิด-19 หรือมีผล

ตรวจเป็นบวก เอกสารของซีดีซีที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา 

ระบุว่าชาวต่างชาติทุกคนท่ีจะเดินทางเข้าสหรัฐ ซึ่งเป็นผู้ได้รับ

การยกเว้นไม่ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงสหรัฐต้อง

กักตัว 7 วัน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับหรือบทลงโทษอื่น ทำาให้พ่อแม่ที่มี

แผนจะพาลูกมาเที่ยวในสหรัฐแสดงความกังวลทางโซเชียลมีเดีย

ว่า ลูกของพวกเขาที่ยังเด็กเกินไปที่จะฉีดวัคซีนจะต้องกักตัวเมื่อ

เข้าสหรัฐหรือไม่

ชาวบ้านปาปัวหลบภัยหลังฝ่ายกบฏปะทะทหาร

ติมิกา •  ผู้นำาศาสนจักรคาทอลิกในเมืองติมิกา จังหวัดปาปัว

ทางตะวันออกสุดของอินโดนีเซีย เรียกร้องให้ฝ่ายกบฏและฝ่าย

รัฐบาลหยุดยิง หลังชาวบ้านราว 2,000 คนต้องหนีมาหลบภัย

ในอาคารของโบสถ์ เนื่องจากในสัปดาห์นี้ เกิดเหตุยิงปะทะกัน

ระหว่างกองกำาลังฝ่ายกบฏที่ต้องการเอกราชกับทหารอินโดนีเซีย

ที่เขตอินตันจายาในจังหวัดปาปัว ทำาให้เด็กชายวัย 2 ขวบเสีย

ชีวิต และเด็กวัย 6 ขวบหนึ่งรายถูกยิงบาดเจ็บส่งเข้ารักษา

ตัวในโรงพยาบาล เจ้าหน้าท่ีอินโดนีเซียเผยว่ากองกำาลังฝ่าย

กบฏพยายามเข้ายึดสนามบินท้องถิ่น ตำารวจอินโดนีเซียโทษว่า

เด็กที่ โดนยิงเสียชีวิตและบาดเจ็บมาจากกระสุนของฝ่ายกบฏ 

บาทหลวงโดมินิกัส โฮโอ แห่งสังฆมณฑลติมิกาเรียกร้องเมื่อวัน

อาทิตย์ว่า ขอให้ทุกฝ่ายที่สู้รบกันหยุดยิงโดยทันที และเริ่มต้น

สานเสวนาเพื่อสร้างสันติภาพในที่สุด ไฟซาล รามาดานี โฆษก

ตำารวจจังหวัดปาปัวบอกว่า ทราบเรื่องที่เด็กถูกยิงเสียชีวิตและ

ชาวบ้านหนีการสู้รบ ขณะนี้ทหารควบคุมความปลอดภัยสถานที่

สาธารณะที่สำาคัญในจังหวัดและสถานการณ์ดีขึ้นมาก.

โตเกียว • ชาวญี่ปุ่นใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันอาทิตย์ เพื่อ

ตัดสินว่าจะสนับสนุนพรรคอนุรักษนิยมของนายกฯ ฟูมิโอะ คิชิดะ ให้

ครองเสียงส่วนใหญ่ในสภาต่อไป หรือทำาให้รัฐบาลของเขาอ่อนแอลงซึ่ง

จะนำาไปสู่ความไม่แน่นอนทางการเมือง

จี-20 • ผู้นำ�ช�ติท่ีร่วมประชุมจี-20 ซัมมิตวันท่ี 2 ถ่�ยภ�พร่วมกันหน้�น้ำ�พุเตรวีในกรุงโรมเมื่อวันท่ี 31 ตุล�คม จ�กซ้�ย น�ยกฯ นเรนทร�                                                                   

โมดี ของอินเดีย, น�ยกฯ สกอต มอริสัน ของออสเตรเลีย, น�ยกฯ อังเกล� แมร์เคิล ของเยอรมนี, น�ยกฯ ม�ริโอ ดร�กี ของอิต�ลี, 

ประธ�น�ธิบดีเอมม�นูเอล  ม�ครง ของฝรั่งเศส และน�ยกฯ บอริส จอห์นสัน ของอังกฤษ. 

โพลชูพิธา

ซึ่งเป็นประชาชนคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในการ                                                             

เมืองในระบอบประชาธิปไตย น.ส.แพทอง                                                             

ธารเสนอตัวเข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษาของ                                                           

คณะกรรมการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรค

เพื่อไทย มีเจตนาอยากช่วยเหลือ เป็นส่วน

หนึ่งของการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

เป็นการทำางานให้กับพรรคเพื่อไทยเพื่อนำา

เสนอนโยบายที่ดีๆ ให้กับคนรุ่นใหม่ นายไช

ยันต์เคยฉีกบัตรเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2549 นายไชยันต์เป็นอาจารย์สอนวิชา

รัฐศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กลับมีพฤติกรรม

ในการฉีกบัตรเลือกตั้ง ที่สุดท้ายก็นำาไปสู่การ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 พฤติกรรม

ของนายไชยันต์ที่ไปฉีกบัตรเลือกตั้ง และเป็น

อาจารย์สอนคณะรัฐศาสตร์ เหมาะสมหรือไม่ 

เป็นตัวอย่างที่ ไม่ดี การที่อาจารย์ ไปวิพากษ์

วิจารณ์คนอื่นเหมาะสมหรือไม่ ขอให้หยุด

ออกมาโจมตี น.ส.แพทองธารได้แล้ว

นายยุทธพงศ์กล่าวต่อไปว่า สำาหรับ

สถานการณ์การเมืองตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.หลัง

มีการเปิดสมัยประชุมสภา นายชวน หลีกภัย 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร นัดประชุมสภา

วันที่ 3-5 พ.ย. โดยประธานสภาฯ มีดำาริสมัย

ประชุมนี้จะพยายามให้มีการออกกฎหมาย

ให้ได้มากที่สุด ขณะที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย นัดประชุม ส.ส.ของ

พรรคเพื่อไทย วันที่ 2 พ.ย. เวลา 15.00 น. 

เนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีความเป็นห่วงเรื่อง

องค์ประชุมสภาจะครบหรือไม่ จึงต้องหารือ

กันว่า ส.ส.พรรคเพื่อไทยต้องเข้าประชุมให้

มากที่สุดเพื่อให้องค์ประชุมครบ

“สมัยประชุมน้ีอันตรายมาก ในพรรค

พลังประชารัฐท่ีเป็นพรรคแกนนำารัฐบาล มี

ความขัดแย้งกัน ส.ส.กลุ่ม ร.อ.ธรรมนัส พรหม

เผ่า กับรัฐบาล แสดงให้เห็นว่าเสถียรภาพ

รัฐบาลอาจจะไม่ม่ันคง แม้จะยังไม่มีกฎหมาย

การเงินเข้าสภาในช่วงน้ีก็ตาม แต่กฎหมาย

ต่างๆ ก็ต้องใช้องค์ประชุมของ ส.ส. อาจจะเป็น

เหตุให้สภาล่มเพราะองค์ประชุมไม่ครบเกิด

ข้ึนในสมัยประชุมน้ีได้ ขณะเดียวกันในสมัย

ประชุมน้ียังมีกฎหมายสำาคัญเข้าสู่การพิจารณา

ด้วย โดยเฉพาะ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าการเลือกต้ัง ส.ส.และ พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ดังน้ันต้อง

จับตาดู เพราะสมัยประชุมน้ีมีความสำาคัญ

มาก โดยเฉพาะเรื่องขององค์ประชุม เมื่อสมัย

ประชุมท่ีแล้วก่อนปิดสมัยประชุมสภาก็ล่ม” 

ส.ส.เพื่อไทยกล่าว 

ขณะท่ีท่าทีจากฝ่ายพรรคพลังประชา

รัฐ (พปชร.) แจ้งว่า ขณะนี้แกนนำาพรรคอยู่

ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการ

บริหารงานภายในของพรรคให้มีประสิทธิ 

ภาพ เพื่อเดินหน้าทางการเมืองและเตรียม

ความพร้อมการเลือกตั้งในอนาคต ตามที่

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค   

พปชร. ได้นำาเสนอพิมพ์เขียวโครงสร้างพรรค

ใหม่ต่อที่ประชุมกรรมการบริหาร (กก.บห.) 

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.ที่ผ่านมา

โดยรูปแบบโครงสร้างใหม่ของพรรค 

พปชร. จะใช้ โมเดลแบ่งโซนทั่วประเทศออก

เป็น 10 ภาค มีหัวหน้าภาค ซึ่งผ่านการเลือก

กันเองของ ส.ส.มารับผิดชอบแต่ละพื้นที่ 

เนื่องจากมองว่าหากให้คนระดับรัฐมนตรีหรือ

ผู้ที่มีศักยภาพ มีฐานเสียงในพื้นที่นั้นๆ รับผิด

ชอบ จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค ลด

การบริหารงานแบบรวมศูนย์ กระจายอำานาจ

ให้แกนนำาทุกกลุ่มมีบทบาทขับเคลื่อนพรรค 

ไม่ก้าวก่ายข้ามโซนกันไปกันมา นอกจากนั้น 

การท่ีให้ทุกกลุ่มมีบทบาทในแต่ละภาค จะ

เป็นตัวกระตุ้นให้หัวหน้าภาคแต่ละคนต้อง

แข่งกันสร้างผลงานในการเลือกต้ังให้ออก

มาดีที่สุด โดยหลังจากนี้พรรค พปชร.อาจ                        

มีการเพิ่มสัดส่วนรองหัวหน้าพรรคมาดูแล

ท้ัง 10 โซนท่ัวประเทศ จากเดิมที่มีอยู่เพียง 

4 คนเท่านั้น

“หากปรับโครงสร้างสำาเร็จ จะเป็น

เหตุผลสำาคัญให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหมร่วม

งานการเมืองกับ พปชร.ต่อไป ไม่ตัดสินใจไป

ต้ังพรรคใหม่ เนื่องจากแกนนำาพรรครวมถึง

บรรดารัฐมนตรีในซีกที่สนับสนุนนายกฯ จะ

มีบทบาทดูแลพื้นที่และ ส.ส. ขณะที่ในส่วน

ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ 

ในฐานะหัวหน้าพรรค จะยังคงได้ ร.อ.ธรรม                                                                  

นัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค อยู่ในตำา 

แหน่งตามเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 

เพียงแต่บทบาทจากนี้จะชัดเจนมากขึ้น ไม่

ต้องรับผิดชอบภารกิจครอบจักรวาลเหมือน

ที่ผ่านมา”

ขณะท่ีนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

และรองเลขาธิการพรรค พปชร. กล่าวถึงการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพรรค พปชร.โดยมีข่าว

เพิ่มรองหัวหน้าพรรคจาก 4 เป็น 5 คนว่า 

ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ยังคงเหมือน

เดิม และยังไม่เคยเห็นหรือได้ยินการพูดถึง

เรื่องดังกล่าว ส่วนเรื่องการพิจารณาตำาแหน่ง

หัวหน้าภาคท้ัง 10 ภาคใหม่อีกครั้งนั้น การ

ให้แต่ละภาคจัดการเลือกหัวหน้าภาคกันเอง 

เพื่อความปรองดอง ภาคของตนได้นัดประชุม

กันในวันอังคารที่ 2 ต.ค.นี้ ส่วนจะเสนอใคร

เป็นหัวหน้าภาคนั้น จะไปคุยกันในที่ประชุม

เมื่อถามว่าการให้แต่ละภาคจัดการ

เลือกหัวหน้าภาคเอง ไม่ใช่การลดบทบาท 

ร.อ.ธรรมนัสใช่หรือไม่ นายไผ่กล่าวว่า หัว 

หน้าภาคมีอยู่แล้ว ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียง

แต่เปลี่ยนคน ซึ่งอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้ ถาม

ต่อว่าเสียงโหวตในสภารอบนี้จะไม่มีความขัด

แย้งกับ พล.อ.ประยุทธ์ใช่หรือไม่ นายไผ่กล่าว

ว่า ไม่มีแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ กฎหมายกี่

ฉบับก็ผ่านหมด

เช่นเดียวกับนายไพบูลย์ นิติตะวัน 

รองหัวหน้าพรรคและ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ถึงข้อห่วง

กังวลเกี่ยวกับเสียงโหวตในสภาว่า สำาหรับ

พรรค พปชร. มีระเบียบที่ชัดเจนมั่นใจ 100 

เปอร์เซ็นต์ว่าจะสามารถคุมเสียงได้ โดย

เฉพาะนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐ

บาล จะสามารถทำาหน้าที่ควบคุมเสียงได้ 

ส่วนพรรคร่วมรัฐบาลก็ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดี ยิ่งช่วงนี้มีข้อวิตกกังวลเกิดขึ้น ก็คง

มีการพูดคุยกันบ่อยขึ้น ยืนยันว่าเราจะดูแล

เรื่องเสียงในสภาให้ผ่านกฎหมายไปได้อย่าง

เรียบร้อย ไม่แค่เฉพาะช่วงนี้ 

นายไพบูลย์ยังกล่าวกรณีพรรคเพื่อ

ไทยเปิดตัว น.ส.แพทองธารเข้ามาร่วมทำางาน

กับพรรคว่า ฝ่ายค้านเขาอยากเห็นการเลือก

ตั้งโดยเร็วอยู่แล้ว การเปิดตัวโดยนำา น.ส.แพ

ทองธารมาร่วมงานกับพรรคนั้นก็เป็นเรื่อง

ปกติ และเขาเปลี่ยนหัวหน้าพรรคด้วย เข้าใจ

ว่าอาจจะรีแบรนด์ ส่วนการรีแบรนด์ครั้งนี้จะ

ดีหรือไม่ดีอย่างไร ค่อยไปตัดสินกันตอนเลือก

ตั้งครั้งหน้าจะดีกว่า แต่สำาหรับพลังประชารัฐ 

มองแล้วว่าไม่น่าเป็นห่วงอะไร

ผลโพลเชื่อ พท.ชนะเลือกตั้ง 

วันเดียวกันนี้ ศูนย์สำารวจความคิด                                                              

เห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 

ศาสตร์  (นิด้ า )  เปิดเผยผลสำารวจของ

ประชาชน เรื่อง “ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้น

ท่ีบ่อย…จริงใจหรือไก่กา?” ทำาการสำารวจ

ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 จาก

ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุก

ภูมิภาค  จำานวน 1,316 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยว

กับการที่มีข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรค

ลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ เป็นความจริงใจ

เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นเพราะ

กระแสการยุบสภากันแน่ 

จากการสำารวจเมื่อถามถึงความคิด

เห็นของประชาชนต่อข่าวนักการเมืองเกือบ

ทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ พบว่า 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.89 ระบุว่าไปเพื่อดูแล

ช่วยเหลือประชาชนและหาเสียงไปด้วย รอง

ลงมา ร้อยละ 19.38 ระบุว่าไปเพราะกระแส

การยุบสภามากกว่า, ร้อยละ 11.17 ระบุว่าไป

เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนจริงๆ 

สำาหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อ

การลงพื้นที่ของ ส.ส.ระบบแบ่งเขตเพื่อดูแล

ช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง พบว่า 

ส่วนใหญ่ร้อยละ 38.83 ระบุว่าไม่เคยลงพื้น

ที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนเลย รองลงมา 

ร้อยละ 36.93 ระบุว่าลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วย

เหลือประชาชนไม่ค่อยบ่อย, ร้อยละ 16.41 

ระบุว่าลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน

ค่อนข้างบ่อย 

วันเดียวกัน สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ได้เผยแพร่ผลสำารวจความคิด

เห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ความ

เคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในสายตาประ 

ชาชน” จำานวนทั้งสิ้น 1,186 คน (สำารวจทาง

ออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 

สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามว่าความเคลื่อนไหวของพรรค 

การเมืองต่างๆ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่า

เป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้าง พบว่าส่วน

ใหญ่ตอบว่าความแตกแยกในพรรคการเมือง 

60.09%, อันดับ 2 สร้างกระแสให้กับตนเอง

และพรรค 50.06%, อันดับ 3 เป็นเกม

การเมือง 49.26%, อันดับ 4 น่าจะมีการเลือก

ตั้ง 49.14%

ส่วนคำาถามที่ว่าประชาชนคิดว่าจะมี

การเลือกตั้ง ส.ส.ในต้นปี 2565 หรือไม่ พบ

ว่า น่าจะมีการเลือกตั้ง 57.86%, ไม่น่าจะมี

การเลือกตั้ง 28.36% และไม่แน่ใจ 13.78%

ผลสำารวจเผยอีกว่า สำาหรับคำาถามว่า

ประชาชนคิดอย่างไรกรณีหากมีการเลือกตั้ง

ใหม่ อันดับ 1 จะได้เปลี่ยนรัฐบาล 58.31%, 

อันดับ 2 เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้ามา

แก้ไขปัญหา 56.26%, อันดับ 3 ได้เปลี่ยน

นายกรัฐมนตรี 50.80%, อันดับ 4 เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 43.17%

ที่น่าสนใจเมื่อถามว่า ถ้ามีการเลือกตั้ง

ใหม่ ประชาชนคิดว่าพรรคใดจะได้รับเลือก

ตั้งมากที่สุด พบว่าอันดับ 1 เพื่อไทย 32.94%, 

อันดับ 2 ก้าวไกล 25.21%, อันดับ 3 พลัง

ประชารัฐ 24.61%, อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ 

6.18%, อันดับ 5 ภูมิใจไทย 4.28% 

ส่วนคำาถามที่ว่า ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ 

ประชาชนอยากได้ ใครเป็นนายกรัฐมนตรี  

อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 28.67%, 

อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 21.27%, 

อันดับ 3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 

19.35%, อันดับ 4 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

8.84%, อันดับ 5 คุณหญิงพจมาน ณ ป้อม

เพชร 6.09%

และปิดท้ายเมื่อถามถึงว่า โดยภาพรวม 

ประชาชนคิดว่าถึงเวลาเลือกตั้งใหม่แล้วหรือ

ยัง พบว่าถึงเวลาแล้ว 70.29%, ยังไม่ถึงเวลา 

22.79% และไม่แน่ใจ 6.92%.

ฉีดวัคซีน

มาจากต่างประเทศ 13 ราย ทำาให้มียอดผู้

ติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 

1,912,024 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,253 

ราย ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 

จำานวน 1,792,128 ราย อยู่ระหว่างรักษา 

100,691 ราย อาการหนัก 2,225 ราย ใส่

ท่อช่วยหายใจ 500 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 47 

ราย เป็นชาย 26 ราย หญิง 21 ราย เป็นผู้

เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 40 ราย มีโรค

เรื้อรัง 7 ราย พบผู้เสียชีวิตมากสุดอยู่ใน 

จ.สมุทรปราการ 6 ราย ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิต

สะสมตั้งแต่ปี 2563 จำานวน 19,205 ราย 

ส่วนยอดผู้ ได้รับวัคซีนของประเทศ 

ไทยเมื่อวันที่ 30 ต.ค. มีการฉีดวัคซีนเพิ่ม

เติม 695,127 โดส รวมยอดฉีดวัคซีนสะสม

ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ทั้งสิ้น 75,389,558 โดส 

ขณะที่สถานการณ์ โลก มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 

247,130,550 ราย เสียชีวิตสะสม 5,010,463 

ราย   

สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

วันที่ 31 ต.ค. ได้แก่ กทม. 630 ราย,  สงขลา 

583 ราย, นครศรีธรรมราช 574 ราย, ปัตตานี 

558 ราย, เชียงใหม่ 394 ราย, ยะลา 379 

ราย, ชลบุรี 344 ราย, สมุทรปราการ 296 

ราย, นราธิวาส 289  ราย, ระยอง 286 ราย 

วันเดียวกัน สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยัง

เป็นที่กังวล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 378 

ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 373 ราย อีก 

5 รายเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด ทำาให้ยอด

ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่เดือน ก.ค.2564 จนถึง

ปัจจุบันอยู่ที่ 12,582 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ใน

โรงพยาบาลทุกประเภท  4,152 ราย 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดดัง

กล่าว มีประชาชนจำานวนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์

การทำางานของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ 

เชียงใหม่ ที่เพิ่งย้ายจาก จ.เชียงราย ทำาให้

ล่าสุด นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ลงนามย้ายนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ 

รองผู้ว่าฯ เชียงราย ให้ดำารงตำาแหน่งรองผู้

ว่าฯ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 3  พ.ย.เป็นต้นไป

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำานัก 

งานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา เปิดเผย 

สถานการณ์ โควิดใน จ.สงขลา วันที่ 31 ต.ค. 

ว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 583 คน อันดับ 2 ของ

ประเทศ และอันดับ 1 ของภาคใต้ ไม่พบผู้

เสียชีวิต ยอดติดเชื้อสะสม 48,369 คน เสีย

ชีวิตตั้งแต่ 1 เม.ย. 181 คน รักษาตัวในโรง

พยาบาลกว่า 5,650  คน 

มีรายงานว่า การตรวจคัดกรองพบ

ติดเชื้อรายใหม่ยังอยู่ ในกลุ่มเดิมมากที่สุด 

คือกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อวนเวียนในพื้นที่ 8 

อำาเภอ มี อ.จะนะ หาดใหญ่ เมือง สิงหนคร 

สะบ้าย้อย รัตภูมิ  สะเดา และเทพา รองลง

มาจากคลินิกคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทาง

เดินหายใจเฉียบพลัน กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใน

ตลาด โรงงาน ร้านค้า บริษัทและในชุมชน 

กลุ่มผู้ติดเชื้อจากหน่วยงาน กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติด

เชื้อยืนยันจากต่างจังหวัด 

รายงานจากชมรมแพทย์ชนบทแจ้ง

ว่า กลุ่มต้องสงสัยติดเชื้อจากการตรวจด้วย

ชุด ATK ซึ่งกำาลังมีปัญหาจาก ATK ที่ไม่ได้

มาตรฐานคือมีคุณภาพต่ำาของภาครัฐ ทำาให้

ผลการตรวจไม่แม่นยำา สร้างความสับสนเกิด

ขึ้นอยู่จำานวนมาก ผู้ที่รับการตรวจต้องไป

ตรวจในสถานพยาบาลหรือคลินิกเอกชน ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายสูงครั้งละ 450-1,300 บาท 

นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผอ.โรงพยาบาล

จะนะ และประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าว

ว่า จ.สงขลา ฉีดวัคซีนได้วันละ 30,000 โดส 

แต่ จ.ปัตตานี ยะลาและ นราธิวาส ฉีดได้

ประมาณวันละ 10,000 โดส แต่ในขณะ

เดียวกันมีการระบาดเกิดข้ึนในวงกว้างแล้ว ยัง

มีข้อแตกต่างในการเข้ารับการฉีดวัคซีนพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีต้องอาศัยความเข้าใจ

ในการอธิบายให้กับประชาชน ทีมแพทย์ต้อง

เดินเท้าเข้าชุมชนเท่าน้ัน เพ่ือให้ทันในการ

ควบคุมสถานการณ์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการติด

เช้ือในครอบครัว หลายพ้ืนท่ีมีการติดเช้ือแบบ

ยกบ้านและยกชุมชน.

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด
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‘หลานสมจิตร’ ฉลุย 16 คนศึกกำาป้ันมวยชิงแชมป์โลก

เซอร์เบีย • ศึกมวยสากลชายชิงแชมป์โลกท่ีกรุงเบลเกรด ประเทศ

เซอร์เบีย เมื่อช่วงดึกวันท่ี 30 ต.ค.มีนักชกไทยลงแข่งขัน 3 รุ่น เร่ิม

ด้วยรุ่น 75 กก. “หลานสมจิตร” วีระพล จงจอหอ เจ้าของเหรียญ

ทองแดงยูธโอลิมปิก 2018 พบ แพนเทน จอร์แดน นักชกอเมริกา 

ปรากฏว่าแค่ยกแรก วีระพลต่อยได้แค่ 32 วินาที และมีจังหวะที่

ทั้งคู่คลุกวงใน ทำาให้นักชกสหรัฐเปลือกตาซ้ายแตก กรรมการสั่ง

ให้แพทย์สนามขึ้นมาดูก่อนจะยุติการชก และชูมือให้วีระพลชนะ

คะแนน 5-0 ผ่านเข้ารอบ 16 คน เนื่องจากกรรมการใช้ผลคะแนน

ตั้งแต่เริ่มต้นการชกจนถึงช่วงยุติการชกเป็นตัวตัดสิน และคะแนน

ของวีระพลทำาได้ดีกว่า ขณะที่รุ่น 48 กก. วุฒิชัย ยุระชัย พบ ฮอง

ดา หลิน นักชกไต้หวัน ในรอบ 16 คน ผลปรากฏว่า วุฒิชัยออก

หมัดได้จะแจ้ง เป็นฝ่ายทำาคะแนนนำาทุกยก ครบ 3 ยก กรรมการ

ชูมือให้วุฒิชัยผ่านเข้ารอบก่อนรอง หากวุฒิชัยชนะไฟต์หน้าจะผ่าน

เข้ารอบรอง มีเหรียญทองแดงตุน และได้เงินรางวัลจากไอบา 25,000 

ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 824,000 บาท) ปิดท้ายท่ีรุ่น 63.5 กก. สมชาย 

วงษ์สุวรรณ ชนะ เรซา อามาดี อาลี นักชกอัฟกานิสถาน เอกฉันท์ 5-0 

ผ่านเข้ารอบ 16 คน สรุปนักชกที่ผ่านเข้ารอบ 6 คนคือ วุฒิชัย ยุ

ระชัย (รุ่น 48 กก.), ธนรัฐ แสงเพชร (51 กก.), “เรือหลวง นาวี

อันดามัน” รุตชการญ์ จันทร์ตรง (57 กก.), สมชาย วงศ์สุวรรณ 

(63.5 กก.), พีรภัทธ์ เยียะสูงเนิน (71 กก.) และวีระพล จงจอหอ  

‘ปิติ-แบมเบอร์’ ประเดิมสองโพเดียมไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์

บุรีรัมย์ • ปิติ ภิรมย์ภักดี เปิดตัวรถแข่งคันใหม่พร้อมเพื่อนร่วมทีม

คนใหม่ เอิร์ล แบมเบอร์ นักขับระดับแพลทินัมจากนิวซีแลนด์ พา

ทีมสิงห์ มอเตอร์สปอร์ต ทีม ไทยแลนด์ ประเดิมโพเดียมสองสนาม

ซ้อน ในการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบระดับอาเชียน “ไทยแลนด์ ซู

เปอร์ซีรีส์ 2021” เรซแรกของฤดูกาล ท่ีช้าง อินเตอร์เนช่ันแนล เซอร์กิต 

จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยการชิงชัยในเรซที่สอง 

ปิติและแบมเบอร์ออกสตาร์ทในอันดับที่สอง และสามารถขึ้นมา

นำาการแข่งขันตั้งแต่รอบที่ 9 ของการแข่งขัน ทว่าจากเกรดนักขับ

ระดับแพลทินัมทำาให้เสียเวลาในพิตสต็อปมากกว่าคนอื่นจนเสียตำา

แหน่งในพิต อย่างไรก็ตาม ปิติยังควบปอร์เช่ 991 จีที 3 อาร์ เข้า

เส้นชัยเป็นอันดับสองด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที 34.617 วินาที 

ขึ้นโพเดียมเป็นสนามที่สองติดต่อกัน หลังจากในเรซที่ 1 เมื่อ 30 

ต.ค.64 ออกสตาร์ทในอันดับที่หก แต่ไล่กลับมาได้อย่างยอดเยี่ยม 

ในเฉพาะในช่วงเซ็กชันที่สองของการแข่งขัน ก่อนจบการแข่งขัน

ในอันดับสองด้วยเวลา 1 ชั่วโมง 2 นาที 38.727 วินาที ด้านแชมป์

ของเรซที่สองเป็น มาร์ติน รัมพ์ และแดเนียล บิลสกี สองนักขับ

ของทีมบี-ควิก/แอบโซลูท ในรถออดี้ อาร์ 8 อีโว หมายเลข 26 

ซึ่งออกสตาร์ทในตำาแหน่งโพลโพซิชัน ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหน่ึง

ด้วยเวลา 1 ช่ัวโมง 2 นาที 23.248 วินาที และอันดับสาม ชนม์สวัสด์ิ 

อัศวเหม และพิษณุ ศิริมงคลเกษม สองนักขับของทีมวัฒนา มอเตอร์

สปอร์ต ในรถลัมโบร์กินี ฮูราคาน จีที 3 หมายเลข 28 แชมป์สนาม

แรกเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 1 ช่ัวโมง 3 นาที 01.903 วินาที

‘เลิศพงศ์’แชมป์รุ่นใหญ่เจ็ตสกีโปรทัวร์ 

เสมอแต่เข้ารอบ • กรวิชญ์ ทะสา ศูนย์หน้าทีมชาติไทยยู 23 พาบอลหนีผู้เล่นมาเลเซีย เกมนี้ทั้ง 2 ทีมเจาะประตูกันไม่เข้า เสมอกันไป 

0-0 ประตู ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือกกลุ่มเจ นัดสุดท้าย ที่สนามเอ็มเอฟเอฟ เซ็นเตอร์ ใน

มองโกเลีย แต่ทีมชาติไทยได้เข้ารอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานในปีหน้า ในฐานะทีมอันดับสองที่ดีที่สุด.

ช้างศึกยู23ดวงแข็ง 

ลาวช่วยส่งเข้ารอบ

ยอริสรับสภาพทีมแย่

เร่งกู้ความมั่นใจกลับ

‘สดมภ์’ครองถ้วยพระราชทานร.9 

ตระกูล ‘พุ่มแจ้ง’ กวาดแชมป์สอยคิวไทย 

ภูเก็ต • “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่มแจ้ง นักสอยคิวอดีตมืออาชีพ

โลก, แชมป์สมัครเล่นโลก และเป็นนักกีฬาคนที่ 3 ในประวัติศาสตร์

ของไทยที่ได้เข้าสู่ครูซิเบิล เธียเตอร์ ผงาดแชมป์สนุกเกอร์สะสม

คะแนนมาครองได้สำาเร็จที่จังหวัดภูเก็ต โดยการแข่งขันสนุกเกอร์

อาชีพ สะสมคะแนน ประจำาปี 2564 รายการที่ 3 ประจำาปี “อีมิ

เน้นท์แอร์-ทรู พังงาคัพ 2021” ชิงเงินรางวัลรวม 1,304,000 บาท 

ที่โรงแรม SleepWith Me Hotel จังหวัดภูเก็ต โดยนัดชิงชนะเลิศมี 

พล.ต.ท.อำาพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 8, นายพิเชษฐ์ 

ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายสุนทร จารุมนต์ 

นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ปรากฏ

ว่า “แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัต พุ่มแจ้ง คว้าแชมป์ไปครอง หลังจาก

ออกคิวเชือด “แมน นครปฐม” ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ ลงได้ 4-2 

เฟรม สกอร์ 76-27, 0-64, 73 (54)-18, 27-67 (53), 75-15 และ 

68-19 จากชัยชนะครั้งนี้ทำาให้แจ๊ครับเงินไป 200,000 บาท และ

ทำาให้พี่น้องตระกูลพุ่มแจ้งกลายเป็นพี่น้องคู่แรกที่ ได้แชมป์สะสม

คะแนนติดต่อกัน หลังจากสนามที่แล้ว “ขวัญ สระบุรี” สุชาครีย์ 

พุ่มแจ้ง พี่ชายของแจ๊คได้แชมป์ ส่วนแมนรับเงินไป 80,000 บาท 

เพชรบุรีพร้อมเป็นเจ้าภาพเสือภูเขาทางเรียบปีหน้า

ไทยโพสต์ • ณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ว่าท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี 

ยืนยันเพชรบุรีพร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดศึกสองล้อเสือภูเขาทางเรียบ 

(ใจเกินร้อย) และ “ป่ันเพื่อชีวิต Sport Tourism Bike 4 All” ชิงถ้วย

พระราชทานฯ ในปีหน้าอีกคร้ัง โดยว่าท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี

เปิดเผยว่า จังหวัดเพชรบุรีมีความยินดีท่ีได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่ง 

ขันเสือภูเขาทางเรียบ (ใจเกินร้อย) และ “ป่ันเพื่อชีวิต Sport Tourism 

Bike 4 All” ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามสุดท้าย ซ่ึงเป็นสนามชิง

แชมป์ประเทศไทย ในปีหน้าจังหวัดเพชรบุรีพร้อมรับเป็นเจ้าภาพอีก

คร้ัง และมีความยินดีท่ีจะให้การต้อนรับนักป่ันทุกคนท่ีมาป่ันจักรยาน 

รวมท้ังมาท่องเท่ียวในอำาเภอต่างๆ ของจังหวัดเพชรบุรี เรามีแหล่ง

ท่องเท่ียวมากมายท้ังทางบกและทางน้ำา ในโอกาสน้ีจังหวัดเพชรบุรี

ขอขอบคุณท่านพลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานฯ 

ท่ีเลือกจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 

เพราะประโยชน์ที่ ได้รับนอกจากส่งเสริมการออกกำาลังกายด้วย

กีฬาจักรยานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้น

เศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรีให้มีความคึกคักอีกด้วย.

แชมป์ • สดมภ์ แก้วกาญจนา วัย 23 ปีจากนราธิวาส เป็น

นักกอล์ฟไทยคนที่ 6 ที่ครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 จาก

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ “ไทยแลนด์ โอเพ่น ครั้งที่ 49” พร้อม

รับเงินรางวัลแชมป์ 1.5 ล้านบาท หลังหวดสี่วัน 23 อันเดอร์

พาร์ 261 ที่สนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 

31 ต.ค.2564.

การแข่งขันกีฬา SAT 

Virtual Sports 2021 (แซท เวอร์

ชวล สปอร์ต 2021) การแข่งขัน

ในรูปแบบใหม่ของ 13 ชนิดกีฬา 

ซึ่งแข่งขันทางออนไลน์เสมือน

จริง เป็นโครงการของการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย จัดการแข่งขันในช่วง

การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 

โดยในเกมรอบชิงชนะ

เลิศ ไฮไลต์กีฬาเอ็กซ์ตรีม Bmx 

Freestyle Flatland (บีเอ็มเอ็กซ์ 

ฟรีสไตล์ แฟลตแลนด์) “เจ้าตูน” 

ภาคภูมิ ภู่สะอาด จอมเก๋าทีมชาติ

เจ้าของเหรียญทองซีเกมส์ 2019 ที่

ฟิลิปปินส์ และแชมป์โลก 2 สมัย 

โชว์ลีลาเหนือชั้นผงาดแชมป์ไป

ครอง เช่นเดียวกับ อินไลน์ ฟรี

สไตล์ สลาลม (โอเพ่น) แชมป์เป็น

ของ ปณิฐิ พวงสายใจ (จ.เชียงใหม่) 

และสเกตบอร์ด แชมป์ ศุภพิชญ์ เพศ

สุข (จ.ชลบุรี)

ส่วนผลชิงชัยอื่นๆ อินไลน์สปีด

สเกต แชมป์เป็นของ ด.ญ.พลอยประภัส 

นาคสวัสด์ิ (จ.สุราษฎร์ธานี ), รุ่น 1,000 

เมตร แชมป์ พันธกาญณ์ ทองดำา (จ.สุราษฎร์ธานี), รุ่น 3,000 เมตร

หญิง 13 ปี แชมป์ ด.ญ.เพ็ญทิพภัทร ชวนะ (จ.จันทบุรี), รุ่น 5,000 

เมตรชาย 13 ปี แชมป์ ด.ช.กฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ (จ.เชียงใหม่) 

ขณะที่กีฬาเพาะกาย บรรดาทีมชาติพาเหรดคว้าแชมป์ถ้วน

หน้า โดยรอบชิงชนะเลิศรุ่นทั่วไปชาย “อาร์ม” อภิชัย วันดี นัก

กล้ามหนุ่มชาวสุรินทร์ ดีกรีแชมป์โลก 3 สมัย คว้าแชมป์ไปครอง 

ส่วนโมเดลฟิสิกหญิงรุ่นทั่วไป “กวาง” ชัญญาภัสร์ ก่อพาราภิรมย์ 

แชมป์โลก 2018 คว้าแชมป์ไปครองตามคาด

รุ่นมาสเตอร์ อายุ 40 ปีขึ้นไป แชมป์ได้แก่ ขุนตาล พวง

เพชร และแอธเลติกฟิสิกชายรุ่นทั่วไป แชมป์เป็นของ เอกพล สุข

ทอง, สปอร์ตฟิสิกชาย ความสูง 175 ซม. แชมป์ กิตต ผลาผล 

ดีกรีแชมป์โลก 2 สมัย, สปอร์ตฟิ

สิกชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

แชมป์ ประกาศิต เครือบุตร, แอธ

เลติกฟิสิกหญิงรุ่นทั่วไป แชมป์ ศิริน 

ทิพย์ อินทรีย์, ฟิตเนสหญิงรุ่นทั่วไป 

แชมป์ ศิริพร ศรช่วย และฟิตเนส

ชายรุ่นทั่วไป แชมป์เป็นของ พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์

ขณะเดียวกันกีฬาอีสปอร์ต แชมป์รายการนี้ ไม่พลิกล็อก ทีม 

Qualuxy (ควอลักซี)  ซึ่งนำาทีมโดย อลงกรณ์ โจว, ณฐพัชร วัน

อารีย์ และพสิษฐ์ เจริญขจรกุล สร้างผลงานสุดเจ๋งมาตั้งแต่รอบคัด

เลือกและรอบชิงคว้าแชมป์ไปครองได้ตามคาด

นอกจากนี้ กีฬาบริดจ์ สองนักกีฬาทีมชาติ พีรชา สุริยา 

กับ น.ส.จิตตกานต์ ปัจฉิมสวัสดิ์ ผลงานยอดเยี่ยมนำาทีม Four 

Seasons คว้าแชมป์ตามคาดหมาย ขณะที่ผลชิงชัยเทเบิลเทนนิส

รุ่นยุวชน อายุ 5-7 ปี ด.ญ.อมีนะฮ์ ประสงค์ผล, ด.ญ.พิมพ์พิชญ์ 

ชื่นศิริกุล และ ด.ช.พีรัช ทนันชัย โชว์ฟอร์มคว้าแชมป์รายการนี้ ไป

ครองได้เช่นกัน.

มองโกเลีย • ทีมชาติไทยชุด

อายุต่ำากว่า 23 ปีทำาได้แค่เสมอ

มาเลเซียแบบไม่มีสกอร์ แต่ยังโชค

ดีได้เข้าไปลุยชิงแชมป์เอเชียรอบ                                                 

สุดท้ายปีหน้าท่ีอุซเบกิสถาน หลัง                                                       

สปป.ลาวชนะเจ้าภาพมองโกเลียได้ 

3-2 ส่งผลให้ช้างศึกเป็นอันดับ 2 

ที่ดีสุด 4 ใน 10 กลุ่ม  

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์

เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบ

คัดเลือกกลุ่มเจ นัดสุดท้าย ที่เอ็ม                                                

เอฟเอฟ เซ็นเตอร์ ในมองโกเลีย 

ทีมชาติไทยทำาได้เพียงเสมอมาเล 

เซีย 0-0 ทำาให้ไทยมี 5 แต้มจบ

รองแชมป์กลุ่ม ส่วนมา เลเซียมี 

7 แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม 

ส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม

เดียวกัน สปป.ลาวพลิกกลับมาชนะ

เจ้าภาพมองโกเลีย 3-2 ประตู ส่ง

ผลให้เจ้าภาพเป็นอันดับ 4 อันดับ

ท้ายของกลุ่ม และทำาให้ทีมชาติไทย

อยู่อันดับ 2 ของกลุ่มท่ีมีคะแนน

ดีท่ีสุด 4 ใน 10 กลุ่ม ได้เข้าสู่รอบ

สุดท้ายท่ีประเทศอุซเบกิสถานใน

เดือนมิถุนายน 2565 แน่นอนแล้ว  

“โค้ชโย่ง” วรวุธ ศรีมะฆะ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีม

ชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ขอ 

โทษท่ีฟอร์มในรอบคัดเลือกของ

ทีมออกมาไม่ดี แต่มั่นใจว่าใน

รอบสุดท้ายทีมจะสมบูรณ์ข้ึนและ

ทำาได้ดีกว่านี้แน่นอน 

“เกมกับมาเลเซียถือเป็นเกม

ที่อึดอัด และอีกอย่างตัวผู้เล่น

เราหลายคนมีอาการบาดเจ็บ โดย

รวมเราอาจจะเกร็งกันด้วย และ

มีความผิดพลาดในสิ่งที่ปกติเรา

ทำาได้ แต่สุดท้ายเราก็มีข้อผิดพลาด

ต้องไปปรับปรุง และเราก็ผ่านเข้า

รอบไปได้” โค้ชโย่งกล่าว  

“ในฐานะโค้ช ผมก็โล่งอก 

เราทำาได้ตามเป้าหมายคือการเข้า

รอบ เราอาจจะไม่ได้เข้ารอบเป็น

ที่หนึ่ง แต่ว่าการที่เราไม่แพ้ใคร

เลยถือเป็นสิ่งดีๆ ฟอร์มการเล่น

อาจจะมีติดขัดบ้าง หากเรามีตัว

หลักครบ เราน่าจะทำาได้ดีกว่าน้ี”

“เราอาจจะผิดพลาดไปเยอะ 

ยังไงก็ต้องขอโทษแฟนบอลทุก

คน แต่ผมและเด็กๆ ทุกคนทำา                                              

เต็มที่ อย่างน้อยแฟนบอลชาว

ไทยอาจจะไม่มีความสุขในช่วงสิบ                                                    

โมงถึงบ่ายสอง แต่หลังจากน้ีคงจะ

ยิ้มออก การได้เข้ารอบสุดท้าย

ไป เรายังมีผู้เล่นที่สมบูรณ์กว่านี้

อีกเยอะ และดีที่สุดของประเทศ

รอเราอยู่ ผมเชื่อว่าทีมชุดนี้จะ

ทำาผลงานได้ดีต่อไป” 

สำาหรับการแข่งขันฟุตบอล

ชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน 23 

ปี รอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ประเทศ                                                    

อุซเบกิสถาน ระหว่างวันที่ 1-19 

มิถุนายน 2565 

โดยสถานการณ์ทีมท่ีผ่าน

เข้ารอบแน่นอนแล้ว ประกอบไป

ด้วย อุซเบกิสถาน (เจ้าภาพ), คูเวต 

แชมป์กลุ่มดี, สหรัฐอาหรับเอมิ

เรตส์ แชมป์กลุ่มอี, ออสเตรเลีย 

แชมป์กลุ่มจี, มาเลเซีย แชมป์

กลุ่มเจ, ญี่ปุ่น แชมป์กลุ่มเค 

และทีมชาติไทย ในฐานะ 1 ใน 

4 ทีมที่จบอันดับ 2 ที่ดีที่สุด. 

อุทัยธานี • ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์

ประเทศไทย “เจ็ตสกีโปรทัวร์ 

2021” สนามเปิดฤดูกาลที่สวน

น้ำาเฉลิมพระเกียรติ (บึงพระ

ชนก) จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันท่ี 

31 ต.ค. เป็นวันตัดสินแชมป์ 2 โม

โตสุดท้าย รุ่นเจ็ตสกีที่แรงและ

เร็วที่สุดในโลก เรือนั่งอาชีพ จี

พี ที่ทำาการแข่งขัน 4 โมโต เลิศ

พงศ์ ขุนเจ๋ง ได้แชมป์สนาม

นี้ คว้าไป 223 คะแนน ธีระ 

เสร็จธุระ เป็นรองแชมป์ 219 

คะแนน และภาณุพันธ์ ดิษฐี มี 

165 คะแนน ได้อันดับ 3 

รุ่นสุดยอดของเรือยืน รุ่น

เรือยืนอาชีพ โมดิฟาย ทำาการ

แข่งขัน 4 โมโตเช่นกัน มี โอ

เมิด สาร่ี นักแข่งกัมพูชา เป็น

ผู้นำาจาก 2 โมโตแรก หลังจาก

ประสบความสำาเร็จในการประ 

ท้วงถูกตัดคะแนน แต่ในโมโต 

3 ภูริภัทร ทองก้อน มีลุ้นข้ึนมา

จากการเข้าท่ี 1 มีโอเมิดเป็นท่ี 2 

และธนวินท์ โมลี เป็นท่ี 3 ทำาให้

การลุ้นโมโตสุดท้ายเป็นโอเมิด ท่ี

มี 166 คะแนน กับภูริภัทร ท่ีมี 

153 คะแนน รวม 4 โมโต โอเมิด

คว้าแชมป์ 220 คะแนน ภูริภัทร 

รองแชมป์ 201 คะแนน อันดับ 3 

นันทวัฒน์ 178 คะแนน 

รุ่นเรือนั่งอาชีพ 1100 ซี

ซี ปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ กลาย

เป็นลุ้นสนุกเมื่อ เพิ่มพล ธีร

พัฒน์พาณิชย์ แชมป์เก่าและมือ 

1 ของโลก ที่มีคะแนนนำาห่าง 2 

โมโตแรก เรือมีปัญหาในโมโต 3 

เป็นเพียงอันดับ 5 และมี “มนุษย์

เหล็ก” เชาวลิต เก้ือจรูญ เข้าท่ี 1 

ตามด้วย สุภัค เสร็จธุระ และสุภ

ทัต ฟูตระกูล รวมคะแนน 4 โม

โต เพ่ิมพลกลับมาคว้าแชมป์มี 

212 คะแนน เชาวลิต รองแชมป์ 

209 คะแนน และสุภทัต อันดับ 

3 ได้ 204 คะแนน. 

ลอนดอน • ฮูโก ยอริส กัปตัน

ทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ยอมรับ

ทีมอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ดี แต่ยัง

ม่ันใจสโมสรพร้อมเรียกร้องให้กอบ

กู้ความภาคภูมิใจของทีมกลับมา

ให้ได้ หลังโดนแมนเชสเตอร์ ยูไน                                                 

เต็ด บุกมาอัดคาท็อตแนม ฮอต 

สเปอร์ สเตเดียม 3-0

โอเล กุนนาร์ โซลค์ชาร์                                                   

กุนซือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์  

ยูไนเต็ด ท่ีก่อนหน้าน้ีเจอความกด 

ดัน อย่างหนักหลังโดนลิเวอร์พูล

บุกไปถล่มถึงบ้าน 5-0 แต่เกมท่ี

ยูไนเต็ดบุกมาต้อนท็อตแนม ฮอต

สเปอร์ ถึงถ่ิน 3-0 ทำาใสถานการณ์

ของโซลค์ชาร์ดีข้ึน ตรงกันข้ามกับ 

สเปอร์ส

ฮูโก ยอริส ผู้รักษาประตู

กัปตันทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 

ออกมาเรียกร้องความเชื่อม่ันและ

ความภาคภูมิใจของทีมกลับมา

อีกครั้ง “ผมคิดว่ามันยังโอเคอยู่ 

จนกระทั่งเสียประตูแรก ส่วนใน

คร่ึงหลังมันมีความผิดพลาดมาก

ไป พวกเขาผ่านบอลกันอีกแค่สอง

สามคร้ังก็ยิงได้แล้ว เราอ่อนเกิน

ไปในคร่ึงหลัง เราต้องเชื่อม่ัน ต้อง

เล่นด้วยความภูมิใจมากกว่าน้ี”

“น่ีไม่ใช่คร้ังแรกท่ีเราเล่นแย่ 

ยิ่งเป็นที่บ้านด้วย กับเชลซีเรา

ก็คาดหวังมากกว่านี้ เป้าหมาย

ต่อไปของเราคือวันพฤหัสฯ (ยูโร

ปาคอนเฟอเรนซ์ลีก) เราต้อง

กลับมาวิเคราะห์ตัวเอง มันไม่ใช่

โมเมนต์ท่ีดีเลย เราเสียประตูมาก

ไป เรายิงประตูไม่มากพอ เรา

ไม่สร้างสรรค์มากพอ แต่ผมยัง

อยากจะเชื่อมั่นในสโมสรและ

เพื่อนร่วมทีมของผม”

ยอริสยอมรับด้วยว่า เขา

ไม่แปลกใจกับเสียงโห่รอบสนาม 

อย่างไรก็ตาม เขาก็เรียกร้องให้

เราเป็นทีมเดียวกันไว้ “เมื่อคุณ

เป็นมืออาชีพ คุณก็ต้องพบกับ

เสียงวิจารณ์ แฟนๆ คาดหวัง

มากกว่านี้จากเรา และนี่ก็ไม่ใช่

เวลามายอมแพ้ นี่คือช่วงเวลาที่

เรายิ่งต้องร่วมมือกันไว้ และใน

ขณะเดียวกันเราก็ต้องหาทางแก้

ปัญหาและก้าวต่อไป”

ด้าน นูโน ซานโต กุนซือ

ทีมไก่เดือยทอง โดนแฟนในสนาม

รุมกระหน่ำาท้ังด้วยเสียงตะโกน 

เสียงโห่ และเพลงล้อเลียน ซึ่ง

เจ้าตัวยอมรับความรู้สึกหงุดหงิด

ของแฟนบอลนั้น และขอร้องให้

แฟนๆ ช่วยกันสนับสนุน “ผม

โฟกัสที่การซ้อมครั้งต่อไปเท่านั้น 

เพราะไม่มีคำาไหนท่ีจะช่วยแก้ปัญ 

หาเสียงโห่นี้ ได้”

“การโห่และความผิดหวัง

ของแฟนๆ เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ เมื่อ

พวกเขาไม่ได้เห็นทีมที่พวกเขา

คาดหวังไว้ ไม่ได้เห็นทีมเล่นแบบ

ท่ีควรเล่น ผมเชื่อจริงๆ ว่าเราเป็น

ทีมที่ดีกว่าที่เราแสดงให้เห็นวันนี้ 

พวกเขาจะโห่ มันขึ้นอยู่กับเราที่

จะต้องเปลี่ยนอารมณ์ตรงนี้ ไป”.

ปทุมธานี • สดมภ์ แก้วกาญจนา หนุ่มวัย 23 ปีจากนราธิวาส 

ฟอร์มแรงไม่หยุด ผงาดแชมป์ที่ 3 จากการลงเล่นสี่รายการหลัง

สุด พร้อมทั้งกลายเป็นนักกอล์ฟไทยคนที่ 6 ในประวัติศาสตร์ที่คว้า

แชมป์ไทยแลนด์ โอเพ่น ครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 พร้อม

รับเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท หลังจบสี่วันทำาสกอร์รวม 23 อันเดอร์

พาร์ 261 ทิ้งอันดับสองสี่สโตรก ในการแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 

10 ล้านบาท ณ สนามริเวอร์เดล กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี เมื่อวัน

ที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา  

สดมภ์ แก้วกาญจนา ซึ่ง

ออกสตาร์ทรอบสุดท้ายในฐานะ

จ่าฝูง นำาอันดับสองอยู่ 2 สโตรก

ยังโชว์ผลงานได้อย่างแน่นอน 

เก็บเพิ่มอีก 5 เบอร์ดี้โดยไม่เสีย

โบกี้ ก่อนจบสกอร์รอบสุดท้าย

เข้ามาอีก 5 อันเดอร์พาร์ 66 

รวมสี่วัน 23 อันเดอร์พาร์ 261 

คว้าแชมป์รายการน้ีไปครอง รับ

ถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 9 

พร้อมเงินรางวัล 1.5 ล้านบาท 

นับเป็นการคว้าแชมป์รายการท่ี

สามจากการลงเล่นส่ีรายการหลัง

สุด  

จากชัยชนะในรายการ

น้ีทำาให้สดมภ์เป็นนักกอล์ฟไทย

คนที่ 6 ที่คว้าถ้วยใบนี้ ไปครอง

ต่อจากสุเทพ มีสวัสด์ิ (1991), บุญ

ชู เรืองกิจ (1992 และ 2004), 

ประหยัด มากแสง (2013), รฐนน 

วรรณศรีจันทร์ (2017) และ

ภาณุพล พิทยารัฐ (2018) พร้อม

กันนั้นทางสนามยังมอบรางวัล

พิเศษให้กับแชมป์ด้วยสมาชิก

ตลอดชีพของสนามกอล์ฟในเครือ

เอ็มบีเค ทั้งสนาม ล็อคปาล์ม 

กอล์ฟคลับ ภูเก็ต, เรด เมาน์

เทน กอล์ฟคลับ ภูเก็ต, บางกอก 

กอล์ฟคลับ และริเวอร์เดล กอล์ฟ

คลับ อีกด้วย  

นักกอล์ฟจากนราธิวาสซ่ึง                                                

ตลอดทั้งสัปดาห์เสียโบกี้ ไปเพียง

หลุมเดียวที่หลุม 13 ในการ

แข่งขันรอบสอง กล่าวว่า “ดีใจ

และเป็นเกียรติที่คว้าแชมป์ราย 

การนี้ เพราะเป็นแชมป์ที่โปร

กอล์ฟทุกคนในเมืองไทยอยากจะ

ได้มาครอง มาเล่นสนามนี้คิดใน

ใจแค่พยายามตีเสียให้น้อยที่สุด 

พอดีสัปดาห์นี้ทำาได้ดี เสียไปแค่

โบกี้เดียว แผนรวมก็พยายามตี

ลูกให้อยู่แฟร์เวย์ เพื่อโอกาสลุ้น

ขึ้นกรีน แค่เล่นไปตามเกมของ                                          

ตัวเองแบบไม่มีความกดดันอะไร 

เป้าหมายต่อไปก็เป็นแมตช์เอเชียน 

ทัวร์ปลายเดือนน้ีท่ีภูเก็ต อยากขอ

ขอบคุณสิงห์ คอร์เปอเรชั่น และ

สปอนเซอร์ทุกๆ รายท่ีให้การสนับ 

สนุนมาโดยตลอด” 

อันดับสองเป็น พรหม มี

สวัสดิ์ นักกอล์ฟจากหัวหิน ที่

พยายามไล่กดดันตลอดการเล่น

ในรอบสุดท้าย โดยเฉพาะใน

ช่วงที่เก็บสามเบอร์ดี้ติดต่อกัน

ตั้งแต่หลุม 8 ถึงหลุม 10 ทำาให้

สกอร์ตามหลังเพียงสโตรกเดียว

เท่านั้น ทว่าจากนั้นไปเสียสอง

โบกี้ ทำาให้จบรอบสุดท้ายเข้ามา

อีก 3 อันเดอร์พาร์ 68 รวมสี่

วัน 19 อันเดอร์พาร์ 265 รับเงิน

รางวัลปลอบใจไป 950,000 บาท  

พชร คงวัดใหม่ และสุรดิษ               

ยงค์เจริญชัย ร้ังอันดับสามร่วมท่ี

สกอร์รวม 15 อันเดอร์พาร์ 269 

รับเงินรางวัลคนละ 481,750 บาท                 

ขณะท่ี วิชยานนท์ โชติหิรัญ

รุ่งเรือง คว้าอันดับห้าท่ีสกอร์รวม 

14 อันเดอร์พาร์ 270 รับเงิน

รางวัล 318,000 บาท สำาหรับ

อดีตแชมป์อย่าง ภาณุพล พิทยา

รัฐ จบอันดับสิบสามร่วมจากผล

งานรวม 10 อันเดอร์พาร์ 274, 

รฐนน วรรณศรีจันทร์ ทำาสกอร์

รวม 1 อันเดอร์พาร์ 283 จบ

อันดับห้าสิบร่วม

ด้านนายรังสฤษดิ์ ลักษิ

ตานนท์ นายกสมาคมกีฬากอล์ฟ

แห่งประเทศไทยฯ เผยถึงการ

แข่งขันในครั้งที่ 49 ว่า “ถือว่า

ประสบความสำาเร็จกับการแข่งขัน                                                

คร้ังน้ีท่ีนักกอล์ฟไทยได้คว้าแชมป์

เป็นคนที่ 6 ทำาให้เชื่อว่าเราอาจ

จะได้เห็นแชมป์ที่เป็นนักกอล์ฟ

ไทยอีกแน่ๆ เพราะมีนักกอล์ฟ

ดาวรุ่งกันหลายคนที่ทำาผลงานได้

ดีในรายการนี้”.

‘แซท เวอร์ชวล สปอร์ต 2021’กีฬารูปแบบใหม่

กล้ามสวย • “อาร์ม” อภิชัย วันดี นักกล้ามหนุ่มชาวสุรินทร์ ดีกรีแชมป์โลก 3 สมัย รอบชิงชนะ

เลิศ คว้าแชมป์รุ่นทั่วไปชายไปครองได้ตามคาด.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ผลลั พ ธ ที่ ดี ย อ ม ส ะท อ น ใ ห เ ห็ น ถึ ง

แผนการดําเนินงานตางๆ แนวคิด หรือวิสัยทัศน 

ที่มีการกําหนดอยางชัดเจน และนําไปใชจริงได

ในครอบครัว ชุมชน หรือสังคมโดยรวม เพ� อให

เกิดแผนงานและวิธีการดําเนินงานที่สามารถ

จะแกไขปญหาตางๆ ในพื้นที่ได

โชคดีที่ “ชุมชนวังตะกอ” มีกระบวนการ

เหลานี้ดี โดยระบบนี้เริ่มตนจาก นายประวิทย 

ภูมิระวิ หรือ "กํานันเคว็ด" แกนนําชุมชน 

ผูรวบรวมใหเกิดความรวมมือของคนในตําบล 

เพ� อสรางพื้นที่สีเขียวขึ้น รณรงคเลิกลาสัตว 

และการปลูกตนไมเพ� อเปนสวัสดิการชุมชน

จัดทําธนาคารตนไม และโครงการ "ทําความจริง

ใหปรากฏ" โดยใชเทคโนโลยีถายทอดใหเห็น

ภาพงานอนุรักษที่เปนรูปธรรม เพ� อกอรางสราง

ความเขมแข็งดวยการผลักดันและไมหวั่นไหว

กับกระแสบริโภคนิยม

ชุมชนวังตะกอ ตั้งอยูที่ หมู 6 ต.ปากทรง 

อ.พะโตะ จ.ชุมพร โดยในชวงป 2541 เกิดปญหา

บูรณาการ “ชุมชนวังตะกอ” 

พัฒนาสูพื้นที่ปฏิบัติการมีชีวิต

บูรณาการ “ชุมชนวังตะกอ” 

พัฒนาสูพื้นที่ปฏิบัติการมีชีวิต

บูรณาการ “ชุมชนวังตะกอ” 

ความขัดแยงเร� องการเชาท่ีในวัดสมุทรเพชรตาราม 

เพ� อปลูกผักในฤดูแลง รวมถึงปญหาตางๆ ที่เกิด

ขึ้นในปตอๆ มาทั้งการบุกรุกพื้นที่ปาไม และปา

ตนน้ํา ปญหาที่ดินทํากิน ปญหาปุยเคมี และ

สารเคมี ปญหาขาดแคลนขาว ปญหาไรท่ีอยูอาศัย 

หรือแมกระทั่งปญหาหนี้สิน ซึ่งทั้งหมดไดแกนนํา

อยางกํานันเคว็ด ชวยเขามาแกปญหา และสราง

แผนงานที่ชัดเจนมากขึ้น โดยไดความรวมมือ

จากหลายๆ ฝายรวมถึงคนในชุมชนเองดวย

หลายเหตุการณที่ ไดรับความรวมมือจาก

ชาวบานในตําบล เชน การดูแลตนไมท่ีชาวบานปลูก 

ซึ่งปแรกในการเริ่มแนวคิดดังกลาวมีทั้งคนเห็น

ดวยและไมเห็นดวย แตก็ยังมีการดูแลไม ทั้ง

ไมตะเคียน ในพื้นที่ 7 ไร รอบพื้นที่วัด แตเม� อ

ทําไปได 3 ป ผูเชาที่ปลูกผัก นักกีฬาแขงเรือ 

ก็หันมาชวยกันปลูกตนไมจนเต็มพื้นที่ ซึ่งเม� อ

ป 2543 ชาว ต.วังตะกอและพื้นที่ขางเคียง 

ก็มารวมกันปลูกปาชุมชน ต.วังตะกอ บนเนื้อที่

ความรับผิดชอบของหน�วยปองกันรักษาปา 

ที่ ชพ 5 ซึ่งเปนพื้นที่อยูในเขตพื้นที่ หมูที่ 5, 6, 

11 รวม 65 ไร 

ปลูกตนไมประมาณ 25,000 ตน ประกอบดวย 

กันเกรา ยางนา มะฮอกกานี แซะ สัก ประ 

กระถินณรงค กระถินเทพา และแบงปนกระถิน

เทพาที่ โตเต็มที่ให โรงเรียน รวมทั้งสามารถ

สรางรายได ใหกับชาวบานในพื้นที่อีกดวย

โดยชาวบานไดอาศัยเก็บเห็ดไปขาย นอกจากนี้

ยังเปนสถานท่ีศึกษาธรรมชาติ 

และใชจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน

ของชุมชน ขณะที่ปญหาการ

บุกรุกปา ไดมีการตรวจสอบ

พื้นที่รวมกับเจาหนาที่ปาไม 

ในป 2551 ซึ่งมีการทําแผนที่

ภาพถายทางอากาศ เพ� อไมให

มีการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มเติม

และสรางเปนขอตกลงรวมกัน 

ดานปญหาที่ดินทํากิน 

มีการจัดการโดยไมตองรอกฎหมาย 

ซึ่งกํานันเคว็ดและผูนําชุมชนเจรจาดึงพื้นที่

ท่ีเคยถูกบุกรุก กลับมาเปนท่ีสาธารณะ แลวนํามา

จัดการใหคนยาก คนจน คนดอยโอกาส อีกดานหน่ึง 

ทําการออกหนังสือรับรองการถือครองสิทธิที่

ทํากินของประชาชนที่ถือครองมาชั่วชีวิตใหมี

ความมั่นคง ขณะที่ปญหาปุยเคมีและสารเคมี 

ก็เปลี่ยนมาเปนการผลิตปุยอินทรีย จากขี้หมู 

ทั้งหมูหลุม หมูลาน น้ําหมัก ขุยมะพราว กาก

ปาลม ฯลฯ ปละหลายรอยตัน พลิกผันเพ� อลด

ตนทุนถึง 90%

สวนปญหาขาดแคลนขาว แกปญหารวมกัน

โดยการรื้อฟนการทํานาอินทรีย และสรางภาคี

เครือขายชาวนาที่นครศรีธรรมราช พัทลุง ชวน

ชาวบานไปทํานาในที่นาของเครือขาย แลว

สรางโรงสีชุมชนขึ้นใหมีขาวพอกินในตําบล 

และปญหาน้ําด� ม จากที่เคยซื้อน้ํากินทั้งๆ ที่เปน

ชุมชนแหงสายน้ํา ก็หันมาผลิตน้ําด� มเอง และ

แบงปนชวยงานกุศลในตําบลอยางสังคมอุดมคติ 

และแนวทางการแก ไขปญหาไรที่อยูอาศัย 

คือชาวบานยกที่ดินรกรางใหคนที่ ไรที่อยูอาศัย 

และลงขันปลูกบานใหพอคุมแดดคุมฝน ปลูกให

ทั้งคนสิ้นไรในชุมชน และคนดีคนขยันในชุมชน

ใหมีความทัดเทียม

ขณะที่ปญหาหนี้สิน ชาววังตะกอสราง

รานคาชุมชน และสรางปาสวนรวม 65 ไร 

หวังวาวันหนึ่งปริมาณตนไมจะมีมูลคาพอแก

การชําระหนี้รวมของตําบลราว 147 ลานบาท 

การรวมมือรวมใจกันของคนในชุมชน 

ทําใหชุมชนมีระบบปฏิบัติการที่ดี ซึ่งสงผลให

ชุมชนไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน 

ในป 2551 และยังสามารถขับเคล� อนเปล่ียนแปลง

ชีวิตสูชุมชนท่ีย่ังยืนไดจนถึงปจจุบันการ “บูรณาการ

เชิงพื้นที่” อยางชัดเจนมีรูปธรรม ตามหลักคิด 

“ทําความจริงใหปรากฏ” ของชุมชนที่รวมมือ 

รวมใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตําบลและ

สังคม จนตอกย้ําความสําเร็จดวยรางวัลลูกโลก

สีเขียว ครั้งที่ 20 ประเภทสิปปนนท เกตุทัต 

รางวัลแหงความยั่งยืน

‘ปนัสยา’ กรีดแขน

ดังนั้นตำ�รวจจะรวบรวมหลักฐ�นไว้เพื่อ

ดำ�เนินคดีต่อไป

พล.ต.ต.จิรสันต์ยอมรับว่� กังวลใน

ก�รนัดชุมนุมที่แยกร�ชประสงค์ เพร�ะมี

ก�รชุมนุมของหล�ยกลุ่ม จึงจัดชุดสืบสวน

ห�ข่�ว เพื่อประส�นก�รทำ�ง�นอย่�ง

รอบด้�นไม่ให้เกิดเหตุอันตร�ยในพื้นที่ 

เพร�ะในก�รปฏิบัติก�รเชิงรุกเมื่อวันที่ 

30 ต.ค. ได้ยึดวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง 1 

ลูกบริเวณล�นจอดรถใต้ท�งด่วนดินแดง 

ซอยต้นโพธิ์ ใกล้แฟลตดินแดง และยึด

วัตถุคล้�ยระเบิดได้อีกที่บริเวณใกล้สถ�นี

ตำ�รวจนครบ�ลดินแดง และอีกจุดที่ใกล้

สถ�นีรถไฟไฟฟ้�สีแดงบ�งเขน ส่วน

ก�รดำ�เนินคดีเกี่ยวกับก�รชุมนุมในพื้นที่ 

กทม.นั้น จำ�นวน 778 คดี สอบสวนเสร็จ

สิ้นไปแล้วสั่งฟ้อง 385 คดี คงเหลือ 393 

คดี ที่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�ร

และในเวล� 14.00 น. ได้มีมวลชน

เริ่มเข้�ม�ในพื้นที่ โดยมีก�รตั้งบูธแสดง

กิจกรรมของเครือข่�ยต่�งๆ รวมทั้งป้�ย

คัตเอ�ต์แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตลอด

แนวถนน พร้อมตั้งโต๊ะลงชื่อเพื่อยกเลิก

กฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� 112 บริเวณหน้�

ห้�งบิ๊กซี โดยตั้งเป้�ร�ยชื่อ 10,000 

ชื่อ และในเวล� 15.30 น. ได้มีก�รปิด

ถนนร�ชดำ�ริ จ�กแยกประตูน้ำ�ถึงร�ช

ประสงค์ โดย น.ส.ปนัสย� สิทธิจิรวัฒน

กุล หรือรุ้ง แกนนำ�แนวร่วมธรรมศ�สตร์ฯ 

กล่�วว่� วันนี้ม็อบจุดติดอีกครั้ง ค�ด

หวังว่�จะสะเทือนบ้�งไม่ม�กก็น้อย โดย

ก�รชุมนุมวันนี้มีเป้�หม�ย 2 ประก�ร 

1.ยกเลิกกฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� 112 และ 

2.ปล่อยเพื่อนเร� โดยในวันที่ 1 พ.ย.จะ

นำ�ร�ยชื่อทั้งหมดไปยื่นที่ทำ�เนียบรัฐบ�ล 

“ในวันท่ี 3 พ.ย.น้ี จะมีก�รไต่สวน

ถอนก�รประกันตัวช่ัวคร�ว คิดว่�อ�จ

ไม่รอดแต่ก็ข้ึนอยู่กับดุลพินิจของศ�ล” 

น.ส.ปนัสย�ระบุ

 เวล� 17.00 น. กลุ่มต่�งๆ ยัง

คงจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 

พร้อมตั้งเวทีปร�ศรัยโจมตีก�รใช้ม�ตร� 

112 กับผู้ชุมนุม โดยต่�งระบุว่�เป็นก�ร

ปิดป�กในก�รเรียกร้องสิทธิเสรีภ�พใน

ก�รแสดงคว�มคิดเห็นเกี่ยวกับสถ�บัน

พระมห�กษัตริย์ โดยมีแกนนำ�กลุ่มต่�งๆ 

สลับกันขึ้นโจมตี ต่อม�เวล� 17.10 น. ได้

เกิดฝนตกลงม�อย่�งหนัก ทำ�ให้มวลชน

ที่อยู่ ในพื้นที่ต่�งวิ่งหลบฝนกันอลหม่�น 

ทำ�ให้กิจกรรมหล�ยๆ อย่�งต้องยุติลงใน

ทันทีเพื่อรอให้ฝนซ� แต่ปร�กฏว่�ฝนตก

น�นเกือบชั่วโมงยังไม่มีท่�ทีว่�จะหยุด 

ทำ�ให้กิจกรรมแต่ละเครือข่�ยแต่ละบูธ

หรือเวทีกล�งยังไม่ส�ม�รถเริ่มขึ้นได้

เวล� 18.30 น. บรรย�ก�ศก�รชุมนุม

ของกลุ่มร�ษฎรและแนวร่วมเพื่อเรียกร้อง

ให้ยกเลิกประมวลกฎหม�ยอ�ญ� ม�ตร� 

112 ยังคงมีก�รปร�ศรัยและมีมวลชนปัก

หลักอยู่ร่วมชุมนุมหลังฝนได้ซ�ลง ต่อม�

ในช่วงค่ำ� น.ส.ปนัสย�ได้อ่�นแถลงก�รณ์

คณะร�ษฎรยกเลิก 112 (ครย.112) เรื่อง 

ปล่อยนักโทษก�รเมือง-ยกเลิก ม.112 มี

เน้ือห�สรุปว่� ขอเรียกร้องต่อคณะตุล�ก�ร

ผู้ผดุง ซ่ึงสิทธิ เสรีภ�พและคว�มยุติธรรม

ของร�ษฎรท้ังหล�ย และต่อรัฐสภ�ท่ีซ่ึง

ทำ�หน้�ท่ีเป็นผู้แทนของประช�ชน ดังน้ี 

1.ให้สิทธิในก�รประกันตัว และปล่อยตัวผู้

ต้องขังท�งก�รเมืองทุกคนออกม�จ�กเรือน

จำ� และ 2.แก้ไขประมวลกฎหม�ยอ�ญ� 

เพื่อยกเลิกม�ตร� 112

โดยหลังอ่�นแถลงก�รณ์เสร็จ น.ส. 

ปนัสย�ได้ใช้ใบมีดโกนกรีดแขนตัวเองเป็น

เลข 112 เพื่อประท้วง และให้สัมภ�ษณ์ภ�ย

หลังว่� ก�รกรีดเลือดคร้ังน้ี คว�มเจ็บปวดน้ี

ไม่เท่�กับคว�มเจ็บปวดของประช�ชนท่ีทน

ทุกข์ม�ย�วน�น วันน้ีแสดงให้เห็นอีกคร้ังว่�

เร�พร้อมจะสู้ และสู้ต่อไป วันท่ี 3 พ.ย. ท่ีจะ

มีก�รไต่สวนถอนประกัน อ�จกลับไปในเรือน

จำ�อีกคร้ัง แม้จะย�วน�นแค่ไหนก็พร้อมจะ

สู้ คว�มหวังมีอยู่ทุกแห่งหน ประช�ชนม�

รวมตัวม�กเท่�ไหร่ คว�มหวังก็ม�กแค่น้ัน 

ประช�ชนจะเป็นผู้บอกได้ว่�ประเทศเร�จะ

พัฒน�ไปในรูปแบบไหน ข้อเรียกร้องเร�จะ

สำ�เร็จหรือไม่ในทุกๆ ข้อฝ�กประช�ชนสู้ไป

ด้วยกัน  

จ�กน้ัน น.ส.ปนัสย�ได้ข้ึนรถพย�บ�ล

เพื่อไปรักษ�ต่อที่โรงพย�บ�ล

ขณะเดียวกัน ท่ีสดมภ์อนุสรณ์นวม

ทอง ไพรวัลย์ ใต้สะพ�นลอยหน้�สำ�นักง�น

ใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ได้มีก�รจัดง�น

รำ�ลึกปีท่ี 15 ก�รเสียชีวิตของน�ยนวมทอง 

โดยน�ยสมยศ พฤกษ� เกษมสุข แกนนำ�

กลุ่ม 24 มิถุน�ประช�ธิปไตย ระบุว่� ม�

รวมตัวกันเพ่ือจะบอกกับวิญญ�ณของลุง

นวมทองว่� พวกเร�ท้ังหล�ยท้ังปวงจะ

รวมพลังส�นต่อเจตน�รมณ์ประช�ธิปไตย

ของลุงนวมทองไปจนถึงท่ีสุด และในเวล� 

16.00 น. ประวัติศ�สตร์ก�รเมืองหน้�ใหม่

จะพลิกโฉม เพร�ะจะหล่ังไหลม�รวมตัวท่ี

ร�ชประสงค์ เพื่อเสนอให้ยกเลิกกฎหม�ย 

ม�ตร� 112 ม�ด้วยสงบ สันติ ม�ด้วยหัวใจ

ของก�รต่อสู้ จึงขอกร�บเรียนตำ�รวจปร�บ

ปร�มจล�จลท้ังหล�ย หรือ คฝ. ขอคว�ม

กรุณ�ถอยห่�งจ�กม็อบ กรุณ�กลับไปท่ีต้ัง 

อย่�เสนอหน้�ม�ให้เห็นอีก ห�กเกิดเหตุ

ใดๆ ท้ังส้ิน เร�จะกล่�วห�กล่�วโทษตำ�รวจ 

และรัฐบ�ลชุดน้ีท่ีเป็นผู้ก่อคว�มรุนแรง 

ไม่ใช่ประช�ชน 

นพ.เหวง โตจิร�ก�ร อดีตแกนนำ�

แนวร่วมประช�ธิปไตยต่อต้�นเผด็จก�ร

แห่งช�ติ (นปช.) กล่�วว่� เร�ต้องจับ

พวกยึดอำ�น�จรัฐประห�รม�ลงโทษให้ได้ 

อ�จคิดว่�เพ้อฝันหรือเปล่� แต่ตนและ 

อ.ธิด�เคยยื่นเรื่องนี้ ไปแล้วกับศ�ลอ�ญ�

ระหว่�งประเทศให้ยื่นมือเข�้ม�ช่วย ซึ่งไม่

ทร�บว่�จะมีก�รเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อไร 

ขอฝ�กพรรคก�รเมืองฝั่งประช�ธิปไตย 

ต้องมีนโยบ�ยประก�ศรับรองเขตอำ�น�จ

ศ�ลอ�ญ�ระหว่�งประเทศ ในกรณีก�ร                                                        

ทำ�ล�ยล้�งมนุษยช�ติ และฝ�กถึงประช� 

ชนให้พิจ�รณ�พรรคก�รเมืองที่จะเลือก

ให้มีนโยบ�ยข้อนี้ด้วย 

เวล� 13.33 น. น.ส.พรรณิก�ร์ 

ว�นิช กรรมก�รบริห�รคณะก้�วหน้� ซึ่ง

สวมเสื้อยืดสกรีนภ�พรถถังและไดโนเส�ร์ 

กล่�วว่� พรรคก�รเมืองท่ีต้ังใจทำ�เรื่องน้ี คือ                                                 

พรรคก�รเมืองที่ถูกยุบไปแล้ว คือพรรค

อน�คตใหม่  

ต่อม�เย�วชนหญิงกลุ่ม 24 มิถุน�

ประช�ธิปไตย อ่�นบทกวีหลังเสื้อของลุง

นวมทอง พร้อมนำ�หุ่นจำ�ลองลุงนวมทอง 

พร้อมข้อคว�มบนกระด�ษใต้หุ่นจำ�ลอง 

ข้อคว�มว่� “หยุดรัฐประห�ร ร่วมต้�น 

112 กลุ่ม 24 มิถุน�ประช�ธิปไตย ปล่อย

นักโทษก�รเมือง ยกเลิก 112” ม�ตั้งที่

ฐ�นของสดมภ์อนุสรณ์ฯ อีกด้วย

 ท้ังน้ี เมื่อช่วงเช้� ท่ีวัดน้อยสุวรรณ

น�ร�ม หรือวัดคลองเก้� ต.แพรกษ�ใหม่ 

อ.เมืองฯ จ.สมุทรปร�ก�ร มีก�รฌ�ปนกิจ

น้องว�ฤทธ์ิ สมน้อย อ�ยุ 15 ปี ท่ีถูก

กระสุนปริศน�ยิงเข้�ท่ีลำ�คอ ต้องเข้�รักษ�

ตัวน�นกว่� 2 เดือนในโรงพย�บ�ลก่อนเสีย

ชีวิต จ�กก�รไปร่วมชุมนุมท�งก�รเมืองท่ี

ส�มเหล่ียมดินแดง ซ่ึงในง�นมีนักก�รเมือง

จ�กพรรคฝ่�ยค้�น กลุ่มคนเส้ือแดง และ

กลุ่มวัยรุ่นทะลุแก๊ส รวมท้ังญ�ติพ่ีน้องม�

ร่วมภ�ยในง�นฌ�ปนกิจกว่� 500 คน.
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